
๑๐๑ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๔๓/๒ 
 
ในขอบังคับการประชุมในครั้งนี้ ในรางของกรรมาธิการแลวก็รางของคณะกรรมาธิการยกราง 
ขอ ๑๗ เขียนไววา กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานสภาอาจอนุญาตใหสมาชิกหารือ
ปญหาที่เกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอื่นใดได และใหประธานสภา 
สงเรื่องดังกลาวใหรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของชี้แจงภายในสามสิบวัน และ 
แจงใหสมาชิกทราบ ทานประธานที่เคารพครับ กระผมเองไดแปรญัตติ ขอตัดถอยคํานะครับ  
ในบรรทัดที่ ๒ ขออนุญาตอานทานประธานนะครับ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม
ประธานสภาอาจอนุญาตใหสมาชิกหารือปญหาที่เกี่ยวของกับความเดือดรอนของประชาชน  
ผมตัดถอยคํา หรือปญหาอื่นใดได ตัดออกไป และใหประธานสภาสงเรื่องดังกลาวให
รัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของชี้แจงภายในสามสิบวัน และแจงใหสมาชิกทราบ 
เหตุผลที่ผมไดตัดถอยคํา คําวา หรือปญหาอื่นใดได ออกไป เนื่องจากวาในการประชุมสภา
ของเราอาศัยขอบังคับเปนเรื่องสําคัญ ในชวงที่เรายังไมมีขอบังคับเราใชขอบังคับ ป ๒๕๔๔ 
โดยอนุโลม แลวทานประธานเองก็เสมือนทดลองใหสมาชิกไดมีโอกาสนําเอาเรื่องปญหา
ความเดือดรอนของพี่นองประชาชน และเรื่องอื่น ๆ เขามาหารือในสภาแหงนี้ กระผมเอง
เห็นวา หลังจากมีขอบังคับแลวนี่ปญหาเรื่องอื่น ๆ ปญหาอื่นใดที่ไมใชความเดือดรอน 
ของพี่นองประชาชน ถานํามาหารือในสภาแหงนี้คิดวาประโยชนที่เกิดขึ้นมีนอยมาก 
หรือแทบจะไมมี หรืออาจจะเปนชนวน หรือเปนเรื่องที่นําสูขอขัดแยง แตถาเปนเรื่องที่เปน
ความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ดวยระยะเวลาเราจํากัดมาก ทานประธานอาจจะให
เวลาแค ๓๐ นาที กรณีถามีคณะกรรมาธิการสามัญมาดูแลแลว เรามีเวลาเอาเรื่องเหลานั้น
มาพูดคนละ ๒-๓ นาที เร่ืองความเดือดรอนของพี่นองประชาชน พื้นที่ชัดเจนครับ ผูเดือดรอน
ก็ชัดเจน หนวยงานที่รับผิดชอบก็ชัดเจน พอหารือแลวการดําเนินการของสภาก็สามารถ
สงตอไปตามผูที่รับผิดชอบที่ชัดเจนได การดําเนินการแกไขปญหาก็เปนมรรคเปนผลไป 
แตถาเรื่องใดที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ผมไมอยาก
ยกตัวอยางนะครับ สภาแหงนี้เห็นตัวอยางอยูแลว เกิดจากขอหารือครับ มันไมมีเจาภาพ
รับผิดชอบ ถาเปนเรื่องอื่นใดนี่ถึงแมจะเปนเรื่องของสมาชิกนะครับ ซึ่งผมเองพยายามเอาเรื่อง
ของสมาชิกมากราบเรียนหารือทานประธานอยูประจํา เชน เร่ืองทางดานการแพทย 



๑๐๒ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๔๓/๓ 
 
การสาธารณสุขตาง ๆ ซึ่งเห็นวาจําเปน ขณะนั้นยังมีกรรมาธิการ เปนเรื่องเหลานี้ปุบเราก็ 
เอาเขากรรมาธิการ ซึ่งเขาจะดูแลอยูแลว ผมคิดวาเพื่อไมใหสภาแหงนี้มีปญหาในการทํางาน ----- 
 

  - ๔๔/๑ 



๑๐๓ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุภาภรณ ๔๔/๑ 
 
แลวก็สามารถตอบสนองตอความตองการของพี่นองประชาชนในระยะเวลาที่รวดเร็วและ
จํากัดได เห็นควรจะตัดคําวา หรือปญหาอื่นใดได ออกไป กราบขอบพระคุณทานประธาน  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสมาชิกครับ สภาผูแทนราษฎรขอตอนรับนักศึกษาโครงการปริญญาโทสําหรับ
ผูบริหาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี รุนที่ ๒๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ดวยความยินดีครับ ขณะนี้สภาผูแทนราษฎรกําลังพิจารณาขอบังคับการประชุม 
สภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ในวาระที่ ๒ อยูนะครับ ทานอลงกรณครับ 
  นายอลงกรณ  พลบุตร (เพชรบุรี) : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
อลงกรณ  พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย  
ความจริงในขอ ๑๗  ซึ่งถือไดวาเปนขอบังคับใหมที่ เรายังไมเคยมีการกําหนดไว 
ในขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวาวุฒิสภาในอดีตที่ผานมา แลวก็ตองถือวา
เปนการปรับปรุงเพื่อใหสภาไดมีโอกาสทําหนาที่ในการสะทอนปญหาของพี่นองประชาชน
ไดมากขึ้นกวาในอดีต ซึ่งผมเห็นดวยกับการที่เพิ่มเติมในสวนนี้ แตวาการไปแกไข 
ในถอยคํา แมวาจะเปนถอยคําที่แตกตางเพียงเล็กนอย แตวามันมีความหมายที่แตกตาง
คอนขางมาก กลาวคือวา ในขอ ๑๗ เขียนไววา กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม
ประธานสภาอาจอนุญาตใหสมาชิกหารือปญหาที่เกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชน
หรือปญหาอื่นใดได และใหประธานสภาสงเรื่องดังกลาวใหรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐ
ที่ เกี่ยวของชี้ แจงภายในสามสิบวัน  และแจงใหสมาชิกทราบ  ประเด็นอยูที่ ว า
คณะกรรมาธิการไดเพิ่มคําวา ปรึกษา ที่ผมตองทวงติงตรงนี้ เพราะวาเมื่อไดอาน
ขอบังคับเลยไปถึงขออ่ืน ๆ ก็ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเชนกัน นั่นก็คือในขอบังคับ 
ขอ ๒๕ ขออภัยที่ตองอางอิงเกี่ยวของ เพราะวาจะมีความหมายเดียวกัน และเมื่อถึง 
ขอ ๒๕ กระผมก็คงจะไมตองใชเวลาในการอภิปรายอีกครั้งหนึ่ง ในขอ ๒๕ เขียนวา 
ประธานมีอํานาจปรึกษาที่ประชุมในปญหาใด ๆ คณะกรรมาธิการก็เติมคําวา หารือ ไป  
 



๑๐๔ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      สุภาภรณ ๔๔/๒ 
 
ถาตรวจดูในขอ ๑๗ ขอ ๒๕ กรรมาธิการก็คงจะหมายถึงวา ตองการเขียนขอความ 
ใหเหมือนกัน แตความจริงตางกันครับ ตางกันเพราะวาในขอ ๑๗ เปนเรื่องที่ประธานสภา
อาจอนุญาตใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหารือ แตในขอ ๒๕ นั้นเปนเรื่องประธานมี
อํานาจปรึกษาที่ประชุม คําวา ปรึกษา นั้นหมายความวา ตองการที่จะฟงความเห็นของ 
ที่ประชุม สวนในขอ ๑๗ ตามเจตนาและขอปฏิบัติที่เราไดปฏิบัติมาแลวก็คือ การที่สมาชิก
ลุกขึ้นหารือ ใชสิทธิหารือ ไมไดมีการตองใหมีการปรึกษาโดยองคประชุมของสภา  
ผมไมทราบวาเจตนาที่มีการเพิ่มเติมตรงนี้มีความแตกตางตอสาระที่ผมไดอภิปรายหรือไม
อยางไร ขอกรรมาธิการชวยชี้แจงดวย 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล ครับ 
  นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายสมบู รณ   อุทั ย เวี ยนกุล  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  จั งหวัดตรั ง  
พรรคประชาธิปตย ทานประธานที่เคารพครับ สําหรับขอ ๑๗ เนื่องจากเปนเรื่องใหม 
ที่บรรจุเขาไปในขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรในครั้งนี้ เดิมจริง ๆ แลวกอนหนานี้ 
ในป ๒๕๔๔  ป ๒๕๔๘ กวาที่องคประชุมของเราจะครบยากเย็นเหลือเกินในสมัยนั้น 
เพราะเปนโอกาสที่ดีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางทานที่มีโอกาสมาถึงสภากันกอน 
ทานประธานก็เลยไดเปดโอกาสใหทุกคนไดหารือนําความเดือดรอนของพี่นองประชาชน
มาใหทางสภาไดมีโอกาสแจงทางรัฐบาลแกไข ทานประธานครับ ในชวงแรก ๆ เรากห็ารอืกนั
หลายเรื่องครับ เ ร่ืองความเดือดรอนของพี่นองประชาชน  ในขณะที่น้ํามันถีบตัว 
สูงขึ้นถึงลิตรละ ๓๖-๓๗ บาท ปุยมีราคาแพงจาก ๕๐๐-๖๐๐ บาท เปนกระสอบละ 
พันกวาบาท ขาวสารตอนนี้กิโลกรัมละ ๔๐ กวาบาท ถนนหนทางยังไมไดลาดยาง --------- 
 
                  - ๔๕/๑ 



๑๐๕ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๔๕/๑ 
 
น้ําไมมีจะกินนะครับ  เราเอามาปรึกษาหารือกับทานประธาน ทานประธานก็ทําหนังสือ 
ไปถึงหนวยงาน ถึงรัฐมนตรี ก็ไดรับการแกไข ไดรับการดูแล แตก็ตองยอมรับวาบางทาน
ใชชองทางตรงนี้มาสําหรับเสียดสีคนอื่น ผมอยากจะเรียนทานประธานวา แมแต 
เมื่อตอนชวงบายวันนี้ก็ มีการเสียดสีกันถึงพรรค  ผมขอเรียนวา  มีการเสียดสีถึง 
พรรคประชาธิปตย บางคนก็บอกวาไมไดพูดถึงพรรค แตถาเกิดคนที่มีวุฒิการศึกษา 
ไมใชวุฒิการศึกษาปลอมก็จะรูหมดครับวาเขาพูดถึงพรรคอะไร  ผมยกตัวอยาง 
ใหทานประธานฟง เพราะฉะนั้นเพื่อปองกันในกรณีอยางนี้ครับ ในการเสียดสีเขา 
ในการใหรายเขา ผมคิดวากราบเรียนถึงทานคณะกรรมาธิการทั้งหลายนะครับวา ไดชวย
เพิ่มเติมขอความเขาไปนะครับ เชน  ขอ ๑๗ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาอาจอนุญาตใหสมาชิกปรึกษาหารือปญหาที่เกี่ยวกับความเดือดรอนของ
ประชาชนหรือปญหาอื่นใดได โดยใหนําความในขอ ๖๑ มาบังคับใชโดยอนุโลม นั่นคือมา
บังคับใชเ ร่ืองการอภิปรายในสภาครับทานประธาน เพราะวาถาเกิดมีการเสียดสี 
หรือพาดพิงทั้งหลาย ทานประธานจะไดหยุดการอภิปรายในครั้งนั้น หรือใหผูที่ถูกพาดพิง
ไดอภิปราย  เพราะเมื่อกี้ผมถูกพาดพิงก็ไมได รับการชี้แจง  ผมก็เลยขออนุญาต 
ทานประธานถึงคณะกรรมาธิการวา ขอไดเพิ่มตรงนี้ไปเถอะครับ เพื่ออยางนอยในอนาคต
ดานหนาเราจะไดทํางานกันไดอยางสะดวกที่สุดครับ ขอบคุณครับทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณภราดร  ปริศนานันทกุล ครับ  
  นายภราดร  ปริศนานันทกุล (อางทอง)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ภราดร  ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย 
ตอขอบังคับ ขอ ๑๗ ที่เรากําลังหารือกันอยูในขณะนี้ ผมคิดวาเรื่องการปรึกษาหารือ
กอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุมนั้น ผมคิดวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอพี่นอง
ประชาชน เปนประโยชนที่จะใหเพื่อนสมาชิกไดลุกขึ้นบอกเลากับประธานเกี่ยวกับ 
เร่ืองปญหาความเดือดรอนเพื่อที่จะสงผานไปถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพราะวาถาหากวา 
 



๑๐๖ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๔๕/๒ 
 
จะใหเปนไปตามกระบวนการ อยางเชน การยื่นญัตติ หรืออยางเชน การยื่นกระทูถาม 
กระบวนการนั้นคอนขางที่จะใชเวลาเนิ่นนาน จนบางครั้งไมสามารถที่จะแกไขปญหา
ใหกับพี่นองประชาชนไดทันทวงที เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นดวยที่จะใหมีการบัญญัติเร่ืองนี้
เอาไว แตทั้งนี้ทั้งนั้นทานประธานคงจะเห็นวาตลอดระยะเวลาที่ผานมาเรามีการประชุม
กันเกือบจะทุกครั้ง ทานประธานคงจะเห็นวามีเพื่อนสมาชิกบางทานก็ใชเวทีการหารอืนีไ้ป
จาบจวงผูอ่ืน ใชเวทีการหารือนี้ไปพูดถึงในเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับความเดือดรอนของ
ประชาชน ไปพูดถึงเรื่องที่อยูนอกสภา ใชเวทีนี้ไปใหรายปายสีคนอื่น ซึ่งผมคิดวาในสวนนี้
ไมเกิดประโยชนตอทั้งสภาแหงนี้ และอีกทั้งยังเปนการเสียเวลาของที่ประชุมอีกดวย  
สวนของทานคุณหมอชลนานที่ทานกรุณาแปรญัตติเอาไววา ใหตัดในสวนที่พูดวา  
หรือปญหาอื่นใดได ใหตัดในสวนนี้ทิ้งไป ผมเห็นอยางนี้ครับ ผมเห็นวาในสวนนี้เราไมควร
จะตัดออก เพราะวาปญหาอื่นใดนี้ไมไดหมายถึงเพียงแตปญหาที่นํามาซึ่งความขัดแยง
หรือปญหาที่นํามาซึ่งขอพิพาทเพียงอยางเดียว ปญหาอื่นใดอาจจะหมายรวมถึงเรื่องที่
เปนประโยชน อยางเชน เร่ืองของการปรับปรุงในสวนของสภาใหดีขึ้น อยางเชน เร่ืองของ
คอมพิวเตอรที่มีเพื่อนสมาชิกหลายทานไดหารือกอนหนานี้ ในสวนนี้ก็ยังคงเปนประโยชน
ตอที่ประชุมแหงนี้ ตอสมาชิกทุกทาน -------------------------------------------------------------- 
 

                    - ๔๖/๑ 



๑๐๗ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             จงถนอม ๔๖/๑ 
 
ผมจึงคิดวาใหคงตามรางที่ทางกรรมาธิการไดยกรางเอาไว แตอยากจะใหเพิ่มในสวนตาง
อีกนิดหนึ่งครับ อยากจะใหเพิ่มเขาไปวา กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานสภา
อาจอนุญาตใหสมาชิกปรึกษาหารือปญหาที่เกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชน 
หรือปญหาอื่นใดได เพิ่มเขาไปวา ตามหลักเกณฑที่ประธานสภากําหนด เพื่อที่จะเปน 
การกําหนดกรอบให เพื่อนสมาชิกไดหารือในสวนที่ เปนประโยชนอยางแทจ ริง  
โดยใหทานประธานเปนผูกําหนดกรอบ ผมคิดวาถาหากวาเพิ่มในสวนนี้เขาไปจะทําให
เกิดประโยชนมากขึ้น จึงขอเสนอแนะอยางนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
อาจารยประกอบ รัตนพันธ ครับ 
  นายประกอบ  รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผม ประกอบ  รัตนพันธ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปตย ตอประเด็นรางขอ ๑๗ ทานประธานครับ คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ไดเพิ่มเติมคําวา ปรึกษา เขาไปเพื่อที่จะใหคําสละสลวยยิ่งขึ้น แตผมกราบเรียนวา  
รางเดิมนี่ชัดเจนอยูแลวครับ เพราะคําวา ปรึกษากับหารือ นั้นมีความแตกตางกัน  
นัยที่คอนขางจะชัดเจน คําวา ปรึกษา ไมจําเปนตองมีคําตอบอยางเปนลายลักษณอักษร 
พูดคุยกันคือปรึกษากัน แตคําวา หารือ นั้นตองมีความชัดเจน ในเรื่องของกฎหมาย 
ตองตอบใหชัดเจน เพราะฉะนั้นรางเดิมที่บอกไวใหหารือ และรัฐมนตรีตอบภายในกี่วันนัน้ 
ผมวาชัดเจนอยูแลว คณะกรรมาธิการไมจําเปนที่จะเพิ่มเติมคําวา ปรึกษาหารือ  
ซึ่งฟุมเฟอยแลวก็ทําใหความหมายนี่เพี้ยนไป เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนวา ยืนยัน 
รางเดิมนะครับ ปรึกษา เปนอยางนี้ทานประธานครับ คงจะเปนวา กอนเขาสูระเบียบวาระ
การประชุม  ประธานสภาอาจอนุญาตใหสมาชิกหารือปญหาที่ เกี่ ยวของกับ 
ความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอื่นใดได และใหประธานสภาสงเรื่องดังกลาว 
ใหรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของชี้แจงภายในสามสิบวัน และแจงใหสมาชิกทราบ 
สวนคําวา ปรึกษาหารือ นั้น ผมกราบเรียนวาไมนาจะเพิ่มเติม เพราะความหมาย 
 



๑๐๘ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             จงถนอม ๔๖/๒ 
 
จะเพี้ยนไป เพราะเรื่องนี้เจตนารมณชัดเจนใหรัฐมนตรีตอบภายในสามสิบวัน ถาปรึกษา 
ไมตอบก็ได แตถาหารือตองตอบ เพราะฉะนั้นมีความชัดเจนอยูแลวไมจําเปนที่จะตอง 
ไปเพิ่มคําวา ปรึกษา ใหมันรกและความหมายมันเพี้ยนไปครับ ขอยืนยันวาควรจะใช 
รางเดิมครับ ขอบคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :
เชิญกรรมาธิการครับ ดอกเตอรพีรพันธุ พาลุสุข ครับ 
  นายพีรพันธุ  พาลุสุข  (กรรมาธิการ)   :  กราบเรียนทานประธานครับ  
ผม พีรพันธุ  พาลุสุข  กรรมาธิการครับ ในขอ ๑๗ ที่คณะกรรมาธิการไดเพิ่มคําวา ปรึกษา 
จากเดิมที่ใชคําวา หารือ ขึ้นมานั้น ก็ดวยเหตุผลไดชี้แจงไปแลววาไดปรับปรุงถอยคําใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะสอดคลองกับขอที่จะพิจารณาในขอตอไป ซึ่งจะมีการใชคําคํานี้
เชนเดียวกันครับ ที่บอกวามันจะมีความเปนถอยคําชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะวาบางเรื่องถาใช
คําวา หารือ  แนนอนวาเราตองการหารือที่เปนเรื่องที่มีความสําคัญแลวก็ตองการคําตอบ 
แตบางเรื่องที่ เปนเรื่องการปรึกษานะครับ  พวกเราอาจจะนําเรื่องอื่น  ๆ  ขึ้นมา 
ปรึกษากับทานประธานก็ไดหรือที่ประชุมนี้ก็ไดนะครับ แลวก็นําเรื่องสงใหผูเกี่ยวของได
พิจารณากันตอไป แตวาสังเกตหลายครั้งที่มีสมาชิกนําเรื่องมา บางครั้งก็ดูเหมือนไมใช
เร่ืองที่จะมาหารือ แตบางครั้งก็เปนเรื่องที่สมาชิกนําเอาเรื่องความเดือดรอนของประชาชน
มาเลาใหประธานฟง เสร็จแลวดูเหมือนกับวาเมื่อเลาเสร็จแลวประธานก็จะดําเนินการ 
กันตอไป เพราะฉะนั้นเมื่อใชคําวา ปรึกษาหารือ มันก็จะมีความหมายที่ครอบคลุมมากขึ้น  
ทั้งเปนเรื่องที่อยากจะปรึกษา เร่ืองที่อยากจะหารือ ก็เลยใชคําคํานี้ขึ้นมาก็จะทําให 
มีความชัดเจนยิ่งขึ้นวาเปนเรื่องที่ตองการปรึกษาหารือนะครับ -------------------------------- 
 

                - ๔๗/๑ 



๑๐๙ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๔๗/๑ 
 
สวนที่ทานสมาชิกบางทานไดขอตัด คําวา หรือปญหาอื่นใดได นั้นที่ประชุมของ
คณะกรรมาธิการไมเห็นดวย เพราะวาคือนอกจากเรื่องที่เปนเรื่องความเดือดรอนของ
ประชาชนแลว บางครั้งก็เปนเรื่องอื่น ๆ ผมอยูในที่ประชุมนี้เคยฟงอยูหลายครั้งวา พวกเรา
ก็นําเรื่องที่เปนเรื่องความเดือดรอนของพวกเราไดมาหารือกับที่ประชุมนี้ดวย ฉะนั้น 
ถาตัดคําวา ปญหาอื่นใดได ออกไป เราก็จะนําเฉพาะเรื่องที่เปนเรื่องของประชาชนเทานั้น
เขามาหารือตอที่ประชุมครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง )  :  
อาจารยประกอบอีกครั้งหนึ่งครับ 
  นายประกอบ  รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม ประกอบ รัตนพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช  พรรคประชาธิปตย  
ที่คณะกรรมาธิการชี้แจง ผมกราบเรียนวา ไมใชเปนการปรับปรุงถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้น  
แตทําใหสับสน เพราะคําวา หารือ มันชัดอยูในตัว ที่ผมเรียนแตเบื้องตนนะครับ คําวา 
ปรึกษากับหารือ นั้นมีความแตกตางกันตามนัย ทานลองไปเปดพจนานุกรมดูสิครับ คําวา 
หารือ มันเบา ๆ ไมตองตอบก็ได คือปรึกษากัน คําวา ปรึกษา ขออภัยครับ แตคําวา หารือ 
ตองมีความชัดเจน มีน้ําหนักมากกวา แลวก็ในทอนทายของขอบังคับ ขอ ๑๗ บังคับ 
ใหรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตอบภายในสามสิบวัน ถาตอบนี่แสดงวา 
ตองหารือ ไมใชปรึกษา เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนวา บางครั้งการใชถอยคําที่มันฟุมเฟอย
เกินไป แทนที่และสรางความชัดเจนกลับไมชัดเจน กลับสับสน ผมยังยืนยันเหมือนเดิม
ครับวารางเดิมชัดเจนอยูแลว ไมจําเปนที่จะไปเพิ่มเติมคําวา ปรึกษา หนาคําวา หารือ  
เพราะทอนทายบอกถึงเจตนารมณวาเมื่อไรคุณปรึกษานะ รัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐ
ตองตอบภายในสามสิบวัน เพราะฉะนั้นตองหารือเทานั้น ไมใชเร่ืองของการปรึกษาครับ 
ขอบพระคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง )  :  
คุณบัญญัติ เจตนจันทร ครับ 
 



๑๑๐ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๔๗/๒ 
 
  นายบัญญัติ  เจตนจันทร (ระยอง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
ผม นายแพทยบัญญัติ เจตนจันทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตย 
ผมขออภิปรายสนับสนุนในขอ ๑๗ วา การที่ใหโอกาสสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ไดมีโอกาสหารือในที่ประชุมนั้นเปนประโยชนอยางยิ่ง นอกจากที่จะเปนปญหาของ
ประชาชนแลว ในสภานั้นยังเปนองคกรของพวกเรากันเองดวย บอยครั้งที่สมาชิกจําเปนที่จะตอง
ทั้งปรึกษาและทั้งหารือประธานของเราเพื่อแกไขปญหาในสภาแหงนี้ ขณะที่ยังไมมี
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร เราก็จําเปนจะตองอาศัยเวทีแหงนี้ในการที่จะ
ปรึกษาและหารือ ผมก็เลยเห็นวาใหคงคําวา ปรึกษาหารือ และในประโยคที่วาปญหา 
อ่ืน ๆ ไวในรางนี้ดวยครับ กราบขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง )  :  
คุณทวีวัฒน ฤทธิ์ฤาชัย ครับ 
  นายทวีวัฒน  ฤทธิ์ฤาชัย (สกลนคร ) : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
ทวีวัฒน ฤทธิ์ฤาชัย พรรคพลังประชาชนจากสกลนคร เขต ๑ ทานประธานที่เคารพ 
กระผมคิดวาขอความที่คณะกรรมาธิการเขียนไวในขอ ๑๗ นี้ชัดเจนและแจมแจงแลว 
หลายทานก็คงจะมีความกังวลเกี่ยวกับการที่สมาชิกจะเสียดสีกัน ผมคิดวาสมาชิกทุกคน
มีวุฒิภาวะและมีประธานสภาคอยควบคุมดูแลอยูแลว ผมคิดวาประเด็นนี้ก็ขอตัดไป 
สําหรับขอความตาง ๆ นั้นสมบูรณ สมาชิกนั้นอาจจะทั้งปรึกษา ทั้งหารือ และรัฐมนตรี 
หรือรัฐบาลจะตอบก็ได ไมตอบก็ได หรือดําเนินการ ไมดําเนินการอยางไรก็ได แตเปน 
ขอสังเกตไวในการบริหารงานของรัฐบาลก็แลวกัน ผมคิดวาในขอ ๑๗ นี้ครบถวน 
สมบูรณแลวควรจะผานไปไดครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ครับ 
  นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล (ตรัง )  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย  
 



๑๑๑ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๔๗/๓ 
 
ทานประธานครับ เมื่อสักครูผมไดกราบเรียนทานประธานเพื่อถึงคณะกรรมาธิการวา  
ไดเพิ่มถอยคําโดยใหนําความในขอ ๖๑ มาบังคับใชโดยอนุโลม ซึ่งก็ยังไมไดรับคําตอบ  
 
                  - ๔๘/๑ 
 
 



๑๑๒ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๔๘/๑ 
 
ผมอยากกราบเรียนวา ในขอนี้ทานประธานดูใหดี ขอ ๑๗ หลังจากที่ทานสมาชิก 
ไดปรึกษาหารือปญหาที่เกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอื่นใดได  
และใหประธานสภาสงเรื่องดังกลาวใหรัฐมนตรี ผมยกตัวอยางเมื่อตอนกลางวันวันนี้ครับ
ทานประธาน มีคนมาหารือบอกวา หนังสือพิมพลงขาววามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง 
สงขนเพชรมาแลวทานประธานจะสงไปรัฐมนตรีไหน สงหนวยงานไหนครับ เพราะฉะนั้น
ขอนี้จึงมีความจําเปนวาตองเอาความในขอ ๖๑ มาใชวาทานหามมาหารือเร่ืองที่พาดพิง
คนอื่น  เสียดสีคนอื่น  ใหรายคนอื่น  เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนถึงทานประธาน
คณะกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการครับ สิ่งนี้เปนสิ่งที่เราจะไดทําหนาที่ในสภากัน 
ไดอยางสมบูรณ เปนสภาอันทรงเกียรติตอไปครับ ขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณนิยม เวชกามา ครับ 
  นายนิยม   เวชกามา (สกลนคร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดสกลนคร  เขต  ๑  
พรรคพลังประชาชน ทานประธานสภาครับ ในขอ ๑๗ นี้ผมวาชัดเจนอานแลวเขาใจ  
ผมเห็นดวยกับทางคณะกรรมาธิการ เพราะวาคําวา ปรึกษาและหารือ เปนคํา ๒ คํา  
มีความหมายตางกัน แตเมื่อมาใชรวมกันก็ไมมีปญหาครับ อานดูแลวปรึกษาก็ได  
หารือก็ได เพราะมันเปนเรื่องที่ ส.ส. เองก็ตองมีความจําเปนทั้งปรึกษา ทั้งหารือ  
และที่สําคัญในขอที่วา หรือปญหาอื่นใด ก็หมายความวาในสวนนี้อานแลวเขาใจ
เหมือนกันวาอาจจะไมเปนปญหาของประชาชนอยางเดียว แตปญหาของ ส.ส. เอง  
ก็ปรึกษาหารือได กระผมจึงเห็นวาก็คงถอยคําไวทั้งหมด ขอบคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญอาจารยประกอบครับ 



๑๑๓ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๔๘/๒ 
 
  นายประกอบ  รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช)  : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผม ประกอบ รัตนพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปตย ผมยังยืนยันครับวารางเดิมดีอยูแลวครับ คือไมตองเพิ่มคําวา ปรึกษา 
ที่คณะกรรมาธิการมาแกไขเพิ่มเติมทีหลัง เพราะ ๒ คํานี้ตางกัน และที่คณะกรรมาธิการ
อางวาใหสอดรับกับขอ ๖๑ ก็ไมจําเปนครับ เพราะวาขอ ๖๑ นั้นเปนเรื่องของการอภิปราย 
สวนขอ ๑๗ นั้นเปนเรื่องของวิธีการประชุม คนละเรื่องกันไมจําเปนตองใหเหมือนกัน  
เร่ืองของการอภิปรายมีการปรึกษาหารือซึ่งไมจําเปนตองมีคําตอบเปนลายลักษณอักษร 
แลวที่เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบอกวา ในขอ ๑๗ รัฐมนตรีไมจําเปนตองตอบ 
ทุกคําถามก็ได ไมไดครับ เพราะวาในขอบังคับบังคับนะครับวา ทุกเรื่องที่ทําการหารือ 
และที่คณะกรรมาธิการเพิ่มเติมวา ปรึกษาหารือ นะครับ รัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐ
ตองตอบภายในสามสิบวัน ตองตอบทุกเรื่องนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่ตอบก็คือ 
เร่ืองที่ตองมาหารือ เร่ืองที่ปรึกษาไมตองตอบ เพราะฉะนั้นรางเดิมนี่ชัดเจนครับ ไมตอง
เพิ่มคําวา ปรึกษา เขาไปหนาคําวา หารือ ของดีอยูแลวนะครับ ผมยืนยันวาคงรางเดิม
เอาไวครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญกรรมาธิการ นายแพทยประสงค  บูรณพงศ  
  นายประสงค  บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม ประสงค บูรณพงศ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการนะครับ ในขอ ๑๗ 
คณะกรรมาธิการเราคิดอยางกวางขวางมาก  เพราะเห็นวาจะเปนประโยชน 
ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพราะวามันมีมาตรา ๒๖๖ จะทําอะไรก็ลําบาก ก็ผานมา 
ทางท านประธานนะครับ  ก็ มีการถกเถี ยงกันมาก อภิปรายกันมากในเรื่ องที่ ว า 
จะเอาเรื่องของอื่น ๆ ใด ๆ ไวก็มีอภิปรายกันมากทีเดียว แตก็สรุปวานาจะตองมีไวนะครับ  
แตวาเราก็เพิ่มเติม ก็ขอปรึกษาทานประธานวา เราจะเพิ่มเติมเพื่อใหทุก ๆ  ทานไดมีความเห็น 
ที่พองกันนะครับ ผมขออานขอ ๑๗ ดังนี้นะครับ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานสภา 
 



๑๑๔ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๔๘/๓ 
 
อาจอนุญาตใหสมาชิกปรึกษาหารือ เดิมทีมีคําวา หารือ แตวาในรัฐธรรมนูญใชคําวา ปรึกษา 
มาตรา ๑๓๖ คณะกรรมาธิการเลยบอกวา เอาคําปรึกษามา แตก็มีหลายทานวา นาจะมี
หารือดวย เพราะวามันมีทั้งปรึกษาและหารือนะครับ ตามที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ไดกลาวขึ้นมา ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                  - ๔๙/๑ 
 



๑๑๕ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๔๙/๑ 
 
สมาชิกปรึกษาหารือปญหาที่เกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอื่นใดได 
เราขอเพิ่มไปวา ตามหลักเกณฑที่ประธานสภากําหนด  นั่นหมายความวาตามที่ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติเสนอขึ้นมาวาอาจจะมีปญหาอื่น ๆ ที่เขามาในเรื่องนี้ เพราะวา
ปญหาอื่นใด เชน เร่ืองเกี่ยวกับการปรับปรุงในสภา เร่ืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อยางเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมาปรึกษาหารืออยางนี้ซึ่งไมเกี่ยวกับอันอื่นนะครับ  
อันนี้ก็ขอเพิ่มเติม และใหประธานสภาสงเรื่องดังกลาวใหรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวของชี้แจงภายในสามสิบวัน และแจงใหสมาชิกทราบ ผมขอทบทวนอีกทีนะครับ  
ขอ ๑๗ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานสภาอาจอนุญาตใหสมาชิก
ปรึกษาหารือปญหาที่ เกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอื่นใดได  
ตามหลักเกณฑที่ประธานสภากําหนดและใหประธานสภาสงเรื่องดังกลาวใหรัฐมนตรี 
หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของชี้แจงภายในสามสิบวัน และแจงใหสมาชิกทราบ ครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
หมอชลนานครับ 
  นายชลนาน ศรีแกว  (นาน) : ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม  
ชลนาน ศรีแกว พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดนาน ตามที่ผมไดสงวนคําแปรญัตติ 
ใหตัดคําวา หรือปญหาอื่นใดได ออกไป เทาที่ไดฟงทานประธานคณะกรรมาธิการ  
ทานกรรมาธิการไดชี้แจงและกรุณาเพิ่มขอความเขามาวา ตามหลักเกณฑที่ประธานสภา
กําหนด กระผมเองโดยความเคารพทานประธานครับ จริง ๆ แลวที่เสนอใหตัดออกนี้ 
ขอใหเหตุผลเพิ่มเติมก็เพื่อจะชวยทานประธาน เพราะบางครั้งดุลยพินิจของทานประธาน
บางครั้งอาจจะมีความลําบากใจในการที่จะวินิจฉัย ในการที่จะพิจารณาวาเรื่องใดไมควร
หรือเร่ืองใดควร แตถามีถอยคําที่กําหนดไวเปนหลักฐานชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 
และเขียนตามหลักเกณฑที่ทานประธานกําหนด ทานประธานก็จะกรุณาไปกําหนด 
ในรายละเอียดมาอีกทีหนึ่ง ผมเองถาเปนอยางนี้ผมไมติดใจ ขอบคุณครับ 
 
 



๑๑๖ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๔๙/๒ 
 
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมมีสมาชิกทานใดติดใจนะครับ เชิญทานเลขาธิการตอครับ 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร )  : ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ และ
ขอ ๒๔ ไมมีการแกไข ขอ ๒๕ มีการแกไข  
  (ไมมีสมาชิกขออภิปราย) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมมีสมาชิกทานใดตองการอภิปราย เชิญตอครับ 
  นายวัชรินทร  จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร )  : ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ ขอ ๓๑  
ขอ ๓๒ ขอ ๓๓ ขอ ๓๔ ขอ ๓๕ และขอ ๓๖ ไมมีการแกไข สวนที่ ๒ การเสนอญัตติ 
ไมมีการแกไข  ขอ  ๓๗  ขอ  ๓๘ ขอ  ๓๙  ขอ  ๔๐  ขอ  ๔๑  ขอ ๔๒  ขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  
และขอ ๔๕ ไมมีการแกไข ขอ ๔๖ มีการแกไข 
   (ไมมีสมาชกิขออภิปราย) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมมีสมาชิกตองการอภิปราย เชิญตอครับ 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร )  : ขอ ๔๗ ขอ ๔๘ ขอ ๔๙ ขอ ๕๐ ขอ ๕๑ ขอ ๕๒  
ขอ ๕๓ และขอ ๕๔ ไมมีการแกไข ขอ ๕๕ มีการแกไข 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานอลงกรณ พลบุตร ครับ 
  นายอลงกรณ  พลบุตร  (เพชรบุรี)  : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
 อลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย มีคําถาม 



๑๑๗ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๔๙/๓ 
 
ถึงคณะกรรมาธิการที่มีการแกไขเล็กนอยเทานั้นครับ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 
เวลาที่เรามีการประชุมและตองปฏิบัติตามขอบังคับดังกลาวนี้ ในขอ ๕๕ นี้รวมไปถึง 
เร่ืองการพิจารณาเต็มสภาหรือเปลาครับ ในกรณีใชคณะกรรมาธิการเต็มสภา ในกรณี 
ดังกลาวนั้นชวยยืนยันและแสดงความชัดเจนดวยครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานกรรมาธิการทานใดจะตอบไดไหมครับ เชิญนายแพทยประสงค บูรณพงศ ครับ 

 
- ๕๐/๑ 



๑๑๘ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ณัฐชนก ๕๐/๑ 
 
   นายประสงค บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
ผม ประสงค บูรณพงศ  ประธานคณะกรรมาธิการ คือในขอ ๕๕ ตามที่ปรากฏที่ผานมา
เวลาเสนอญัตติไป ถาญัตติยังไมไดพิจารณาก็คงจะมีการเสนอเขามาอีกได แตที่ผานมา
อาจจะมีบางญัตติพิจารณาแลว มีผูเสนอเขามา ก็เลยไมอยากใหมีอยางนั้น ถาเสนอไปแลว
ก็ดําเนินการตอไปครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณอลงกรณครับ 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานครับ เขาใจวา
ทานประธานอาจจะตอบไมตรงคําถามนะครับ เพราะวาประเด็นที่ผมถามนั้นเขาใจดีวา
กรณีที่ทานชี้แจงนั้นเปนกรณีที่เราเห็นปญหาดังกลาวแลวก็นํามาบัญญัติเปนขอบังคับ
ฉบับนี้ แตวาที่กระผมถามนั้นเปนทางปฏิบัติวาในกรณีที่ใชคณะกรรมาธิการเต็มสภา  
แลวก็แปรญัตติกันเดี๋ยวนั้นเลย ในกรณีดังกลาวนี้เราจะถือปฏิบัติอยางไรนะครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานกรรมาธิการครับ ทานถวิล ไพรสณฑ ตอบไดไหมครับ คําถามของทานอลงกรณบอกวา 
ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมาธิการเต็มสภาแลวมีการเสนอญัตติเขามานี่ครับ คือ
ไมไดบังคับไวในขอบังคับอันนี้นะครับ มีทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ  
เปนอันวาไมมีผูติดใจนะครับ ทานอลงกรณครับ ยังไมไดตอบใชไหมครับ  
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ความจริงเรื่องนี้เปนแนวปฏิบัติจริง ๆ 
ผมเขาใจวาตอนที่เรามีปญหาก็ไดมีการยกรางขอบังคับดังกลาว ทีนี้ตอนที่ยกรางขอบังคับ
เขาใจวาเรามองในประเด็นเรื่องของการพิจารณาญัตติปกติ หรือการแปรญัตติปกติ  
แตวามันก็มีประเด็นซึ่งผมไมแนใจวาในสวนคณะกรรมาธิการไดมีการพิจาณารวมตรงนี้
ไปในกรณีที่ เปนการประชุมที่ใชคณะกรรมาธิการเต็มสภาหรือไม เพราะตรงนั้น 
มันตองแปรญัตติกันสด ๆ รอน ๆ เลย เร่ืองดังกลาวนี้จะครอบคลุมหรือไม หรือวาในกรณี
ของการประชุมโดยใชคณะกรรมาธิการเต็มสภานั้นมีอยูในขอบังคับสวนอื่นหรือไม ผมเอง 
 



๑๑๙ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๕๐/๒ 
 
ก็ตอบไมไดครับทานประธาน อยากจะตอบ แตวาเกินอํานาจหนาที่ เพราะวาเปนเรื่องของ 
คณะกรรมาธิการซึ่งไดพิจารณาเรื่องนี้อยางละเอียดและรอบคอบ ก็เพียงแตตองการ 
ขอคําตอบ หรือวาสมาชิกสภาทานใดที่มีประสบการณและอาวุโสนะครับ อยางทานเชาวริน 
จะลุกขึ้นชวยชี้แจงตอบตรงนี้ก็ได แตวาตรงนี้นาจะเปนแนวปฏิบัติ เพราะไมเชนนั้น 
ก็จะเกิดความอีหลักอี เหลื่อเวลาที่ เจาหนาที่ตองปฏิบัติ  แลวเราประชุมสภาเอง  
ประธานเองก็ไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องนี้ เพราะวาขอบังคับอันนี้มันจะค้ําคออยู  
เราจะไมสามารถแปรญัตติไดนะครับ ก็เลยขอคําชี้แจง 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบังคับ ขอ ๕๕ นี้คงสืบเนื่องมาจากการที่ผมไดเคยหารือตอที่ประชุมแหงนี้นะครับวา 
ในการเสนอญัตติดวนบางญัตติเมื่อไดบรรจุวาระประชุมไปแลวแลวยังไมถึงวาระที่
พิจารณาญัตติดวนนั้น ๆ ผมก็ยังเปดโอกาสใหเสนอญัตติดวนซ้ําเขามาแลวพิจารณา 
ในคราวเดียวกันได ซึ่งขณะนี้คณะกรรมาธิการทานไดกรุณาบัญญัติไวชัดเจนแลวนะครับ 
แตเร่ืองที่คุณอลงกรณไดสอบถามที่ประชุมในกรณีที่เปนการประชุมคณะกรรมาธิการ 
เต็มสภาแลวมีการเสนอญัตติเขามาจะพิจารณากันอยางไร ก็ตองขอแรงทานผูอาวุโส 
ที่จะชวยชี้แจงแทนคณะกรรมาธิการ นายแพทยชลนานครับ  
  นายชลนาน  ศรีแกว (นาน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม นายแพทยชลนาน 
ศรีแกว พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดนาน ตองขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวา
ผมไมไดเปนผูอาวุโสนะครับ แตวาในสิ่งที่คณะกรรมาธิการไดแกไขในขอบังคับขอ ๕๕  
ซึ่งรางเดิมที่คณะกรรมาธิการยกรางมามีวัตถุประสงคเร่ืองเกี่ยวกับการแปรญัตติและ 
ผูเสนอญัตติกรณีที่ไมมาชี้แจงในที่ประชุมเทานั้นเองนะครับ ----------------------------------- 
 

           - ๕๑/๑ 



๑๒๐ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๕๑/๑ 
 
แตวาในขอ ๕๕ คณะกรรมาธิการไดไปเพิ่มนัยมาอีกนัยหนึ่งก็คือ การเสนอญัตติที่มี
หลักการเชนเดียวกันจะกระทําไมไดเปน ๒ หลักการอยูในขอบังคับ ขอ ๕๕ แลวมาเขียน
เอาวรรคสอง คือถาผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติไมมาชี้แจงในที่ประชุม หรือผูเสนอญัตติ
หรือผูแปรญัตติไมอยูในที่ประชุมโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย ญัตติหรือ 
คําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป ทานประธานครับ กรณีขอคําถามของทานอลงกรณ ตองขออภัย 
ที่เอยนามทาน ผมคิดวาการประชุมในกรณีที่เราพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการก็คือ  
วาระที่ ๒ กรณีพิจารณาเต็มสภา สมาชิกทุกทานเปนกรรมาธิการหมด เพราะฉะนั้นการที่จะ
เสนอความเห็น การที่จะขอแกไขในบทและมาตราตาง ๆ  ก็ใชสิทธิในฐานะเปนกรรมาธิการก็คือ
เปนการขอแกไขและสงวนความเห็นตรงนั้นเอาไว จริงอยูครับมันอาจจะสับสนคําวา ญัตติ
หรือคําแปรญัตติ แตวาโดยความที่กระผมเองไดถือปฏิบัติ ตองกราบเรียนทานประธาน
ดวยความเคารพนะครับ เปนความคุนชินและก็ถือปฏิบัติวาผมเปนสมาชิกถาผมจะขอ
แกไขผมตองเสนอคําแปรญัตติเขาไปถาผมไมไดเปนกรรมาธิการ แตถาผมเปนกรรมาธิการอยู 
ผมสามารถที่จะขอแกไขโดยใชอํานาจหนาที่ของกรรมาธิการในการที่จะเสนอขอแกไข 
ขอเปลี่ยนแปลง หรือขอเพิ่มเติมถอยคําในบทมาตราตาง ๆ ไดในฐานะกรรมาธิการ 
เพราะฉะนั้นการประชุมในวาระที่ ๒ ถาเปนคณะกรรมาธิการเต็มสภา ผมคิดวาขอบังคับนี้
ไมเกี่ยวของครับ ก็เปนการประชุมในฐานะเปนกรรมาธิการไป กราบขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานวิทยา แกวภราดัย  คนนี้อาวุโสจริงครับ 
  นายวิทยา แกวภราดัย (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานครับ ผม วิทยา 
แกวภราดัย ครับ ผมคิดวาคงตองเรียนถามทานประธานสภาครับ เพราะวาขอบัญญัติ
ขอบังคับเวลาทําเสร็จแลวคนที่บังคับใชคนนั่งขางบนจะเปนคนวินิจฉัยแลวก็เปนที่สุด  
ผมขออนุญาตเรียนถามผานทานประธานสภาวา ถาไมบัญญัติวรรคตนที่คณะกรรมาธิการ
เพิ่มเติมไว สมมุติวาถึงวันพิจารณาผมยื่นญัตติไว เชานี้มีคนยื่นญัตติ ก็ถือยังไมถึงเวลา
พิจารณา บายจะพิจารณา ปกติธรรมเนียมปฏิบัติก็คือ ถามีคนมายื่นญัตติตอนเชา 
 



๑๒๑ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๕๑/๒ 
 
ประธานก็จะสั่งแจกในที่ประชุมภาคบายแลวก็รวมพิจารณา แตปญหานี้ผมคิดวาปฏิบัติ 
กรรมาธิการก็ไมกังวล แตปญหาจะเกิดขึ้นวาเมื่อถึงเวลาพิจารณาญัตติกันแลว กําลัง
พิจารณาญัตติ เนื่องจากสมาชิกอยากอภิปราย แลวคนที่ยกมืออภิปรายกันเยอะแยะมาก 
แตสิทธิในการอภิปรายเปนผูเสนอญัตติจะมีสิทธิอภิปราย มีเพื่อนสมาชิกอีกคนนึกขึ้นไดวา 
ถาตัวเองจะอภิปรายก็ตองไปยื่นญัตติ ก็ไปเขียนญัตติแลวก็มายื่นซ้ําเขามา ผมเขาใจวา
ปญหาจะเปนเชนนี้ แตนี่วิธีการยื่นญัตติอยางนั้นผมคิดวาเมื่อสภาพิจารณาไปแลว  
ใครมายื่นญัตตินี่ ผมขออนุญาตเรียนถามทานประธานครับ ถาไมบัญญัติขอนี้ไวทานจะ
รับไวพิจารณารวมไหม เพราะถาทานวินิจฉัยวาไมรับและไมพิจารณารวมขอนี้ไมตอง
เขียนครับ อันนี้เขียนกันเฉพาะเขาพิจารณาแลวก็มายื่นซ้ําเขามาอีก แตถาเขายื่นเชา 
เราพิจารณาบายหนีไมพนครับตองรวมพิจารณา แตถาเมื่อเร่ิมตนพิจารณา กําลังพิจารณา  
แลวก็มีเพื่อนสมาชิกยื่นญัตติเขามาอยางเดียวกัน ถาทานประธานนั่งเปนประธานในที่ประชุม 
ทานจะอนุญาตใหญัตติที่ยื่นในชวงที่เขากําลังพิจารณานี่เขาสูวาระการประชุมไดไหมครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณคุณวิทยานะครับ เร่ืองนี้สืบเนื่องมาจากการที่ผมหารือในที่ประชุมแหงนี้ครับ
เพราะวาวันนั้นผมไดหารือวา ถาหากวาไดมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมแลว  
ความคิดเห็นผมเองไมอยากใหมีการเสนอญัตติเขามา เพราะวาเหมือนกับเปนการเอาเปรียบ 
เพื่อนสมาชิกที่ไดเสนอญัตติไวแลวแลวไดบรรจุวาระการประชุม แตสมาชิกสวนใหญ 
ก็อภิปรายกันหลายทานครับวา เนื่องจากบรรดาสมาชิกของเรามีภารกิจคอนขางมาก 
เพราะฉะนั้นกอนที่จะเขาถึงพิจารณาวาระของญัตตินั้น ๆ ยังนาจะอนุญาตใหได ที่ประชุม 
เปนอยางนั้น ผมก็เลยบอกวา ขอฝากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางขอบังคับ 
การประชุมสภาผูแทนราษฎรไดกรุณานําไปใสไวดวยนะครับ ก็เลยเปนที่มาของขอนี้ครับ 
คุณสมบูรณครับ 

 
                       - ๕๒/๑  

  



๑๒๒ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          ศิริลักษณ ๕๒/๑ 
 
   นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
ผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานที่เคารพครับ ดําริของทานประธานชอบแลวครับ วันนี้ผมเขาประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการแกไขปญหาน้ํายังมีการยื่นญัตติตามหลังกัน 
เขาไปเลยหลังจากพิจารณาเสร็จไปแลว ตรงเรื่องญัตตินี่ดูทาทางวาคณะกรรมาธิการ
พยายามจะบอกวาไมควรจะมีการเสนอญัตติซอนกับญัตตินะครับ เจตนาก็คงเปนที่เขาใจ  
ผมพยายามเข าใจว า ในขณะที่ มีการพิจารณาเรื่ อ งนี้ แล วก็ ไมควรยื่ นญัตติ อ่ืน 
ลักษณะเดียวกันนะครับ ทานใชคําวา เชนเดียวกัน ผมไมแนใจวามันจะเปนอยางไร  
แตเอาเปนวาลักษณะเดียวกันไมได ผมแปลกใจตรงคําวา คําแปรญัตติ ครับทานประธาน 
คําแปรญัตตินี่โดยปกติจะตองยื่นไปที่คณะกรรมาธิการถูกไหมครับ ทานกรรมาธิการ 
ชวยชี้แจงวา คําแปรญัตติสามารถที่จะยื่นไดในลักษณะใดบางครับ แลวก็ในกรณี 
เกิดไมมีผูแปรญัตติแตทําหนังสือมอบหมายใหแปรญัตติแทนไดดวยใชไหมครับ ถาเกิดใช
ก็ขอความชัดเจนดวยครับ เ ร่ืองญัตติผมพอเขาใจ แตเร่ืองการแปรญัตติในระหวาง 
ที่มีการพิจารณาทําอยางไรครับ ขอขอบคุณครับทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญกรรมาธิการครับ นายแพทยประสงคครับ 
   นายประสงค บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 
ในนี้คําวา คําแปรญัตติ คงไมเกี่ยวครับ คงจะเพิ่มเขามา เรามาดูกันตรงนี้เปนเสนอญัตติ
อยางเดียวครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสมบูรณครับ 
  นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล  (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตยครับ 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ตามที่ทานประธานคณะกรรมาธิการไดกราบเรียนก็แสดงวาถอยคํา 
 



๑๒๓ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          ศิริลักษณ ๕๒/๒ 
 
หรือผูแปรญัตติก็ตองเอาออกถูกไหมครับ ก็ขอความชัดเจนจากทางทานประธาน
คณะกรรมาธิการนิดหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 
  นายประสงค บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ
ตัดออกครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณวิทยา แกวภราดัย ครับ 
   นายวิทยา แกวภราดัย (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม
ขออนุญาตที่จะเรียนถามทางคณะกรรมาธิการครับ วัตถุประสงคจริง ๆ ของคณะกรรมาธิการ 
ที่เพิ่มเติมวรรคหนึ่งขึ้นมา ทานกรุณาฟงชา ๆ นะครับ ที่ทานเพิ่มเติมวรรคหนึ่งขึ้นมา 
เพื่อปองกันไมใหคนยื่นญัตติเมื่อมีการพิจารณาแลวใชไหมครับ แตถาฟงแนวทางวินิจฉัย
ของทานประธานสภาเมื่อสักครูนี้นะครับ ทานจะใหญัตติเขาไดตอเมื่อไดยื่นกอนการพิจารณา 
เมื่อพิจารณาแลวอยางไรประธานไหนก็ไมอนญุาตหรอกครับ เพราะฉะนั้นถาเปนหลักแนว
อยางนั้นแลวเราเขียนอันนี้ก็เปนพลความเปลืองเปลา ๆ  ครับ เวนแตวาทานตองการวามีใครยื่น
ญัตติเขาในสภาแลวหามบุคคลอื่นยื่นญัตติอยางเดียวกันในสภาคอยเขียนครับ แตถาคิดวา 
ถาเขาพิจารณาแลวหามยื่นนี่ โดยแนวปฏิบัติเขาไมใหยื่นกันแลวครับ อันนั้นลักไกเพื่อนครับ 
เพื่อนพิจารณากันแลวมายื่นตามหลังเขามา ใครอนุญาตผมคิดวาเปนการอนุญาต 
ที่ไมชอบแลวครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญกรรมาธิการครับ 
   นายประสงค บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
ผม ประสงค บูรณพงศ ประธานคณะกรรมาธิการ ก็คงจะตรงกับที่ทานผูอภิปราย  
คือเจตนารมณของเราไมใหมีการยื่นญัตติชนิดที่พูดกันงาย ๆ วา เร่ืองพอพิจารณา 
แลวก็มายื่นครับ ถายังไมพิจารณาก็ยื่นไดไมมีปญหาอะไรครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณวิทยาอีกครั้งครับ 



๑๒๔ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          ศิริลักษณ ๕๒/๓ 
 
  นายวิทยา แกวภารดัย (นครศรีธรรมราช)  :  ผมเรียนถามทานประธานกอน
แนวทางวินิจฉัยครับ ทานก็วินิจฉัยไวอยางนั้นนะครับ คือถาพิจารณาแลวทานไมใหใคร
ยื่นนะครับ แนวทางเปนอยางนั้นอยูแลวครับ เพราะฉะนั้นเราเขียนอยางนี้เปนพลความ
เปลืองเปลา ๆ ครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีสมาชิกทานไหนติดใจไหมครับ หมอชลนาน ศรีแกว ครับ 
  นายชลนาน ศรีแกว (นาน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม นายแพทยชลนาน  
ศรีแกว พลังประชาชนจากจังหวัดนาน ในการที่กรรมาธิการไดเพิ่มเติมวรรคหนึ่งเขามา แลวก็มี
สมาชิกบางทานไดทักทวงเรื่อง หรือคําแปรญัตติ แลวทานประธานคณะกรรมาธิการได
กรุณาบอกวา จะตัดคําวา แปรญัตติ ออกไป ผมอยากจะใหทานอานในวรรคหนึ่งใหม  
ขอแรกสุดนะครับ วรรคสอง ถอยคําตองตัดคําวา แปรญัตติ ออกหรือไม ถาตัดผมไมเห็นดวย 
เพราะวรรคสองคือ หลักการเดิมของรางเดิมในขอ ๕๕ ในวรรคแรก อันนั้นเปนขอคิดเห็น 
สวนการเขียนในลักษณะอยางนี้ถาทานประธานคิดวาเปนการเขียนเพื่อที่จะใหสมาชิก 
ไดทราบแนวทางการปฏิบัติในการที่จะยื่นญัตติ -------------------------------------------------- 
 
                 - ๕๓ /๑ 
 



๑๒๕ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             บุศยรินทร ๕๓/๑ 
 
ผมก็คิดวาอาจจะเปนการเอื้ออํานวยกับเพื่อนสมาชิกได เพราะวาบางครั้งอะไรที่ไมไดเขียนไว
อาจจะมีคนไปแปลความวากระทําได เหมือนในการประชุมครั้งที่ผานมา ๒-๓ เดือน  
มีญัตติบางญัตติที่เราพิจารณาเปน ๒ วัน ๓ วัน หรือ ๓ สัปดาห สัปดาหที่ ๓ มายื่น
ประกบเพื่อจะมีเหตุที่จะไดนําเสนอเปนคําอภิปราย อันนั้นผมก็ไมเห็นดวย แตวาถาคงไว
ตามเจตนารมณของทานประธานก็หมายความวาตองการใหสมาชิกไดทราบแนวทาง 
การเสนอญัตติ ผมคิดวาก็ไมนาเสียหายอะไร ก็คิดวาเปนไปตามที่คณะกรรมาธิการแกไข 
เพียงแตขอใหทานประธานไดอานขอความในวรรคหนึ่งกับวรรคสองใหมเทานั้นเอง 
ขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญกรรมาธิการครับ 
   นายประสงค  บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ 
ผม ประสงค บูรณพงศ ประธานคณะกรรมาธิการ  
  ขอ ๕๕ ผมขอทบทวนอีกทีนะครับ ญัตติหรือคําแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณา
ในที่ประชุมแลว การเสนอญัตติหรือคําแปรญัตติซึ่งมีหลักการเชนเดียวกันจะกระทํามิได  
   ถาผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติไมชี้แจงในที่ประชุม หรือผูเสนอญัตติหรือ 
ผูแปรญัตติไมอยูในที่ประชุมโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย ญัตติหรือ 
คําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป  
   การมอบหมายใหชี้แจงแทนตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธานสภา  
   ขอคงไวอยางเดิมไมเปลี่ยนแปลงครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ครับ 
  นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย 
ผมอาจจะเขาใจกรรมาธิการไมถูก หรือวากรรมาธิการเขาใจผมไมถูก คือคําวา หรือคําแปรญัตติ 
 



๑๒๖ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            บุศยรินทร ๕๓/๒ 
 
ยังคงมีอยู เชน รางที่คณะกรรมาธิการแกมาหรือวาตัดเรื่อง คําแปรญัตติ ผูแปรญัตติ 
ออกไป คือเร่ืองญัตติกับเร่ืองแปรญัตติตอนนี้มันเปน ๒ ประเด็นอยูก็คือ การเสนอญัตติ 
กับการแปรญัตตินะครับ ผมสอบถามกรรมาธิการในครั้งแรกวา การเสนอญัตติยังพอเขาใจวา
ถาเกิดมีการพิจารณาในที่ประชุมแลว หามเสนอซ้ําเขาไปที่มีลักษณะเดียวกันตามที่ 
ทานวิทยาไดพูดถึง แตการแปรญัตติครับ คือไมรูจะเสนออยางไรในที่ประชุม เพราะวา 
มันตองเสนอกอนการประชุมอยูแลวครับ ขอบคุณมากครับทานประธาน ขอความชัดเจน
จากกรรมาธิการนิดครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณหมอประสงคครับ 
   นายประสงค  บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ) : ในวรรคแรกก็ตอง 
แปรญัตติตามกฎเกณฑอยูแลวนะครับ เพราะฉะนั้นการเสนอญัตติอันแรกก็ตัดออก  
แตอันที่ ๒ อันที่ ๓ นี้ไมไดตัดออกครับ  
   ขอ ๕๕ ญัตติหรือคําแปรญัตติ ตัด หรือคําแปรญัตติ ออก ญัตติใดถึงเวลา
พิจารณาในที่ประชุมแลว การเสนอญัตติซึ่งมีหลักการเชนเดียวกันจะกระทํามิได ถูกตอง
ไหมครับ โอเค นะครับ  
   ถาผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติไมชี้แจงในที่ประชุม หรือผูเสนอญัตติ 
หรือผูแปรญัตติไมอยูในที่ประชุมโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผู รับมอบหมาย ญัตติ 
หรือคําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป  
   การมอบหมายใหชี้แจงแทนตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธานสภา ครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณวิทยา แกวภราดัย ครับ 
  นายวิทยา  แกวภราดัย (นครศรีธรรมราช) :  ผมขออนุญาตเรียนถามผานไปยัง
ทานประธานคณะกรรมาธิการอีกครั้งนะครับ คือเมื่อที่ประชุมโดยเฉพาะทานประธาน 
ในที่ประชุมใหความมั่นใจวา ญัตติที่ยื่นไประหวางที่เขาพิจารณาประธานไมอนุญาตให  
 



๑๒๗ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            บุศยรินทร ๕๓/๓ 
 
รวมแลว เปนแนวทางที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอดแลวทําไมเราตองเขียนไปอีกครับ ถาเราไป
เอาตามรางเดิมที่ทานยกรางมาทีแรกนะครับ  
   ขอ ๕๕ ก็จะเปนอยางนี้ครับ ญัตติหรือคําแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณา 
ในที่ประชุมแลว ถาผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติไมชี้แจงในที่ประชุม หรือผูเสนอญัตติหรือ
ผูแปรญัตติไมอยูในที่ประชุมโดยไมมีผูชี้แจงแทนในฐานะผูรับมอบหมาย ญัตติหรือ 
คําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป 
    การมอบหมายใหชี้แจงแทนตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธานสภา  
  ถาคงอยางนี้ถอยคําของทานที่แปรญัตติ เพิ่มขึ้นมา  ทําเพิ่มขึ้นมา 
ก็จะไมสับสนครับ เพราะวาทานจะไดตามที่ตองการแลวครับก็คือ วันนี้ถามีการพิจารณา
ญัตติกันแลวสมาชิกทานใดจะยื่นญัตติเขามาเปนเรื่องปกติรับไมไดครับ ทานเขียนเรื่อง 
ที่ เปนไปไมไดแลว  เขียนไปทําไม  ผมคิดวาถอนออกไป  มันจะไดถอยคําที่ดีกวา 
แลวไมสับสนดวยครับ  ------------------------------------------------------------------------------- 
 

                   - ๕๔/๑ 
    
 
 



๑๒๘ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๕๔/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณสุนัยครับ 
  นายสุนัย  จุลพงศธร (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ ผม สุนัย จุลพงศธร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน จังหวัดนครสวรรคของพรรคพลังประชาชน ในนาม
กรรมาธิการ ทานประธานเมื่อกี้บอกทานวิทยาเปนผูอาวุโส ดวยความเคารพ จริง ๆ อาวุโสตอง 
ผมนะครับ ทานก็เลยเสนอใหญ ผมอยากจะแสดงใหทานประธานเห็นวาขอเท็จจริงนี้เปน
เร่ืองอาวุโสคุยกันก็คือเร่ืองความหลัง ทานประธานบอกวา ทานเคยหารือ นี่ยอนความหลังครับ
ทานประธาน ผมเปนคนที่บอกทานประธานวา ทานประธานครับ ส.ส. นี่มีงานเยอะบางที
ลืมยื่นญัตติ ดังนั้นกินเงินเดือนตั้งแสนหนึ่งแลว ถายื่นไมทันก็ขอยื่นเถอะครับ อยาเพิ่ง
ออกขอบังคับเลย อยาเพิ่งวินิจฉัยเลย ดังนั้นประเด็นนี้ถาเปนคงเดิมนี่นะครับ ตามที่ 
ขอ ๕๕ อยางที่ทานวิทยาวานี่ผมเห็นดวย เพราะจริง ๆ แลวโดยความรูสึกของการเปน
ผูแทนราษฎรนั้น เราอยากจะใหผูแทนราษฎรไดแสดงความเห็นกันเต็มที่ถาไมมีขอบังคับ
ใด ๆ ผมก็นั่งนิ่งมานาน เพราะผมเองไมคอยอยากใหมีหรอกครับ ขอ ๕๕ ใหมนี่ ผมอยาก
ไดขอ  ๕๕ เกาอยางทานวิทยาครับ  ดังนั้นถาเปนแบบขอ  ๕๕  เกาไมมีขอบังคับ 
ก็เปนดุลยพินิจ เมื่อทานประธานบอกวา เม่ือที่ประชุมเห็นวายังใหยื่นญัตติซอนเขามา 
ไดก็ไมวากัน ตอนนั้นทานกรุณาอยางนั้น ดังนั้นถาเปนขอ ๕๕ เกาอยางทาน ส.ส. วิทยาวานี่ไมมี
ขอบังคับก็จะเสนอกันโดยทานประธานก็อนุเคราะหและผูแทนราษฎรก็มีความสุขดีครับ 
ยื่นไมทันก็ยื่นตอนที่เขาอภิปรายนั่นแหละ อภิปรายมาแลว ๒ วัน ๒ สัปดาหแลวเพิ่งนึกขึ้น
ไดวาอันนี้มันเรื่องที่เราควรจะไดพูดสักหนอยก็ยื่น ถาไมเขียนไวเลยนี่ทําอยางนี้ไดหรือครับ ทําได 
แตถาเขียนอยางที่ขอ ๕๕ แกไขนี่ทําไมไดเลย ดังนั้นถาเขียนอยางที่ขอ ๕๕ แกไขนี่ 
ทานประธานไมตองหารือแลวครับ ยื่นไมไดเลยนะครับ ชัดเจน แตใจผมก็ชอบแบบ 
ทานวิทยานะครับ คือถาไมเขียนเลยก็ยังขอแทรกอีกสักหนอยเพราะวายื่นไมคอยทัน  
ก็แลวแตวาที่ประชุมจะเห็นเปนอยางไรครับ กราบขอบพระคุณครับทาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณวิทยาครับ 



๑๒๙ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๕๔/๒ 
 
  นายวิทยา  แกวภราดัย (นครศรีธรรมราช)  :  ผมก็ไมกลาเรียนถามกรรมาธิการ
กอนทีแรกนะครับ ผมพยายามเรียนถามหามาตรฐานของสภาเรากอน แลวผมก็ไมแนใจวา 
ที่ผานมาเปนใครขออนุญาตเสียบเขามา ทีนี้ผมเจอตัวคนเสียบแลว ผูอาวุโสที่นั่งอยู
ขางบนนั่นเอง เพราะฉะนั้นขอบังคับนี้ถาออกมาก็เพื่อกันผูอาวุโสทานนั้น ผมเลยเรียน
ถามทานประธานสภากอนนะครับวา มาตรฐานจริง ๆ เราเปนอยางไร เพราะวาผมก็อยู 
ในสภามาหลายป ทานก็อยูมาเยอะแลวครับ ปกติญัตติยื่นกันไปแลวโดยมารยาทครับ 
เขาพิจารณากันแลวจะมาขอเสียบ บอกวาลืมอยางนี้ไมมี เพราะฉะนั้นผมเรียนถาม
ประธานสภาครับวา ถาเปนญัตติปกติเมื่อมีการพิจารณาญัตติแลวผมนึกไดขึ้นมาจะขอ
อภิปรายในฐานะผูยื่นญัตติ ผมมายื่นเสียบเขามาทานประธานจะอนุญาตไหม ทานก็บอกวา 
ไมควรอนุญาต นี่ทานประธานนั่งทั้งคูแลวผมก็ตองเรียนถามอีกทานนะครับวา ถาอีกทาน
จะมีมาตรฐานอยางเดียวกันหรือเปลา ถามาตรฐานเปนอยางนี้นะครับ ผมก็จะไดจับตัวติดวา
ใครทําใหมาตรฐานสภาเสีย มีใครขออนุญาตเขาเสียบ ถาจําเปนวาเพื่อกันสมาชิกบางคน
ที่ขอเสียบอยางนั้นนะครับ เขียนไวเลยครับ เพื่อกันไวเลยครับ แตจริง ๆ  ผมคิดวา 
ถามาตรฐานสภามี เขียนตรงนี้มันเปนพลความครับ แตถาคิดวาสภาเราไมมีมาตรฐานกัน
ไวใหหมดเลยครับ ผมไมติดใจครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ก็ตองเรียนคุณวิทยาอยางนี้นะครับ อะไรก็ตามที่ไมไดเขียนไวแลวกํากวมนี่จะขึ้นอยูกับ 
คําวินิจฉัยของประธานที่ประชุม แตถาหากวาเราเขียนไวชัดเจนนี่ ประธานที่ประชุมก็ตอง
วินิจฉัยไปตามขอบังคับที่เขียนไวชัดเจนครับ อันนี้เปนเรื่องปกติธรรมดา ผมเองเรื่องนี้ 
ผมไดเคยวินิจฉัยไวนะครับวา ผมเห็นวาถามีการบรรจุระเบียบวาระญัตตินั้น ๆ ไปแลว 
ไมควรจะรับเพิ่มเขามาพิจารณา ซ้ําเขามา แตที่ประชุมสวนใหญเห็นวาถึงแมจะบรรจุ
ระเบียบวาระไปแลว แตยังไมพิจารณาก็นาจะเปดโอกาสให ส.ส. ไดเสนอญัตติซอน 
เขามาไดแลวพิจารณาในคราวเดียวกัน ก็เห็นชัดเจนครับวาการวินิจฉัยของผมไมตรงกับ 
ความตองการของบรรดาเพื่อนสมาชิกเปนสวนใหญ ก็ขอเรียนชี้แจงตรงนี้ครับ คุณสุนัยครับ                          
                                                                                                                      - ๕๕/๑



๑๓๐ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๕๕/๑ 
 
  นายสุนัย จุลพงศธร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผม สุนัย ผมตอง
ขออนุญาตนิดหนึ่ง ผมพยายามลําดับเร่ืองแลวก็เห็นใจเพื่อน ส.ส. ทานอื่นอยางที่ 
ผมกราบเรียนทานประธานไปแลว แตบังเอิญทานผูอาวุโสนอยกวาผมเสียบมาหา 
ที่หาวาผมเปนคนเสียบ ไมใชครับ ผมไมไดทํา เพราะฉะนั้นเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย
และปกติไมคอยชอบเสียบเทาไรหรอกครับทาน ดังนั้นผมกราบเรียนชี้แจงวา ในขอนี้ถาจะให
ชัดเจนก็คือตามขอ ๕๕ แกไข ซึ่งในที่ประชุมกรรมาธิการไดพูดกันมากพอสมควร  
ดังนั้นผมคิดวาอยากจะเสนอทานประธานผานไปยังเพื่อนสมาชิกวา เราเอาตาม 
ขอ ๕๕ แกไขเสียก็จะเปนบรรทัดฐานแลวไมตองโตเถียงกัน กราบขอบพระคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณมากครับ คุณสมบูรณครับ 
   นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
กระผม สมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย 
ก็ไดฟงทานผูอาวุโสทั้ง ๒ ทาน ผมเองในฐานะผูนอยแตยังไมคอยไดรับความชัดเจนครับ 
ผมขอความชัดเจนจากกรรมาธิการนะครับวา ขอ ๕๕ จะใชขอความวาอยางไร  
และโดยเฉพาะวรรคสองที่มีการแกไข ถาทานประธานดูใหดีจะมีประธานหลายตําแหนง
หลายที่เหลือเกิน ถาผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติ ประเด็นที่ ๑ ไมชี้แจงในที่ประชุม  
หรือ ทีนี้ขึ้นใหมอีกครับ ผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติไมอยูในที่ประชุมก็แสดงวา ๑. ก็คือ 
ไมชี้แจงในที่ประชุม ๒. ก็คือไมอยูในที่ประชุม แลวก็บอกอีกวาโดยไมมีผูชี้แจงแทน 
ในฐานะผู รับมอบหมาย ญัตติหรือคําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป ก็เปนความเขาใจ 
นะครับวา ถาเกิดกรณีถึงการเสนอแลว การแปรญัตติแลวทานไมอยูหรือไมมอบหมายให
มีผูเสนอแทนก็ถือวาญัตตินั้นตกไป ผมขอสอบถามเรื่องการแปรญัตติครับวา อนุญาตให
มีการแปรญัตติแทนไดหรือไม ก็คงเปนขอสอบถามเพื่อความชัดเจน และถาเกิดชัดเจน
แลวขอถอยคําดวยครับ ขอบคุณมากครับทานประธาน 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ครับ 



๑๓๑ 

 

 สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลมาศ ๕๕/๒ 
 
  นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นิพิฏฐ อินทรสมบัติ ในฐานะกรรมาธิการ ขออนุญาตผูนอยตอบผูนอยแลวกันนะครับ  
เมื่อสักครูผูใหญตอบผูใหญนะครับ ผมขออนุญาตอานขอ ๕๕ เพื่อเพื่อนสมาชิกจะได
เขาใจรวมกัน ขอ ๕๕ ที่มีการแกไขขอความจะเปนอยางนี้  ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุม
แลว การเสนอญัตติซึ่งมีหลักการเชนเดียวกันจะกระทํามิได ที่มีการแกไขเปนอยางนี้ 
สวนที่ทานสมาชิกสมบูรณไดกรุณาสอบถามวา การมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปนผูยื่น 
หรือชี้แจงญัตติแทนนั้นทําไดหรือไม ตามหลักการเดิมก็คือยังทําไดอยู ขอบพระคุณครับ  
มีดวยครับ การแปรญัตติก็ยื่นไดครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมมีทานใดติดใจนะครับ เชิญทานเลขาธิการตอครับ  
   นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอ ๕๖ และขอ ๕๗ ไมมีการแกไข สวนที่ ๓  การอภิปราย 
ไมมีการแกไข ขอ ๕๘ ขอ ๕๙  ขอ ๖๐ ขอ ๖๑ ขอ ๖๒ ขอ ๖๓ ขอ ๖๔ ขอ ๖๕ ขอ ๖๖  
ขอ ๖๗  ขอ ๖๘ และขอ ๖๙ ไมมีการแกไข สวนที่ ๔ การลงมติ ไมมีการแกไข ขอ ๗๐ ขอ ๗๑  
ขอ ๗๒  ขอ ๗๓  ขอ ๗๔ ขอ ๗๕ ขอ ๗๖ ขอ ๗๗ และขอ ๗๘ ไมมีการแกไข ขอ ๗๙ มีการแกไข  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ผานครับ  
   นายวัชรินทร  จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอ ๘๐ และขอ ๘๑ ไมมีการแกไข หมวด ๔ กรรมาธิการ  
ไมมีการแกไข ขอ ๘๒ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผูแปรญัตติ 
ขอสงวนคําแปรญัตติ 

- ๕๖/๑ 
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  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญผูสงวนครับ ทานเชาวรินเชิญครับ 
   รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพ  
กระผม  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิ ริ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบสัดสวน 
พรรคพลังประชาชน ผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก 
ในที่ประชุมไดรับทราบโดยทั่วกันวา คําสงวนคําแปรญัตติของผมในขอ ๘๒ ที่เอกสารซึ่งแจก
ทานสมาชิกในหนา ๑๑ นั้นระบุวา ใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้น ๓๒ คณะขอความเดิม
นะครับ แลวก็ไปลบคําวา ๒ เพิ่มเปน ๓ คณะ ขอกราบเรียนวา ไมใชเจตนารมณของผม  
และผมเชื่อวาตัวนี้คงไมใชตัวเลข ตายตัวอาจจะเปน ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ก็แลวแตมติ 
ของที่ประชุม แตไมใชความเห็นของผม เพราะฉะนั้นขอทําความเขาใจตรงนี้กอน  
ผมเพียงแตขอเพิ่มคณะกรรมาธิการคณะหนึ่งซึ่งใหชื่อไววา คณะกรรมาธิการกิจการชาวไทย 
โพนทะเล ซึ่งไดกําหนดอํานาจหนาที่ไวขออนุญาตทานประธานที่จะอานขอความตรงนี้นิดเดียว  
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทั้งปวง 
ที่เกี่ยวกับชาวไทย  ซึ่งตั้งถิ่นฐานหรือไปประกอบอาชีพในตางประเทศ ทั้งในดานการสงเสริม 
ความเปนอยู การประกอบอาชีพและการสงเสริมเกียรติภูมิความเปนคนไทย ทานประธานครับ 
ตรงนี้ผมคงจะขออนุญาตกราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกทั้งหลายวา นี่เปนมิติใหม 
ของขอบังคับของคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่ เราจําเปนจะตองใหความสําคัญ 
แกคนไทยที่ไปตั้งถิ่นฐานอยูในตางประเทศหรือไปประกอบอาชีพหรือไปทําอะไรก็ตาม 
ที่เปนการอยูอยางถาวร ตรงนี้ขอทําความเขาใจวามีลักษณะการทํางานนั้นแตกตางกวา
คณะกรรมาธิการการตางประเทศและคณะกรรมาธิการการแรงงาน ซึ่งเดี๋ยวทานสมาชิก
บางทานอาจจะยกมาบอกวา มีคณะกรรมาธิการการตางประเทศแลวใหคณะกรรมาธิการ
การตางประเทศไปดูแลตรงนั้นก็ไดหรือบางทานอาจจะบอกมีคณะกรรมาธิการการแรงงานแลว 
กระผมขออนุญาตกราบเรียนวา เจตนารมณของผมแตกตางกวาคณะกรรมาธิการ 
การตางประเทศและคณะกรรมาธิการการแรงงาน เบื้องตนคงจะตองกราบเรียนวา  
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ในปจจุบันนี้เปนที่ยอมรับกันวารัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ หรือแมแตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
ป  ๒๕๕๐ ได เปดมิติใหมแลว  ใหคนไทยที่อยูตางประเทศมีสิทธิในการเลือกสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร ในเมื่อเขามีสิทธิที่จะเลือกตัวแทนเขามานั่งในสภานี้ทําไมละครับ 
ทานประธานที่สภาเราจะปลอยปละละเลยไมยื่นมือ เขาไปดูแลทุกขสุขใหเขา หวังวาจะไป
ฝากไวกับคณะกรรมาธิการการตางประเทศไดไหม ขออนุญาตกราบเรียนวา ที่ผานมา
คณะกรรมาธิการการตางประเทศดูแลภาคราชการแตไมไดลงลึกไปจนถึงพี่นองประชาชน
ที่ไปตั้งถิ่นฐานอยูในตางประเทศดังที่ผมกราบเรียน รวมทั้งคณะกรรมาธิการการแรงงานดวย 
เพราะหลาย ๆ คนที่ไปอยูตางประเทศเขาไมไดไปขายแรงงาน เขาไมใชแรงงานที่จะไปอยู
ในเรื่องของคณะกรรมาธิการการแรงงาน แตวาเขาไปตั้งถิ่นฐานอาจจะดวยการสมรส  
ไปเรียนหนังสือแลวก็ไปประกอบอาชีพเสียที่นั่น เมื่อจบแลวพอหางานไดก็เลยทํางานอยูที่นั่น 
คนไทยเหลานี้จํานวนนับวันจะทวีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และที่สําคัญก็คือที่ไปแตงงานกับ 
คนตางประเทศ ทานประธานครับ ลูกเขาเกิดมาไมมีพอเปนไทยก็มีแมเปนไทย คนไทย
เหลานี้ ลูกครึ่งเหลานี้จะมีความผูกพันกับปตุภูมิหรือมาตุภูมิมากนอยแคไหนอยูที่วา 
ในประเทศของเราจะใหความสนใจ ใหความเอาใจใสเขาหรือไม ในอดีตไมมี ไมมีครับ 
ฝายสภาที่จะเขาไปเกี่ยวของ  แตในยุคสมัย  ขออภัยผมตองขอเอยนามทานคือ  
ทานศาสตราจารยมารุต บุนนาค เมื่อครั้งปฏิบัติหนาที่เปนประธานรัฐสภาไดใหความสําคัญ
แกคนไทยแมขณะนั้นจะยังไมมีสิทธิเลือกตั้ง แตทานอาจารยมารุตใหความสําคัญแกคนไทย
ที่ไปตั้งถิ่นฐานอยูตางประเทศ ทานจึงไดมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อไป
ประชาสัมพันธและสัมผัสกับคนไทยที่อยูตางประเทศในการเชิญชวนใหคนไทยที่อยู
ตางประเทศไดมีสวนรวมกับคนไทยที่อยูในประเทศในการเฉลิมฉลองวโรกาสสําคัญ 
อยางยิ่ งที่ ไม เคยปรากฏในประวัติศาสตรชนชาติ ไทยของเรานั่นคือเมื่อค ร้ังที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเจริญไพบูลยในสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ในป ๒๕๓๙ 
ทานประธานมารุตไดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งใหไปสัมผัสกับคนไทยที่อยูตางประเทศ 
ทานประธานครับ ไปเพื่อทําอะไร ไปเพื่อเยี่ยมเยียนเขา แลวก็เชิญชวนใหเขากระทํา 
คุณงามความดี ลด ละ เลิกอบายมุขเพื่อถวายเปนพระราชกุศล --------------------- - ๕๗/๑ 
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ปรากฏวาคณะกรรมการชุดนั้นไดเดินทางไปในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ภาคพื้นยุโรป ไดรับความสนใจจากประชาชนคนไทยที่ไปตั้งถิ่นฐานอยูในประเทศนั้น ๆ 
ผมขออนุญาตยกตัวอยางเพียงแคสัก ๒-๓ ประเทศ เปนตนวา ฝร่ังเศส เยอรมนี และ
สวิตเซอรแลนดซึ่งมีจํานวนมากเหลือเกิน ทานประธานครับ เขาชื่นชมเหลือเกินที่สภาเรา
ใหความสําคัญแกเขา ไดตั้งคณะกรรมการไปเยี่ยมแลวไปเชิญชวนใหเขาเขามารวมฉลอง
การครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในขณะเดียวกัน 
ถัดมาระยะหลังนี้ ทานประธานครับ เมื่อคราวเกิดคลื่นสึนามิ (Tsunami) ที่จังหวัดภาคใต  
ทานประธานคงจะทราบวาคนไทยที่อยูในตางประเทศมีความหวงหาอาทรพี่นอง 
เพื่อนรวมชาติที่ประสบภัยพิบัติคลื่นสึนามิ ผมมีโอกาสไปตอนที่ทานประธานโภคินไดตั้ง
คณะกรรมการชุดหนึ่งในการที่จะทําการประชาสัมพันธเชิญชวนคนไทยใหลด ละ เลิก
อบายมุขถวายเปนพระราชกุศล และเขาไปเยี่ยมเยือนคนไทยในตางประเทศ คราวนี้ 
ทานประธานโภคินไดเสนอแนะใหนําพระสงฆ พระมหาเถระไปเทศนใหคนไทยฟง  
ทานประธานครับ คนไทยที่อยูในตางประเทศบางคน ๑๐ กวาปไมมีโอกาสทําบุญ 
กับพระมหาเถระครั้งละ ๙ รูป อยางมากบางทีวันเกิด ทําบุญบานมีพระแค ๓ รูป ๔ รูป  
แตครั้งนั้นทานประธานโภคิน พลกุล ไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบดวย 
พระมหาเถระ ๑๕ รูป การเดินทางบางครั้งพระมหาเถระรูปใดไมวางก็ไมไดไป ที่วางจาก
ภารกิจไมติดกิจนิมนตก็เดินทางไปรวมกัน ทานประธานครับ พระมหาเถระ ทานเจาคุณ
ทั้งหลายไปเทศนใหคนไทยฟง คนไทยที่อยูในตางประเทศมารวมชุมนุมกันในจุดนัดหมาย 
ไดมีโอกาสฟงการเทศนโดยยกเอาจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงปรนนิบัติตอ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ทรงประชวรประทับรับการรักษาอยูในโรงพยาบาลศิริราช สิ่งนี้ที่ชี้ใหเห็นวาพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวทรงเปนกษัตริยยอดกตัญู และในวโรกาสที่พระองคทานจะครองราชสมบัติ 
ครบ ๖๐ ป สมควรที่จะใหคนไทยในตางประเทศ ในประเทศนั้น ๆ  ที่พระไปเทศนไดกระทําคุณงาม 
ความดีประกอบเปนพระราชกุศลถวายพระองคทาน ทานประธานครับ ภาพที่ผมเห็นคนไทย 
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นั่งฟงเทศนพนมมือตลอดเวลา เรียกสามีซึ่งเปนชาวตางประเทศมานั่งพนมมือฟงพระไทย 
เทศน แลวก็คอย ๆ แปลขอความไปอยางนั้น ฝร่ังก็ยังน้ําตาไหลกับความซาบซึ้งในอรรถรส 
ที่พระเถระ ทานเจาคุณทั้งหลายไดไปเทศนใหคนไทยฟง นี่ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่กระผม
ขออนุญาตนํากลับมากราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกทั้งหลายเพื่อขอรับการสนับสนุน 
ในการเพิ่มคณะกรรมาธิการกิจการชาวไทยโพนทะเล ดวยภารกิจที่แตกตางกวา
คณะกรรมาธิการการตางประเทศ คณะกรรมาธิการการแรงงาน ดังที่กระผมกราบเรียน  
ทานประธานครับ ผมมีขอมูลวาปจจุบันนี้คนไทยที่ไปอยูในตางประเทศนี้เอาเฉพาะ
สุภาพสตรีที่แตงงานกับคนตางชาติ จากการนําเสนอของหนังสือพิมพรายวันฉบับหนึ่ง 
เมื่อป ๒๕๔๖ ซึ่งเปนขอมูลลาสุดเทาที่ผมหาไดจากป ๒๕๔๗ ป ๒๕๔๘ ป ๒๕๔๙  
ป ๒๕๕๐ ผมคิดวาตัวเลขคงเปลี่ยนแปลงไปในอัตราที่สูงขึ้น แตอยางไรก็ตามผมขออนุญาต
กราบเรียนเฉพาะตัวเลขป ๒๕๔๖ พอสังเขป มีคนไทยไปแตงงานในยุโรปเพียงทวีปเดียว 
๑๙,๕๙๔ คน คนเหลานี้ไดนําความเจริญกลับสูบานเกิดเมืองนอนของเขา แตละป 
ทานประธานคงจะทราบวา ในยุโรปนี่เวลาหนาหนาวของเขานี่หนาวเหน็บครับทานประธาน หิมะ
ตกกัน ๓ เดือน ๔ เดือน เขาก็ชักชวนพอบานเขากลับมาอยูเมืองไทยมาเยี่ยมบาน เอาลูก 
เอาเตามา ทานประธานคงจะเคยเห็นที่ขอนแกน อุดรธานี อุบลราชธานีฝร่ังผมแดงนัง่กนิสมตาํกนั
กับแมบานซึ่งเปนคนไทย คนเหลานี้สมควรที่จะไดรับการยกยองเกียรติภูมิ ผมขออนุญาตตรงนี้
กราบเรียนทานประธานเอยชื่อคนนอกคนหนึ่งซึ่งไมไดเกิดความเสียหายแตเปนการสดุดี
นั่นคือ ทานอาจารยรังสรรค แสงสุข อดีตทานเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ทานไปเปดวิทยาเขตที่ประเทศสวิตเซอรแลนด เยอรมนี ฝร่ังเศส ใหคนไทยที่สมรสกับ
ชาวตางชาติไดมีโอกาสเรียนหนังสือในระบบทางไกล ทานประธานครับ ฝร่ังหลายคนบอกวา  
ไมเชื่อวาคนไทยมีแนวคิดอยางนี้ ทีแรกเขาแตงงานกับคนไทย เขารูวาเมียเขามีความรูไมถึงขั้น
มัธยมศึกษาแตเขาก็ยังรักคนไทย และเห็นวาคนไทยเปนคนนิสัยดี -------------------------- 
 
                  - ๕๘/๑ 



๑๓๖ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๕๘/๑ 
 
เมื่อมีลูกดวยกันแลวครอบครัวก็มีความอบอุนพอสมควร หญิงไทยรักความกาวหนา  
มีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เมื่ออาจารยรังสรรคไปเปดวิทยาเขตก็มาลงทะเบียนเรียนหนังสือ 
วันดีคืนดีทานประธานครับ ๓ ป ๔ ปผานไปหญิงไทยเหลานั้นบินกลับมารับพระราชทาน
ปริญญาโดยเอาสามีตางชาติมาดวย เอาลูกมาดวย เกิดความชื่นชมกัน ตรงนี้ก็เปนการขยายผล
ทําใหคนตางชาติไดเขาใจคนไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นทานประธานครับ คนไทยเกง ๆ 
ที่อยูในตางประเทศนี่มีอยูมากมาย ถารัฐสภาของเราจะหยิบยื่นใหความสําคัญไปให
เกียรติภูมิเขา ยกยองเขา ผมวานาจะเปนประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูที่คนไทยซึ่งอยู
ในตางประเทศ ยกตัวอยาง ทานประธานครับ นครไทเปเมื่อครั้งประธานาธิบดีเจียง ไคเชค
แพประธานเหมา เจอ ตุงไดหลบมาตั้งมั่นอยูที่เกาะโฟโมซานี่ชื่อเกา แลวเปลี่ยนมาเปนชื่อ
เกาะไตหวันปจจุบันนี้ คนไทยครับเปนคนวางผังเมืองใหนครไทเป อันนี้ผมทราบ 
ความมาจาก จอมพล ประภาส จารุเสถียร ไดบอกผมวา เมื่อครั้งที่ จอมพล เจียง ไคเชค  
หนีมานั่น จอมพล ประภาสสงคนที่มีความรู ความสามารถไปชวย ไปวางผังเมืองใหไตหวัน  
ในสหรัฐอเมริกาไมนาเชื่อครับผูที่วางระบบแลวออกแบบอุโมงครถไฟใตดินขามอาวซานฟรานซิสโก
เปนคนไทยครับ ทานประธานครับ ผมไปกับคณะกรรมาธิการการคมนาคมมีหัวหนาคณะ 
หรือประธานคณะกรรมาธิการคือ นายสมัคร สุนทรเวช ไปดูเร่ืองของการจัดการขนสงมวลชน 
ในนครหลวง ไดไปเห็น ไปดูครับ คนไทยเปนคนออกแบบและวางผังการสรางอุโมงคขาม 
อาวซานฟรานซิสโก และนอกจากนั้นยังมีอีกมากมายครับที่ประสบความสําเร็จ มีความรู  
ความสามารถ องคความรูเหลานี้เรานาที่จะเอามาใชประโยชนในการพัฒนาบานเมืองของเรา 
นี่คือเหตุผลที่ผมเสนอขอใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการกิจการชาวไทยโพนทะเลเพิ่มเขามาอีก 
คณะหนึ่ง ทานประธานครับ ผมนี่ไมแนใจวาจะไดรับการสนับสนุนจากทานสมาชิกในสภา 
ใหเพิ่มหรือไม เพราะวาผมยอมรับในความสามารถของผมวาดอย ไมสามารถทําความเขาใจกับ 
เพื่อนกรรมาธิการ ๓๕ คนที่ผมเปนอยูดวย ดังนั้นในสภาใหญผมก็ไมคาดหวังวาจะชนะหรอก 
แตผมขอกราบเรียนวา ผมขอปลูกเมล็ดความคิดตรงนี้ไว ถาหากวาสภาชุดนี้ที่มาจาก 
การเลือกตั้ง ป ๒๕๕๐ ยกรางขอบังคับ ป ๒๕๕๑ไมประสบความสําเร็จก็เอาไวมันปรากฏ 
 



๑๓๗ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๕๘/๒ 
 
ในรายงานการประชุม ผมเชื่อวาตอไปภายหนาคณะกรรมาธิการกิจการชาวไทยโพนทะเล 
ตองกําเนิดแนนอน ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานไพจิตครับ 
  นายไพจิต ศรีวรขาน (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ กระผม ไพจิต  
ศรีวรขาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน กระผมไดเปน
กรรมาธิการที่ไดสงวนความเห็นในขอ ๘๒ ทั้งนี้จํานวนคณะกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการ 
ไดเห็นชอบและมีขอยุติ ๓๒ คณะ กระผมไดขอสงวนความเห็นเพื่อที่จะใหมีจํานวน
คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นอีก ๑ คณะนะครับ เนื่องจากวามีความจําเปนวาความประสงค
ในการที่จะใหมีคณะกรรมาธิการ (๒๕/๑) คือ คณะกรรมาธิการสงเสริมราคาผลิตผล
เกษตรกรรม โดยใหมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ 
เกี่ยวกับการสงเสริมราคาผลิตผลทางการเกษตรใหสามารถคุมตอตนทุนการผลิตของ
เกษตรกรทุกประเภท และสามารถแขงขันไดในตลาดการคา ตลอดจนมีความมั่นคง 
อยางยั่งยืนในอาชีพ ทานประธานครับ บอยครั้งที่มีการไมวาจะเปนขอปรึกษาหารือ ไมวา
จะเปนญัตติของเพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่นําปญหาของพี่นองประชาชนมาสู 
การพิจารณาก็จะมีเร่ืองเกี่ยวกับความเดือดรอนจากภาคเกษตรกรรมบอยครั้งนะครับ 
วันนี้เวลามีการพิจารณาเรื่องหอม เร่ืองกระเทียม ทานประธานครับ ก็ยังเดือดรอนกันอยู 
 

           - ๕๙/๑ 



๑๓๘ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        ดวงใจ ๕๙/๑ 
 
ควรที่จะมีเจาภาพหลักเสียโดยมีคณะกรรมาธิการสามัญ พอมีปญหาเรื่องใดขึ้นมาคณะนี้
ก็เอาขึ้นมาพิจารณาวาทําอยางไรจะชวยเหลือ จะแทรกแซงราคา จะประกัน  จะดําเนินการอยางไร 
ก็สุดแทแตเมื่อมีเจาภาพหลัก ไมตองรอญัตติ ไมตองมาแยงเวลากันในการที่จะพิจารณา
ในสภาปรึกษาทานประธานเพื่อใหสูการแกไขไมผลราคาตกต่ํา วันนี้ก็มีญัตติของทานสมาชิก 
คางอยูนะครับ ผมขออนุญาตเอยนาม เพราะมองไปเห็นทานสถาพรตองหอม กระเทียม 
แลวนําปญหาเรื่องลําไยของพี่นองชาวลําพูนมาพูดกันอยูหลายรอบ ผมก็เห็นวาเรื่องเหลานี้ 
มีความจําเปนที่ตองมีเจาภาพหลัก เมื่อเชาผมฟงทานศุภชัย โพธิ์สุ ก็บอกวา พี่ผมมีขอ
เดือดรอนจะตองพูดถึงเรื่องขาวนาปรังวันนี้เก็บเกี่ยวแลวไมมีคนซื้อ ราคาถูกมาก ปญหา
เหลานี้ถาหากเรามีคณะกรรมาธิการสามัญสงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมอยูแลวนะครับ 
ทานประธาน พรอมที่จะหยิบยกและยื่นใหคณะกรรมาธิการชุดนี้ไดพิจารณา ผมอยากจะ
ขออนุญาตวา ในขณะนี้ปญหาราคาวัวเนื้อหรือโคเนื้อในอีสานตกต่ําอยางมหาศาล 
เดือดรอนกันมากครับทานประธาน ก็ไมมีเวทีที่จะใหใครชวยเหลือเสียแลว ผมฟงอยู
ตลอดเวลาวาเวลานําปญหาเหลานี้เขามาจะใหใครทํา ทานประธานครับ มีขอขัดแยงวา
บางคนอาจจะบอกวาก็คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณอยางไรมีภาระจะทาํอยูแลว 
ผมจึงขออนุญาตทานประธานวา หากที่ประชุมเห็นชอบใหตั้งคณะกรรมาธิการสงเสริมราคา
ผลิตผลเกษตรกรรมแลว ภารกิจของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณที่มีถอยคํา 
ที่บอกวา มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การพัฒนาการเกษตร การสหกรณ การพัฒนาการผลิต การตลาด และราคาสินคา 
การเกษตร ผมจะขออนุญาตทานประธานใหตัดคําวา และราคาสินคาการเกษตร ออก ขอให 
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณไดดูเร่ืองหลักรวม ๆ เร่ืองการผลิต เร่ืองตนทุน  
เร่ืองอะไรทั้งหลาย แตวาเรื่องราคาขอใหเปนภาระใหกับคณะกรรมาธิการสามัญสงเสริม 
ราคาผลิตผลเกษตรกรรม ที่กระผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวา มีความจําเปน 
ที่อยากใหตั้งคณะนี้ ทุกขของเกษตรกรคือทุกขของแผนดิน คนชาวไร ชาวนา ชาวปศุสัตว  
ไมวาจะเปนพืชหรือสัตวก็ดีมีความเดือดรอนตลอดเวลา  วันนี้ขาวอาจจะราคาดี  



๑๓๙ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        ดวงใจ ๕๙/๒ 
 
แยงที่ทํากินกัน จะไปปลูกขาวก็มีขอสับสนกันแลว เพราะฉะนั้นเฉพาะคณะกรรมาธิการชุดนี้ 
ขอเปนของขวัญใหกับภาคเกษตรกรรมที่มีชีวิตอยูกับเสนดาย ราคาแพง สินคานอยก็ไดราคา  
เมื่อไรที่มีมาก ๆ ก็จะประสบการขาดทุน ใครสายปานไมยาวมีชีวิตไมรอดในเสนทาง 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานประธานครับ ผมขอเสนอคณะกรรมาธิการชุดนี้ในรางขอบังคับ 
การประชุมสภาผูแทนราษฎรเขียนไวเปน ๓๒ คณะ แลวเปลี่ยนเปน  ๓๓ คณะ ประเด็นนี้ 
ความจริงโดยประสงคก็คือ ขอเพิ่มอีก ๑ คณะในเจตนาที่ผมไดขอแปรญัตติสงวนความเห็นไว 
ในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอย ขอขอบพระคุณครับ   
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานสุทินครับ  
   นายสมเกียรติ ศรลัมพ   (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ ผมเสนอญัตติ
รวมกับทานเชาวริน ผมยังไมไดพูดในญัตติครับ   
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขออภัยทาน ใหทานสมเกียรติกอนก็ได เชิญครับ  
   นายสุทิน คลังแสง (กรรมาธิการ) : ก็เรียนหารือเสียเลยทานประธาน  
เราจะไปเปนลําดับหรือจะวากันรวบเลย ถาเปนลําดับผมก็จะรอลําดับถัดไป จะตองเปน
คณะกรรมาธิการกิจการชาวไทยโพนทะเลกอน แลวผมเสนอคณะกรรมาธิการแกไข
ปญหาหนี้สินแหงชาติ แลวจะไปคณะกรรมาธิการสงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมของ
ทานไพจิต เราจะเปนอยางไร  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ก็ไมเปนหลักเกณฑตายตัวนะครับ ดูตามความเหมาะสม แตพยายามจะไลตามลําดับกอน  
เชิญทานสมเกียรติครับ  
   นายสมเกียรติ  ศรลัมพ  (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับ ทานประธานที่เคารพ  
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม สมเกียรติ ศรลัมพ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
พรรคเพื่อแผนดิน ในฐานะกรรมาธิการ ความจริงทานเชาวรินทานเปนหัวหนาทีมผม  
 



๑๔๐ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        ดวงใจ ๕๙/๓ 
 
ทานยกธงขาวเสียกอนแลววาจะแพ แตจริง ๆ  แลวคําคํานี้หลายคนไมคุนวา คณะกรรมาธิการ
กิจการชาวไทยโพนทะเล คนรูสึกวาเหมือนสนุกเหมือนตลก ----------------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๖๐/๑ 



๑๔๑ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๖๐/๑ 
 
แตจริง ๆ เราไดยินแตวาคนจีนโพนทะเล เราไมเคยเห็นคนไทยเขาเรียก อพยพไปตางแดน  
ณ วันนี้นะครับ คนไทยตามสถิติไดไปอพยพอยูที่ตางประเทศหลายแสนคนนะครับ  
ในสถิติปจจุบันนี้ในชวงป ๒๕๕๑ คนไทยที่ใชสิทธิในการเลือกตั้งตางประเทศ ๙๒,๕๕๑ คน 
แลวมีลูกคนไทยนะครับ ผมไปอยูที่อเมริกาผมไดตั้งยุวชนคือ ยุวชนคนไทยที่อเมริกา  
เปนลูกของคนไทยที่อยูอเมริกาแลวไดสัญชาติอเมริกันแลว พอไทย แมไทยก็มี พอไทย 
แมตางประเทศ แมไทย พอตางประเทศ เปนคนไทยที่มีความสามารถ แตวาตอนนี้เขาเปน
บุคคล ๒ วัฒนธรรม จริง ๆ แลวเด็กพวกนี้เปนคนนาสงสารมาก ผิวเขาแบบคนเอเชีย  
แตบุคลิกภาพเปนคนอเมริกัน ถาเราสามารถหลอหลอมเขาใหเปนคนไทย ตอนนี้วัดไทย
ในตางประเทศกําลังทําหนาที่ เพื่อจะหลอหลอมคนเหลานี้ให รูจักวัฒนธรรมไทย  
แตจริง ๆ แลวนี่นะครับผมอยากจะใหทานไดทราบวา ถาเราใชเยาวชนคนไทยเหลานี้ใหมี 
จิตสํานึกในรากเหงาของสังคมไทยเขาจะมีสวนชวยประเทศไทยมาก ผมจะยกตัวอยางวา 
ในประเทศไตหวันนี่นะครับ ประเทศเขาเล็ก ๆ แลวปจจุบันไมไดเปนประเทศที่ยอมรับ 
ในเวทีโลกดวยซ้ําไป แตเขาทําไมยืนหยัดความแข็งแกรงของเขาสามารถที่จะตอสู 
ในผืนแผนดินนี้ไดขณะที่ประเทศตาง ๆ ก็ไมไดยอมรับความเปนประเทศของเขา 
จากการถูกบีบคั้น แตเขามีรัฐมนตรีโพนทะเล คนจีนโพนทะเล ผมไดไปพบ แลวก็รัฐมนตรี 
คนนี้มีหนาที่ในการประสานงานกับรัฐมนตรีกับรัฐบาลตาง ๆ ที่คนไตหวันเขามาลงทุน  
มีปญหาอุปสรรคอะไรก็เขาไปประสานงานติดตอ แลวขณะเดียวกันก็ไปใหกําลังใจ 
คนไตหวันเพื่อที่จะไดทํางาน เขาไปอินโดนีเซีย ไปมาเลเซีย ไปประเทศไทย รัฐมนตรีคนนี้ 
มีหนาที่ไปพบคนไตหวันที่อยูทั่วโลก นี่คือวิสัยทัศนของการทํางาน แตเรานี่นะครับ 
คณะกรรมาธิการที่ผานเราก็จะมีคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและ
สถาบันการเงิน คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  
เราก็อยูในแวดวงการทํางานในระดับประเทศ แตผมอยากจะฝากวาถาสภายุคเรานี่มี 
มิติใหม ๆ ใหสังคมไดเห็นวาวิสัยทัศนของเราไดแผกระจายไปทั่วโลก ใครที่ไดอานหนังสือ 
ของไวทยากรณ บัณฑิต อ้ึงรังษี เขาบอกวาจุดออนของคนในสังคมไทยคือ คิดอยูในกะลา  
 



๑๔๒ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๖๐/๒ 
 
คิดอยูในกรอบ เราไมคิดออกไปวา อยางเกาหลีปจจุบันนี่เขาสอนเด็กของเขาทําอะไรให
ยึดโลกนี้ใหได ผมไปสิงคโปรนะครับ เขาบอกวาพอเขาทํา ฮารเบอร (Harbor : ทาเรือ) 
เขาบอกวาเขาจะไปบริหาร ที่ลอมบอก เขาบริหารที่ไทย เขาบริหารทาเรือที่ตาง ๆ ประเทศ
เขาเล็กนิดเดียว แตวิสัยทัศนเขาออกนอกโลก เพราะฉะนั้นแลวผมอยากกราบเรียน 
วันนี้เปนมิติของสภาแลวครับ ถาเราไดตั้ง คณะกรรมาธิการนี้จะทําใหสังคมไดเห็นวา 
เราไดมองอะไรออกไปขางนอก คณะกรรมาธิการ ชุดนี้ถามวามีภารกิจอะไร ภารกิจแรก
คือในการประสานงานใหคนไทยในตางแดนมีแมบานไทยที่ไดรับการกดขี่ไปแตงงาน 
อยางที่ทานเชาวรินวาแลวก็ถูกกฎหมายตางประเทศ เขาไดรับการบีบคั้นเรื่องมรดก  
เร่ืองกฎหมายตาง ๆ เราสามารถจะจัดการชวยเหลือประสานงาน แลวมีคําถามวา  
ถาอยางนั้นกระทรวงการตางประเทศก็ทําอยูแลว จริง ๆ แลวกระทรวงการตางประเทศ
เปนขาราชการที่ทํางานไปตามกรอบ ตามระบบ และมีอํานาจหนาที่เฉพาะในระบบ
เทานั้น แตสังเกตนะครับเวลาเราเดินทางไปคณะกรรมาธิการนี่ เวลาเราไปพบกับผูนํา 
เขาในฐานะตัวแทนของประชาชนไทยไดรับการชวยเหลือมาก ไดรับการดูแลมาก ไดรับ 
การประสานงานอยางเปนระบบ เพราะถือวาเปนซีเนเตอร (Senator) ก็ตาม เปนผูแทน 
ก็ตาม หรือเปนตัวแทนของรัฐบาลก็ตาม สิ่งเหลานี้เปนสิ่งสําคัญครับ ผมอยากฝากให 
ทานสมาชิกไดใหความสําคัญ นี่ประเด็นแรก 
  ประเด็นที่สอง อยางที่ทานเชาวรินไดพูดแลววา มีคนไทยที่มีความสามารถ
มากอยูที่เอ็มไอที (MIT : สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซส ประเทศสหรัฐอเมริกา) อยูที่นาซา 
(NASA : องคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ) อยูในที่ตาง ๆ ทั่วโลก อยางที่ไดบอก
แลววาเปนคนออกแบบอุโมงคใตดิน จริง ๆ แลวแคคณะกรรมาธิการชุดนี้ไดทําไดเร็กทอร่ี 
(Directory) คนไทยในตางแดนที่มีความรูความสามารถแลวมีประสบการณอยางไร  
เปนไฟลิ่ง (Filing) ใหนะครับ ผมเชื่อวาทําทันถาทานใหโอกาส แลวสามารถประสานงาน
เปน ธิงค แทงค (Think tank) ใหกับคนในสังคมไดเห็นวาปจจุบันเรามี ------------- 

           - ๖๑/๑ 
 



๑๔๓ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๖๑/๑ 
 
คนไทยที่มีความสามารถทั่วโลก ไมวาเจนเนอเรชั่น (Generation) ตอไป หรือในปจจุบันนี้
มีอยางไรบาง ผมอยากใหทานสมาชิกไดเห็นครับวา ผมเชื่อถาคณะกรรมาธิการนี้ 
ตั้งขึ้นมาจะมีคนมาสมัครเขาคณะกรรมาธิการชุดนี้เปนจํานวนมาก เพราะภารกิจเรานี่ 
ก็ตองไปทํางานประสานงานจริง ๆ แลวปญหาตาง ๆ มีมากมายที่เขาไปอยู ทานเชื่อไหม
ครับวา ในการตอสูที่อิรักที่ผานมามีคนอิรักที่อยูในทั่วโลกทําการแฮกเกอร (Hacker) 
คอมพิวเตอรที่สหรัฐอเมริกา นี่คือศักยภาพกําลังรบหรือศักยภาพของประชาชน ผมเชื่อ
เลยวาถาเราไดประสานงานกับคนไทยในตางประเทศที่ทําในที่ตาง ๆ เวลาประเทศไทย 
เรามีวิกฤติอะไรในแตละเรื่องเราสามารถที่จะดึงขอมูลตาง ๆ คนคนเดียวในตางประเทศ
สามารถจะชวยประเทศไทยไดเปนจํานวนมาก ผมฝากนะครับ มีหลายคนที่เขาไปอยู 
แลวมีความสามารถมาก เขามีความนอยใจวาสังคมนี้ไมไดใหอะไรเขา ผมจะยกตัวอยาง
แมกระทั่งไทเกอร วูด ที่เราพูด ตอนสมัยที่เขามาประเทศไทยใหม ๆ คุณแมเขาพามา 
หวังวาจะเอาลูกเขามาสมัครแขงเยาวชนเพื่อจะไดขึ้นผานประเทศไทย ก็มีหลายคน 
ไปปฏิเสธเขา เขาก็เลยเกิดความรูสึกที่ไมดี สิ่งตาง ๆ เหลานี้ที่เรานี่เพิกเฉย คนที่อยูใน
ตางประเทศ มีหลายคนนะครับ เวเนสซา เมย หรือใครก็ตามเปนคนไทยทั้งนั้นแมมี
สวนผสมกับประเทศอื่น ถาเราสามารถสรางศักยภาพกําลังใหดี ซึ่งเรื่องนี้ขาราชการ 
จะทําไมไดแตในทางราชการของคณะกรรมาธิการของเราสามารถทําไดอยางเต็มเปยม 
ผมฝากวิงวอนทานสมาชิกครับ เพิ่มอีกสักคณะกรรมาธิการนะครับ ขอใหกําลังใจวา 
ทําอยางไรที่จะสรางสิ่งเหลานี้ ผมเชื่อวาเราจะสรางมิติใหมใหเกิดขึ้นวาการทํางาน 
ของสภาเราจะมีวิสัยทัศนที่จะประสานงานกับคนไทยกับทั่วโลกไดอยางแนนอน  
ขอบคุณครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานสุทินครับ  
   นายสุทิน คลังแสง  (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ กระผม สุทิน 
คลังแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พลังประชาชน มหาสารคาม ในฐานะกรรมาธิการ 
 



๑๔๔ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      สายชล ๖๑/๒ 
 
เสียงขางนอย ผมจะอภิปรายเพื่อขอใหตั้งคณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ  
ทานประธานจะอนุญาตใหวาไปเลยหรือจะรอคณะกรรมาธิการกิจการชาวไทยโพนทะเล
จบกอน อยูที่ทานประธานนะครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
จบแลวครับ  
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) :  ผมวาไปเลยนะครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
จบแลว เชิญทานเลยครับ ก็มีคนสงวนไว ๒ ทานไมใชหรือครับ ทานจะชี้แจงหรือเปลาครับ  
จะชี้แจงใชไหมครับ เชิญครับ ขออภัยทานสุทินครับ  
   นายสุนัย จุลพงศธร  (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ ผม สุนัย จุลพงศธร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน นครสวรรคของพรรคพลังประชาชน ในนามกรรมาธิการ 
ขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่ง ตองกราบขอบพระคุณทานกรรมาธิการทุกทานที่ไดชวยกัน
พิจารณาเรื่องนี้ เพื่อนสมาชิกครับ ถาทานไดดูจากขอ ๘๒ ทานจะเห็นวาไดมีการเปลี่ยน
แนวความคิดไปเยอะมาก ยกตัวอยาง เชน มีคณะกรรมาธิการการปองกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เปนตน ครั้งแรก ๆ เราเกิดความเขาใจผิดกันครับ 
เพื่อนสมาชิกสภาก็บอกวาที่ขอบังคับไมเสร็จสักที เพราะเตะถวง แบงโควตากันไมครบ 
แยงโควตากัน จริง ๆ  ไมใชครับ วันนี้หลักฐานมันชัดเจนวา ทานกรรมาธิการทั้งฝายรัฐบาลและ
ฝายคานนั้นไดชวยกันคนคิดคณะกรรมาธิการใหม ๆ เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริง
ของโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง ดังนั้นความลาชาทั้งหมดนี้ไมใชเร่ืองการเตะถวง ดังนั้น 
เพื่อนสมาชิกครับ ประชาชนที่ไดรับขาวสารไปก็เขาใจผิด สื่อมวลชนก็มาถามเรามากวา 
ที่ชาอยูนี่เพราะแยงคณะกรรมาธิการกันใชไหม ไมใชเลยครับ ดังนั้นผมจึงอยากจะเอาตัวอยางนี้ 
เพื่ออธิบายชี้แจงใหเพื่อนสมาชิกและใหประชาชนเห็นวา อยางกรณีคณะกรรมาธิการ 
ของทานเชาวรินนี่เปนแนวคิดใหม ------------------------------------------------------------------ 
 

    - ๖๒/๑ 
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ซึ่งเราตองยอมรับความจริงวาโลกปจจุบันนี้เปนโลกของการแขงขันทางการคา คนไทย 
ที่อยูในตางประเทศนั้นถามองในฐานะบุคคลก็เปนคนไทย คนพูดภาษาไทยที่อยูใน
ตางประเทศ แตถามองในฐานะการคานั่นคือลูกคาของการสงออก เมื่อรัฐบาลทานทักษิณ
เปนนายกรัฐมนตรีนั้น ทานอดิศัย โพธารามิก ผมขออนุญาตเอยนามทาน ทานไดใช 
คนไทยที่อยูในตางประเทศที่ไปมีครอบครัว ไปแตงงานทั้งผูชายและผูหญิงนั้นใหเปน 
ผูนําเขาครับ โดยซื้อสินคาไทยไปกระตุนใหเขาเปนผูนําเขาสินคาจากประเทศไทย 
ใหมากขึ้นใชชื่อโครงการนี้วา อินเตอรเทรดเดอร (Intertrader) ไปประชุมคนไทยที่อยูใน
ตะวันออกกลาง อยูในอเมริกาหรืออยูในประเทศตาง ๆ และดําเนินการใหเขาเปนพอคา 
เปนนักการคาโดยติดตอผานกระทรวงพาณิชยเพื่อจะนําสินคาออกไปขายครับ ปรากฏวา
ไดผลไมนอยครับ และถาทานจะดูอีกอยางหนึ่งใกล ๆ ครับ อยางกรณีที่เวียดนาม วันนี้ 
คนเวียดนามที่เราบอกวา บานเขาแตก แตวิกฤติเปนโอกาส พอแตกเสร็จปรากฏไปอยู
ยุโรปเต็มไปหมด  อยูอเมริกาเต็มไปหมด ปารีสกลายเปนศูนยสงออกสินคาตะวันออก 
สินคาเอเชีย ปลารา สินคาตาง ๆ โดยคนเวียดนามเปนคนจัดการ เมื่อเวียดนามก็ทํา 
ปลาราได ไทยก็ทําปลาราได เอเยนต (Agent) ใหญคือเวียดนามเขาก็ซื้อจากเวียดนาม 
ดังนั้นการที่เราจะมีคณะกรรมาธิการกิจการชาวไทยโพนทะเลซึ่งมีการถกเถียงกันมากนี้ 
แตวาบางทานอาจจะยังไมเห็นดวยกับทานเชาวริน เพราะวาชื่อมันแปลก แตผมเองนี่ 
นับถือทานที่ทานไดนําเสนอความคิดใหม ๆ ผมอยากจะกราบเรียนเพื่อนสมาชิกผาน 
ทานประธานก็คือวา คนไทยสวนใหญที่อยูในตางประเทศวันนี้ทําอะไรครับ ทํารานอาหาร 
กระทรวงพาณิชยในสมัยนั้นไดใชรานอาหารแปรรูปเปนสถานทูตทางวัฒนธรรมครับ 
นอกจากนําเขาโดยสั่งสินคาเครื่องเทศจากไทยเขาไปแลว ยังเอาสินคาไปวางขาย 
ในรานอีก ชวยสงเสริมการสงออกสําหรับผูทําหัตถกรรมในจังหวัดภาคเหนือ ดังนั้นการที่
เราจะเชื่อมโยงคนไทยในตางประเทศ ในฐานะที่เราเรียกวา คณะกรรมาธิการกิจการ 
ชาวไทยโพนทะเล นั้นมีสาระสําคัญอยางยิ่ง ถาจะดูอยางประเทศใหญ ๆ อยางจีน อันนี้ 
มีแผนกพิเศษเลยครับ ชาวจีนโพนทะเล แลวก็ดูสิครับ เวลาจีนมีปญหาเรื่องทิเบต ปญหา 
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ทางการเมืองไปถามคนเยาวราชในจีนสิครับ ยังมีติดตอสายสัมพันธอยู แบค (Back) 
รัฐบาลจีนเต็มที่เลยครับ ดังนั้นการเชื่อมโยงดวยกลไกของระบบการเมือง ของระบบสภา
ที่เชื่อมโยงอยางนี้เปนสิ่งใหมทางความคิดและเปนสิ่งที่จะกอใหเกิดประโยชน จึงกราบเรียน
เพื่อความเขาใจรวมกันนะครับวา ขอใหกําลังใจทานเชาวริน แมอาจจะไมผานแตทานก็ให
มีกําลังใจ แตอยางไรก็ตามผมก็จะใหการสนับสนุนทานนะครับ กราบขอบพระคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เพื่อใหการพิจารณาไดงายขึ้นนะครับ ผมจะวาเปนของแตละทานที่สงวนไวใหจบ 
เปนเรื่อง ๆ ไปกอนนะครับ ในสวนของคณะกรรมาธิการกิจการชาวไทยโพนทะเลก็ถือวา
ตรงนี้จบนะครับ ก็ขอไปที่ของทานสุทินเลยครับ เชิญครับ  
   นายสุทิน  คลังแสง (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม สุทิน  
คลังแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคพลังประชาชน ในฐานะ
กรรมาธิการเสียงขางนอย กระผมไดขอสงวนความเห็นไวเพื่อใหตั้งคณะกรรมาธิการ
ขึ้นมาอีกคณะหนึ่งคือ คณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ เหตุผลที่ผมคิดวา 
มีความจําเปนตองตั้งคณะกรรมาธิการคณะนี้ขึ้นมา ก็เนื่องจากวาปญหาหนี้สินตอไปน้ี 
จะเปนเรื่องใหญ เปนขนาดปญหาที่เพิ่มขนาดใหญขึ้น ๆ และมีผลกระทบในวงกวาง 
มากขึ้นเรื่อย ๆ เดิมทีเราคิดวาหนี้สินใครก็คนนั้นใช หนี้สินใครก็คนนั้นทุกข แตวันนี้ผมเอง
ในฐานะเปนชาวพุทธ ผมไปเห็นคําองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานไดตรัสไวตั้งแต 
๒,๕๐๐ ปแลว วันนี้เปนจริงครับ คําวา อินาทานัง ทุกขัง โลเก แปลวา การกูหนี้เปนทุกข
ในโลก วันนี้เปนจริง คนสหรัฐอเมริกากูหนี้ วันนี้คนทั้งโลกสะเทือนเรียก ซับไพรม (Subprime) 
ปญหาหนี้สินดอยคุณภาพ วันนี้ปฏิเสธไมไดวาคนสหรัฐอเมริกาเปนหนี้ แตคนไทย  
คนทั่วโลกกําลังจะลําบาก ใกลเขามาประเทศไทยของเราป ๒๕๔๐ หนี้สินของคน 
ทํามาหากินในภาคธุรกิจไปทําอสังหาริมทรัพย ไปปลอยกู หนี้สินของแบงก หนี้สิน 
ของสถาบันการเงิน ทําใหเศรษฐกิจของประเทศลมลง คนทั้งประเทศชาวไร ชาวนา 
เกษตรกร คนไมรูอีโหนอีเหนโดนไปดวยกันหมด เกือบไปดวยกันทั้งประเทศ ------ - ๖๓/๑ 
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แลววันนี้ปญหาของหนี้สิน ผมเรียนวามันเปนปญหาที่กําลังลุกลามเรื่อย ๆ  วันนี้ทานประธาน 
ที่เคารพครับ เราเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเองเราคงไดเห็นพี่นองประชาชนไดมา
ปรึกษาหารือ บางคนไมมาหารือ แตเราเห็นพี่นองประชาชนหลายคนตองสิ้นเนื้อประดาตัว 
หลายคนแกปญหาไมได บางคนหนี้สินไมมากสามารถจัดการไดแตไมมีใครไปจัดการ 
ใหเขาอยางเปนระบบ ทําใหหนี้สินลนพนตัวตองเปนบุคคลลมละลาย หลายคนฆาตัวตาย 
หลายคนถูกยึดที่ดิน ที่ไร ที่นาไปโดยนาเสียดาย เพราะเขาไมมีใครจัดการใหเปนระบบ 
อาจจะเปนในเชิงขอกฎหมาย อาจจะเปนความรูของเขาไมถึง เหลานี้เปนปญหาใหญมาก ในอดีต
หรือใน ๑๐ ปที่ผานมานี้ หนาทําเนียบรัฐบาลเราจะเห็นวาเกษตรกรไดมายื่นขอเรียกรอง 
ใหแกไขปญหา เปนปญหาหนี้สินเกษตรกร เปนสมัชชา เปนองคกรตาง ๆ  ที่ตั้งขึ้นมาแกไขปญหา
หนี้สินภาคประชาชนมากมายหลายองคกร รัฐบาลก็รับมา รับมาดูเหมือนรัฐบาลก็ไดตั้ง
องคกรแกไขเหมือนกัน กรรมการแกไขปญหาหนี้สินระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับชาติ  
แตองคกรเหลานั้นก็ยังแกไขปญหาไดนอย ปญหาวันนี้จึงไดลุกลามขยายตัวอยูมากพอสมควร 
หนี้สินซึ่งผมมองเห็นจํากัดเปนกลุม ๆ ที่จะเปนปญหาตอไปนี้ เปนตนวา กลุมแรกคือ 
กลุมปญหาหนี้สินเกษตรกรวันนี้มากมาย สื่อมวลชน แลวก็ธนาคารแหงประเทศไทย  
แลวก็องคกรธุรกิจไดเสนอรายงานไปเมื่อสัปดาหที่แลว หนี้สินเกษตรกร หนี้สินภาคครัวเรือน
เพิ่มขึ้นจาก ๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ บาท เปน ๑๒๐,๐๐๐ บาท นี่ก็ไดเห็นแลววาหนี้สินเปน
ปญหาที่ตองใหความสนใจ นอกจากกลุมเกษตรกรแลวปญหาหนี้สินของกลุมตาง ๆ เชน 
ขาราชการ วันนี้หนี้สินของขาราชการครูเปนปญหาซึ่งไดพูดกันมานาน แตยังเปนปญหา 
ที่ยังพูดถึงกันอยู นั่นก็แสดงวายังไมมีการแกไขกันอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
หนี้สินของขาราชการฝายตาง ๆ  ประเภทตาง ๆ  วันนี้ก็เปนปญหากระทบตอองคกร หลายคนตอง
ทําใหองคกรกระทบกระเทือน ตองหนีหนี้ ตองโกง ตองเบี้ยว ตองดึงเงินราชการไป เหลานี้
ก็เปนปญหาหนี้สินราชการ ใกลตัวทานประธานที่เคารพ หนี้สิน ส.ส. ก็ไมใชเร่ืองเล็ก
เหมือนกัน  มองหนาก็รูใจกันวานี่ก็เปนปญหากระทบตอการทํางานอยูไมนอย ทานประธานครับ
ภาคธุรกิจวันนี้หลายคนเริ่มเปนหวงวาเอ็นพีแอล (NPL : หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได)  
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ของแบงกตาง ๆ เร่ิมสงสัญญาณอันตราย หนี้สินบัตรเครดิตวันนี้ก็พูดกันมากวาเอาเปรียบ
พี่นองประชาชน หลายคนตองโดนขูดเนื้อขูดเลือดโดยไมรูตัว เพราะความสลับซับซอน 
กลไกของแบงก ทําใหปญหาหนี้สินบัตรเครดิตเปนปญหาหนึ่งซึ่งเปนปญหาซึ่งคุกคาม 
เปนปญหาที่พี่นองประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ นี่ก็ยังไมมีการพูดจาแกไขกันอยาง 
เปนระบบ หนี้สินขององคกรธุรกิจของบริษัท หาง รานตาง ๆ วันนี้ เราไดทราบวา 
หลายบริษัทปดตัวเองลงกอนหนารัฐบาลนี้ กิจการบริษัทปด ปดเพราะเหตุไรครับ  
เพราะหนี้ และที่สําคัญที่สุดปญหาหนี้สินของประเทศ วันนี้พูดกันมากและมีใครรู 
จริงไหมวาประเทศไทยมีหนี้เทาไร หนี้สาธารณะเดี๋ยวก็ยอดนั้นเดี๋ยวก็ยอดนี้ รูจริงไหม 
และรูแลวใครที่พูดวาจะแกไขปญหาหนี้สินของประเทศอยางเปนระบบ และคนไทย 
หรือพวกเรา ส.ส. เอง ใครมองเห็นอนาคตวาเมื่อไรหนี้สินประเทศจะหมด หมดเมื่อไร  
แลวหมดไปดวยวิธีใด เราเปน  ส.ส. เองวันนี้ก็ยังตองมืดกับตัวเลขนี้อยูเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นปญหาหนี้สินทุกระดับที่ผมวามาวันนี้ยั งไม มีองคกรแก ไข  ไปดูใน
คณะกรรมาธิการที่ มีอยูแลว  ในอดีตมีองคกร  มีคณะกรรมาธิการคณะใดซึ่งจับ 
ปญหาหนี้สินอยางชัดเจน ไมมีครับ หลายคนชี้ไปที่คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง  
การธนาคารและสถาบันการเงิน ยังครับ ไมมีครับ นาน ๆ ก็โผลมาที แตวาคณะกรรมาธิการ
วิสามัญมี เพราะฉะนั้นวันนี้ปญหาหนี้สินของชาติ ปญหาหนี้สินของประชาชน ปญหา
หนี้สินของชุมชน ปญหาหนี้สินของทุกระบบนาที่จะตองเอามาจัดการเปนหมวดเปนหมู
แลวก็ศึกษากันอยางจริงจัง เพื่อเฉียด ๑ มันเปนสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 
ที่สําคัญยิ่ง ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  - ๖๔/๑ 
 

             



๑๔๙ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๖๔/๑ 
 
ผมกราบเรียนวา โดยความเห็น โดยความคิดของผมวันนี้เศรษฐกิจจะลม ประเทศจะอยูได 
ไมได ผมวามันจะเริ่มกอตัวจากปญหาหนี้สินนี่แหละนะครับ ปญหาเศรษฐกิจวันนี้หนี้สิน
จะเปนตัวทําใหลมมันมีมอนิเตอร (Monitor) หรือจะมีสัญญาณเตือนภัยที่ใดที่จะบอกได
สภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนตัวแทนของประชาชน เปนองคกรตัดสินปญหาสูงสุดของประเทศ
เปนมอนิเตอรและรับรูเร่ืองนี้ไดไหมครับ ไมมี ไมมีปญหาหนี้สินเทาไร ไมมี ไมรูจัก แลวไมมี
วิธีแกไขอยางเปนระบบ เพราะฉะนั้นวันนี้นี่ผมจึงคิดวามีความจําเปนที่จะตองมีองคคณะ 
หรือคณะกรรมาธิการขึ้นมาทําเรื่องนี้โดยเฉพาะ ประโยชนที่จะเกิดขึ้นและเห็นไดแนนอน
วันนี้หนี้สินของพี่นองซึ่งมาพบกับ ส.ส. วันนี้ไมนอย เราจะไดเอาเขามาสูคณะกรรมาธิการ
ชุดนี้เสีย ปญหาของขาราชการ ปญหาหนี้สินภาคธุรกิจ ปญหาหนี้สินของประเทศรวบรวม
มาที่นี่เสีย แลวก็จัดการกัน เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติวา ถึงเวลาแลวหนี้สิน
นาจะเปนปญหาที่พวกเราอยาไดไปคิดวาหนี้สินใครคนนั้นจาย หนี้สินใครคนนั้นปวดหัว
ไมใชครับ แตปญหาหนี้สินของคนคนหนึ่งทําใหอีกคนหนึ่งปวดหัว หนี้สินของคนอาจจะ
ทําใหโลกสั่นสะเทือน เพราะฉะนั้นตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ขึ้นมาเถอะครับ เราจะไดเปนสัญญาณ
เตือนภัย เราจะไดเปนองคกรซึ่งแกไขปญหาใหกับทั้งชุมชน ทั้งปจเจกชน และแกปญหา
ใหกับประเทศครับ ขอขอบพระคุณครับ 
      นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
กรรมาธิการจะชี้แจงหรือเปลาครับ ไมชี้แจงผมถือวาจบในสวนของทานสุทินครับ  
  นายนริศ ขํานุรักษ  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน ผม กรรมาธิการ สงวนความเห็น
ไวครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนริศมีอะไรครับ เชิญครับ 
  นายนริศ ขํานุรักษ (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ กระผม นริศ  
ขํานุรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย ผมไดสงวนความเห็นไว 
โดยผมสงวนความเห็นใหคงขอ ๘๒ ไวทั้งหมด ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวา 
 



๑๕๐ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๖๔/๒ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
อยางนี้ทานนริศครับ  เพื่อใหการพิจารณางายขึ้นผมจะพยายามเรียงตามที่ ได 
สงวนไวนะครับ  
  นายนริศ ขํานุรักษ (กรรมาธิการ) : ผมสงวนไวหลังจากหนี้สินพอดีครับ  
จากทานสุทินและผม ถัดจากนั้นมาเปนผมนะครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ขอเปนของทานถวิลนะครับ  
  นายนริศ ขํานุรักษ (กรรมาธิการ) : ถาทานถวิลกอนไดครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขออนุญาตเรียงตามอนันี้กอนนะครับ  
  นายนริศ ขํานุรักษ (กรรมาธิการ)  :  ครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ในสวนของทานสุทินถากรรมาธิการไมชี้แจงก็ถือวาตองผานตรงนี้ไปนะครับ ก็ไปที่ในสวน
ของทานไพจิตก็จบแลวนะครับ เพราะฉะนั้นก็ไปที่ทานเจริญหารืออะไรครับ เชิญครับ  
  นายเจริญ จรรยโกมล (ชัยภูมิ) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม เจริญ  
จรรยโกมล พรรคพลังประชาชน จังหวัดชัยภูมิ ขอเรียนปรึกษาทานประธานนิดหนึ่ง  
ในกรณีทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ดี ในกรณีทานกรรมาธิการก็ดีที่มีการสงวนไวก็ดี
หรือเพิ่มเติมเขามานะครับ ผมในฐานะที่เปนผูแทนราษฎรซึ่งจะตองพิจารณาในขอบังคับ 
อยากจะขอเรียนปรึกษาทานประธานวา เกิดผมสงสัยผมจะถามทานกรรมาธิการ 
ที่ขอเพิ่มเติมขึ้นมานี่ไดไหมครับ อยางเชน กรณีทานกรรมาธิการ เมื่อกี้ทานสุทิน คลังแสง 
ทานบอกวา ขอเพิ่มในเรื่องคณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ ทานก็อธิบาย
ทานบอกวา ทานมีเหตุผลที่จะจําเปนตองเพิ่มเติมอยางนั้นอยางนี้แลวทานก็วาไป  
แตผมในฐานะคนที่จะตองลงมติที่จะอนุมัติหรือไมนี่ผมจะถามไดไหมครับอยางนี้  
ถาทานพิจารณาบอกวาไดผมก็จะรอในเรื่องที่จะใหพิจารณาเสร็จไปกอนแลวผมคอยถาม
ในคราวเดียวกัน ในทานกรรมาธิการ หรือทาน ส.ส. ที่ไดสงวนไวหรือเพิ่มเติมไดไหมครับ  



๑๕๑ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๖๔/๓ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ตอนที่ทานรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ทานอภิวันท มาทําหนาที่ผมไมไดฟง 
แตทราบวาทานรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สองไดชี้แจงกับผมวาไดมีการลงมติ 
ใหดําเนินการตามขอบังคับของป ๒๕๔๐ ก็ใหผูที่ไดสงวนความเห็นไวเทานั้นไดอภิปราย 
เพื่อไมใหมีปญหากระผมก็จะอนุญาตใหเฉพาะผูที่ไดสงวนความเห็นไวนะครับ จบของ
ทานไพจิตแลวนะครับ ขอไปที่ทานถวิลครับ  
    นายธนา ชีรวินิจ (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ มีอะไรครับ  
  นายธนา ชีรวินิจ (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม นายธนา ชีรวินิจ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
พรรคประชาธิปตย เกรงวาเดี๋ยวจะเกิดความสับสนครับทานประธาน ตอนที่ทานรองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่สองไดทําหนาที่นั้นไดสรุปกันวา ในกรณีที่มีการแกไขโดยคณะกรรมาธิการ
แกไขเพิ่มเติมจากขอความในรางเดิม สมาชิกก็มีสิทธิอภิปรายไดครับทานประธาน  
เดี๋ยวกลัวจะสับสนครับ 
  
                   - ๖๕/๑ 
 
 
 



๑๕๒ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๖๕/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
อยางนี้ครับ ถามีการแกไขทุกทานมีสิทธิอภิปรายอยูแลวครับ แตในสวนของการสงวนความเห็น
หรือสงวนคําแปรญัตติใหเฉพาะผูที่สงวนไวเทานั้นชัดเจนนะครับ มีอะไรครับ  
   นายธนา ชีรวินิจ (กรุงเทพมหานคร)  :  คือเมื่อสักครูนี้ทานสมาชิกไดสอบถาม
ทานประธานวาจะใชสิทธิไดหรือไม ซึ่งสวนที่กําลังพิจารณาอยูนี้เปนสวนที่ไดมีการเพิ่มเติม  
จากรางเดิม ถูกตองไหมครับทานประธาน เพราะฉะนั้นทานสมาชิกที่ลุกขึ้นถามทานประธานนั้น 
ก็มีสิทธิที่จะอภิปรายครับทานประธาน 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถาม ถาจะอภิปรายก็อภิปรายไดเฉพาะในสวนที่มีการแกไข แตไมมีสิทธิที่จะอภิปราย 
ในสวนที่เขาสงวนความเห็น ตรงนี้ชัดนะครับ เมื่อกี้ถามวามีการสงวนความเห็นจะถาม 
ไดไหม หมายถึงประเด็นนั้น ผมเชิญทานถวิลเลยครับ 
   นายถวิล ไพรสณฑ (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ถวิล ไพรสณฑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย  
ในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอย กระผมไดสงวนคําแปรญัตติซึ่งคณะกรรมาธิการ 
เสียงขางมากไดรวมคณะกรรมาธิการการกีฬาและคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว 
เขาดวยกัน ซึ่งขอบังคับเดิมนั้นไดแยกออกจากกัน กระผมเห็นวาอยากจะใหคงไว 
ตามรางเดิม  ที่ผานมาก็คือวาให มีคณะกรรมาธิการการกีฬาและคณะกรรมาธิการ 
การทองเที่ยว กระผมมีเหตุผลหลายประการที่จะขอเรียนทานประธานก็คือวาในปจจุบันนี้
การกีฬาและการทองเที่ยวนั้นเปนกิจกรรมที่กําลังขยายตัวกันอยางมาก โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการทองเที่ยวซึ่งเปนแหลงที่ทํารายไดใหกับรัฐมากที่สุดประการหนึ่ง เพราะฉะนั้น
ในเมื่อกิจการทองเที่ยวเปนกิจการที่มีความสําคัญตอประเทศไทยเรา กระผมจึงคิดวา 
ถาเราจะใหตัวแทนของประชาชนไดมีโอกาสเขาไปตรวจสอบติดตามการทํางานของ
องคกรของรัฐและรัฐบาลแลวนาจะเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น ผมไมเขาใจเหมือนกันวา 
ในขณะที่กิจการทองเที่ยวของเรากําลังบูม (Boom) อยูในขณะนี้นั้น รัฐบาลทุกรัฐบาล 
 



๑๕๓ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๖๕/๒ 
 
ก็พยายามทําทุกวิถีทางที่จะใหการทองเที่ยวของเรามีการพัฒนามากยิ่งขึ้นและนํารายไดมาสู
ประเทศไทยใหมากยิ่งขึ้น แตปรากฏวากรรมาธิการเสียงขางมากนั้นกลับเอาการทองเที่ยว 
และการกีฬามารวมเขาดวยกัน โดยอางวาเปนกระทรวงเดียวกัน ซึ่งเหตุผลนั้นอาจจะฟงได 
ในระดับหนึ่ง แตในขณะเดียวกันการทองเที่ยวนั้นมีสวนเกี่ยวของกับศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีของคนไทยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตางชาติที่มาเมืองไทยเขาสนใจประเพณี 
ของไทยเรา อยางเชน แตละปเมื่อถึงวันสงกรานตจะมีคนตางชาติเขามาประเทศไทย
คอนขางมาก หรือวัฒนธรรมไทยซึ่งคนตางชาตินั้นตองการที่จะมาเรียนรูวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งเราถือวาเปนวัฒนธรรมที่เกาแกวัฒนธรรมหนึ่งของโลก และนอกจากนั้นเรายังมี
โบราณสถานหลายสิ่งหลายอยาง  แลวก็ยังมีสถานที่ทองเที่ยว  เพราะสิ่งเหลานี้ 
เปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่นับวันขยายตัวยิ่งขึ้น ผมจึงไมเห็นดวยที่วาคณะกรรมาธิการเสียง
ขางมากเห็นวาการทองเที่ยวมารวมการกีฬา ยิ่งโดยหลักการแลวการทองเที่ยวนั้น 
นาจะตองรวมกับวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณีซึ่งจะมีสวนเกี่ยวของกับดานนั้นมากกวา  
หันมามองทางดานการกีฬาบาง การกีฬาขณะนี้เราตองถือวาการกีฬาของไทยเรานั้น 
มีการพัฒนาไปคอนขางมาก เรามีการแขงขันกีฬาสมัครเลน ไมวาจะเปนโอลิมปก  
เอเชียนเกมส หรืออาเซียนของเรา และขณะเดียวกันเราก็พยายามสงเสริมกีฬาอาชีพ 
ใหมากยิ่ งขึ้น  แลวก็ มีนักกีฬาอาชีพของไทยเราขณะนี้ ไดพัฒนาไปเปนนักกีฬา 
ในระดับโลกก็มี อยางเชน กอลฟ เปนตน --------------------------------------------------------- 
 

 - ๖๖/๑ 
 
 
 



๑๕๔ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุภาภรณ ๖๖/๑ 
 
เพราะฉะนั้นถาเราไดแยกออกจากกันและมีคณะกรรมาธิการแยกออกจากกันเหมือนกับ 
ที่เคยเปนมาตั้งแตใชขอบังคับ ป ๒๕๔๐ กระผมคิดวาจะทําใหสภาของเรานั้นมีบทบาท 
ในการชวยสงเสริมใหกิจการการกีฬาของเรา เพื่อสงเสริมและกระตุนใหรัฐบาลใหความสนใจ
กับการกีฬามากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นกระผมเองจึงยังไมยอมรับในเหตุผลของกรรมาธิการ
เสียงขางมากที่ เอาทั้ง  ๒  อยางมารวมเขาดวยกัน  เพราะวาเวลาทําหนาที่แลว 
ผมเกรงวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมาธิการชุดนี้จะมีปญหาในทางปฏิบัติ จริงอยู
การกีฬาอาจจะเกี่ยวกับการทองเที่ยวบาง เชน เราจัดการแขงขันกีฬาเทนนิสที่พัทยาก็ดี  
ที่ไหนก็ดี เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาในประเทศไทย  และในความเปนจริงนั้น
ชาวตางชาติมาเมืองไทยนอยมากถามาเพื่อดูกีฬา เพราะฉะนั้นกระผมคิดวาในเมื่อเรา
ตองการสงเสริมการกีฬาของเราใหเปนกีฬาอาชีพมากยิ่งขึ้น เราตองใชวิทยาศาสตร 
ทางการกีฬาเขามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ทางดานการทองเที่ยวก็เชนเดียวกันตามที่ผม 
ไดกราบเรียนไปแลว เพราะฉะนั้นผมจึงยืนยันวาถาเราตองการสงเสริมการกีฬา สงเสริม
การทองเที่ยวเพื่อใหมีรายไดมากยิ่งขึ้นกวาเดิมนั้น สภาของเรานาจะมีคณะกรรมาธิการตางหาก
เพื่อใหทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล เพื่อเปนแรงกระตุนใหกับรัฐบาล 
มีบทบาทในการสงเสริมทั้ง ๒ อยางใหมากยิ่งขึ้น ก็ขอเรียนทานประธาน ขอเรียน 
ทานกรรมาธิการเสียงขางมากไดโปรดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณทานประธานครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ของทานถวิลที่สงวนความเห็นไวพรอมทั้งคณะ  มีทานณัฐวุฒิและทานเอกพจน 
ถาไมอภิปรายแลวก็ทานกรรมาธิการไมชี้แจงผมก็จะขามไปเลยนะครับ เชิญทานนริศครับ  

นายนริศ ขํานุรักษ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม นริศ  ขํานุรักษ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง ในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอย ซึ่งผมขอสงวน
ความเห็นใหคงขอ ๘๒ ไวทั้งหมด โดยคงจํานวน ๓๒ คณะ และคงคณะตามรางเดิม
ทั้งหมดนะครับ โดยผมมีเหตุผลดังตอไปนี้ครับวา จํานวนคณะกรรมาธิการ ๓๒ คณะ  
ก็มากเพียงพอแลว เพราะวาในประเทศที่ปกครองโดยระบบรัฐสภาที่มีคณะกรรมาธิการนั้นนะครับ  
 



๑๕๕ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุภาภรณ ๖๖/๒ 
 
ประเทศเราเปนประเทศที่อยูในกลุมประเทศที่มีคณะกรรมาธิการมากที่สุดในโลกอยูแลวครับ  
แลวก็จํานวนของคณะกรรมาธิการ ๑ คณะจะมีคาใชจายตอคณะประมาณ ๑๐ ลานบาทตอป  
๓๒ คณะก็ประมาณ ๓๒๐ ลานบาท ถาเพิ่มขึ้น ๑ คณะก็จะเพิ่มขึ้นทีละสิบลาน ๆ   ถาตัวเลขเรา 
ไปอยูที่ ๓๕ คณะ สมมุตินะครับ ก็จะอยูที่ ๓๕๐ ลานบาทซึ่งก็มาก แตวาก็ไมไดเปนเหตุผล
ใหญโต เหตุผลใหญโตก็คือ ปญหาของประเทศ ปญหาของประชาชนถูกครอบคลุม  
ถูกรองรับโดยคณะกรรมาธิการเดิม ๓๒ คณะอยูแลวนะครับ ไมวาจะเปนคณะกรรมาธิการ
กิจการชาวไทยโพนทะเล คณะกรรมาธิการสงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม คณะกรรมาธิการ
กิจการชายแดน หรือคณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ ไมใชเปนปญหาใหม
ของประเทศ ไมใชเพิ่งมี เปนปญหาที่คณะกรรมาธิการเดิมไดดูแลอยูแลว ผมคิดวา
ทางออกที่ดีที่สุดก็ เห็นดวยถึงความจําเปนที่จะดูแลคนไทยโพนทะเล  เห็นดวย 
ที่จะใหดูแลราคาผลิตผลทางการเกษตร แลวก็เห็นดวยในการดูแลกิจการชายแดนและ
หนี้สินของชาติ เพียงแตผมอยากใหเอาภารกิจหนาที่ทั้งหมดทุกถอยคําของขอเสนอ 
ที่สงวนเอาไวไปลง ไปใส ไปเพิ่ม ไปเติมไวในคณะกรรมาธิการเดิม ในรางเดิมใหหมด
ทั้งสิ้น  โดยคนไทยโพนทะเลอาจจะไปเติมในคณะกรรมาธิการการตางประเทศ  
หรือคณะกรรมาธิการการแรงงาน หรือถามีคณะกรรมาธิการอื่นใดที่เกี่ยวของอีกในปญหา
ของคนไทยโพนทะเลก็ไปเติมลง ในคณะกรรมาธิการสงเสริมราคาผลิตผลทางเกษตรกรรม 
ก็เอาทุกถอยคําไปเติมที่เกี่ยวของกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ ------------------------------------------------------------------------------- 
 

        - ๖๗/๑ 
  



๑๕๖ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๖๗/๑ 
 
เอาภารกิจ ถอยคําทุกถอยคําของคณะกรรมาธิการกิจการชายแดน อาจจะเกี่ยวของ 
กับเศรษฐกิจ อาจจะเกี่ยวของกับปญหาทางสังคมของชายแดน ปญหาความมั่นคง ก็เอา 
ทุกถอยคํา ทุกภารกิจนี้ไปเติมในคณะกรรมาธิการเดิมที่มีอยูแลว รวมทั้งหนี้สินของทานสุทิน   
ซึ่งกรรมาธิการโดยเฉพาะกรรมาธิการเสียงขางนอยที่สงวนความเห็นไวทุกคนก็เห็นดวย
วาเปนปญหาใหญของชาติบานเมือง แตวาเดิมก็มีการดูแลโดยคณะกรรมาธิการ ไมวาจะ
เปนคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง  
การธนาคารและสถาบันการเงินอยูแลว จึงอยากขอเสนอใหเอาภารกิจเหลานี้เพิ่มเติม 
เพราะวาที่จริงในคณะกรรมาธิการเดิมนี่ก็ดูแลปญหาเหลานี้ครอบคลุมอยูแลวนะครับ  
หากกรรมาธิการจะแกไขก็ขอใหแกไขเพียงเอาภารกิจในคณะกรรมาธิการใหมที่เสนอเขามา 
ในวันนี้ ที่ผูสงวนความเห็นเสนอเขาใหมในวันนี้ไปเติมในคณะกรรมาธิการ ๓๒ คณะ 
ตามรางเดิมนะครับทานประธาน ผมจึงขอเสนอวา ขอใหคงจํานวน ๓๒ คณะกรรมาธิการ
เอาไว  และขอใหคงคณะกรรมาธิการเดิมทั้ง  ๓๒ คณะไวนะครับ  กราบขอบคุณ 
ทานประธานครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
มีทานที่จะอภิปรายในสวนที่สงวนความเห็นในเรื่องนี้ไวไหมครับ ยังมีอีกไหมครับ  
ไมมี ทานกรรมาธิการจะชี้แจงใชไหมครับ เชิญทานสุนัยครับ  
  นายสุนัย  จุลพงศธร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ กระผม สุนัย จุลพงศธร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน นครสวรรค ของพรรคพลังประชาชน ในฐานะ
กรรมาธิการขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่ง ขอเสนอ ขอคิดเห็นของทานนริศ ขอประทานโทษ 
ที่เอยนามทาน ที่ทานบอกวา มีแค ๓๒ คณะก็คงจะเพียงพอ โดยเอาภารกิจตาง ๆ 
ประเด็นเรื่องนี้เพื่อไมใหเพื่อนสมาชิกในสภานี้เกิดความเขาใจอาจจะคลาดเคลื่อนได  
ผมอยากใหกระจางชัดวาทําไมเราในฐานะเสียงขางนอยที่ตอนโหวต (Vote) กันนี่ครับ ผมก็เปน
กรรมาธิการเสียงขางนอย แตขอสงวนความเห็นไววาจะตองเพิ่มอีก โดยผมในฐานะเปน 
กรรมาธิการซึ่งเปนตัวแทนของเพื่อน ส.ส. จากฝายรัฐบาล ในวาระแรกนั้นทานจะเห็นไดวา  
 



๑๕๗ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๖๗/๒ 
 
มีการอภิปรายเรื่องขอคิดเห็นคณะกรรมาธิการตาง ๆ  เยอะมาก ยกตัวอยาง เชน ทาน ส.ส. สถาพร 
ก็เสนออีกหลายคณะ ทานอื่นก็เสนออีกหลายคณะ และเมื่อมาพิจารณาถึงความเปนจริง
ของเหตุการณ ณ วันนี้เราตองยอมรับความจริงวาบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือ ส.ส. นี่ถูกตีกรอบจํากัดมากโดยรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ นี้ครับ ทานจะเสนอ
ความเห็น ความเดือดรอนของประชาชนใหรัฐมนตรีกระทรวงนั้นโดยตรงก็ไมมีใครกลา 
ทําครับ วันนี้ไปถามไดเลยครับ ทุกกระทรวงไมเห็นจดหมายของ ส.ส. ไมวาพรรคฝายคาน
หรือฝายรัฐบาลที่จะขอเสนอตอรัฐมนตรีวาประชาชนเดือดรอนเรื่องนี้ ๆ ขอใหแกไข  
ไมมีใครกลาทําเลยครับ เมื่อไมมีใครกลาทํา ถามองอยางผิวเผิน คนเปนรัฐมนตรีสบาย  
ก็ไมมีใครรองเรียน ก็ทํางานตามระบบที่มี ซึ่งอดีตเราทําได เราเปนตัวแทนของประชาชน
นําเสนอได แตปรากฏวาดวยขอกฎหมายของรัฐธรรมนูญฉบับที่เราเรียกวา ฉบับเผด็จการนี้ 
ตีกรอบหมดครับ เราอาจยังไมสามารถจะคาดการณถึงเรื่องอนาคตไดวาจะแกรัฐธรรมนูญไดไหม 
พอแคจะเสนอวาแกรัฐธรรมนูญ ๓ มาตรา ก็มีกลุมคนคานทั้งในสภา นอกสภาวาเปนการแกเพื่อ
ตัวเอง พอเสนอวาจะแกทั้งฉบับ เอาป ๒๕๔๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญของประชาชน ประชาชน
ยอมรับ ธงเขียวพรึบไปหมด วันนี้จะเอาป ๒๕๔๐ มาใชก็บอกวาจะเอาป ๒๕๔๐ ไปชวยทักษิณ 
ทั้ง ๆ  ที่ทักษิณก็ไมไดรางรัฐธรรมนูญฉบับนั้น ดังนั้นอนาคตเรื่องการแกรัฐธรรมนูญนั้นไมมี
โอกาสที่จะรูไดเลยวาทําไดหรือเปลา แลวถาทุกคนในสภา  
  (นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ  ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานประทวงใชไหมครับ  
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (กรรมาธิการ) : ประทวงครับทาน 
  นายสุนัย จุลพงศธร (กรรมาธิการ)  : ผมพูดรัฐธรรมนูญเผด็จการ ไมไดวา
ใครนะครับทานครับ 
                  - ๖๘/๑ 



๑๕๘ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๖๘/๑ 
 
  นายนิพิฏฐ   อินทรสมบัติ   (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพครับ  
ผมคิดวารัฐธรรมนูญไมเผด็จการแตคนพูดเผด็จการครับ ทานประธานที่เคารพ ผม นิพิฏฐ  
อินทรสมบัติ กรรมาธิการ และเปนกรรมาธิการเสียงขางนอย เมื่อสักครูเพื่อนสมาชิกที่เปน
คณะกรรมาธิการเสียงขางนอย ทานนริศ ขออภัยเอยนาม ไดชี้แจงเหตุผลที่ใหคงไวตาม 
๓๒ คณะเดิม นอกจากนั้นแลวทานประธานก็ไดกรุณาใหเพื่อนสมาชิกที่สงวนคําแปรญัตติ 
ไดอภิปรายถึงเหตุผลในการสงวนคําแปรญัตติไว ผมคิดวาผูที่สงวนคําแปรญัตติไดชี้แจง
เหตุผลไปหมดแลว ในขณะนี้เปนเรื่องที่คณะกรรมาธิการตองชี้แจงเหตุผลของคณะกรรมาธิการวา 
ที่คณะกรรมาธิการไดคง ๓๒ คณะไว และมีการปรับเปลี่ยนตามรางที่เสนอนี้คณะกรรมาธิการมี
เหตุผลอยางไร ผมกําลังกราบเรียนทานประธานประทวงเพื่อนสมาชิกซึ่งเปนกรรมาธิการ
ดวยกันวา ทานชี้แจงในฐานะอะไร ทานเปนกรรมาธิการ ทานตองชี้แจงวาเหตุใดทานถึง
ยื่นรางนี้มา ทานตองชี้แจงยืนยันในหลักการของคณะกรรมาธิการ ไมใชยืนยันในสิ่งที่
แตกตางจากคณะกรรมาธิการ และทานบอกทานเปนกรรมาธิการเสียงขางนอย ขออภัยครับทาน
ผมไมไดเห็นวาทานสงวนไว แตวาถาผมจําผิด ผมตองขออภัยครับ ทานพลิกใหผมดูสิครับวา 
ทานสงวนไวเปนกรรมาธิการเสียงขางนอยตรงไหนครับ ทานตองชี้แจงเหตุผลของ
คณะกรรมาธิการเสียงสวนใหญ มิฉะนั้นแลวเราจะไมมีหลักเกณฑเลยครับทานประธาน 
ขอบพระคุณครบั 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานนิพิฏฐประทวงเมื่อกี้ก็ตองดวยขอบังคับ เพียงแตเมื่อกี้ผมไมไดฟงทานสุนัยพูด กําลัง
หารือทานเลขาธิการ ก็สรุปแลวทานสุนัยใชสิทธิกรรมาธิการชี้แจงนะครับ ก็ตองชี้แจง
ตามที่ทานไดพูดเมื่อกี้นี้ ควรตองอยางนั้น ทานสุนัยครับ   
   นายสุนัย  จุลพงศธร  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 
ผมตองขอโทษจริง ๆ ทานสมาชิกผูมีเกียรติ ทานนิพิฏฐ ผมตั้งเปนขอสังเกตไวครับ 
ทานประธาน ตั้งแตในชั้นกรรมาธิการครับ ผมพูดเรื่องเผด็จการไมไดเลยครับ  
  นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผมวาบรรยากาศ 
ดีแลว 



๑๕๙ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๖๘/๒ 
   
   นายสุนัย  จุลพงศธร  (กรรมาธิการ)  :  ผมกําลังจะโยงใหเห็น 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานสุนัยครับ ขออยางนี้ไดไหมครับ ชวยชี้แจงในฐานะกรรมาธิการ ชี้แจงในประเด็น 
ที่ไมเห็นดวยกับทานนริศพูดเมื่อกี้นี้ครับ ไมเห็นดวย แลวก็เห็นดวยกับกรรมาธิการเสียงขางมาก 
มีเหตุผลอยางไร ตองประเด็นนี้เทานั้นนะครับ อยูในกรอบนี้เทานั้น แลวอะไรที่มันจะทาํให
กระทบ และทําใหบรรยากาศการประชุมมันเสียบรรยากาศที่ดีก็ใหระวังไวครับ 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผมจะทําตามที่
ทานประธานวา แตตองขออนุญาตนิดเดียว เพราะวาในที่ประชุมอธิบาย ผมก็อธิบายวา
ทําไมจึงตองมีมากกวา ๓๒ คณะ เพราะวากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้บีบบังคับบทบาท
ของผูแทนราษฎร ทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนเรียกรองในเรื่องที่ประชาชน
เดือดรอนไมได ดังนั้นจึงตองมาออกที่กรรมาธิการ ผมพยายามนําเสนอตรงนี้ตั้งแตในชั้น
กรรมาธิการก็มีการโตเถียงกันอยางนี้ละครับ ผมก็เลยแปลกอกแปลกใจจริง ๆ  เพื่อนสมาชิกที่อยู
ดวยกันเอง เมื่อกอนก็พูดกันไดนะครับ พูดอยางนี้ แตเดี๋ยวนี้ขยับไมไดเลยครับ พูดเรื่อง
เผด็จการไมได ดังนั้นผมถึงบอกวา ผมกําลังจะบอกวา 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานสุนัยครับ ไมเปนไรครับ ทานสุนัยครับ เมื่อกี้ไดเตือนทีหนึ่งนะครับ ก็ไมอยากใหมี
ปญหา อยากใหหลีกเลี่ยงนะครับ  
  นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม 
นิพิฏฐ อินทรสมบัติ ผมไมอยากตอลอตอเถียงกับทานผูอภิปรายอยูนะครับ แตวาทาน
กําลังพูดนอกเรื่อง  

นายสุนัย จุลพงศธร (กรรมาธิการ) : นอกอยางไร 
นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (กรรมาธิการ) : ผมเรียนวาผมไมไดพูดถึงเรื่อง

ความเปนเผด็จการของรัฐธรรมนูญหรือไมนะครับ ผมไมไดพูดเรื่องเหลานั้นเลย แลวก็ถา
ผมพูด ถาผมจะตอลอตอเถียงกับทาน ผมมีเร่ืองจะพูดกับทานไดเยอะเลยครับ แตผม 
 



๑๖๐ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๖๘/๓ 
 
ไมทําอยางนั้นครับ เพราะฉะนั้นทานอยูในกรอบ ผมใหทานอีกครั้งเดียวนะครับ มิฉะนั้น 
แลวผมไมยอมใหการประชุมสภาเดินไปอยางนี้หรอกครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานสุนัยอยางนี้ครับ ทานสุนัยมีประเด็นนิดเดียวครับ ประเด็นมีแคนี้ครับ กรรมาธิการ
เสียงขางนอยคือ ทานนริศไดชี้แจงในสิ่งที่สงวนความเห็นเอาไววาตองการใหคงไวตาม
รางเดิม ๓๒ คณะนะครับ ---------------------------------------------------------------------------- 
 
                            - ๖๙/๑ 
 
   
 
 



๑๖๑ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         สิริพร ๖๙/๑ 
 
ทีนี้กรรมาธิการเสียงขางมากเห็นวาควรตองคงไวตามที่ไดแกไข เพราะฉะนั้นทานสุนัยชี้แจง 
ตองใชสิทธิชี้แจงไดเฉพาะในฐานะกรรมาธิการเสียงขางมาก ชี้แจงวาทําไมไมเห็นดวยกับ 
เสียงขางนอยเทานั้นเอง ประเด็นอยูตรงนี้ครับ ตามที่กรรมาธิการเสียงขางมากเห็นชอบ 
ถานอกจากตรงนี้ก็อยูนอกกรอบแลวครับ 
  นายสุนัย  จุลพงศธร (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ ขอใหความเปนธรรม 
กับผมสักนิดหนึ่ง ผมไมไดตําหนิใครเลย แลวผมพูดถึงปญหารัฐธรรมนูญใหโยงกับ
คณะกรรมาธิการในเวลาประชุมนั้นวาทําไมตองมีมากกวา ๓๒ คณะ แลวถาผมพูดไมไดเลย
มันจะอธิบายเหตุผลอยางไร จะโนมนาวใหเพื่อนสมาชิกเห็นดวยกับผมไดอยางไรวาตอง
เกิน ๓๒ คณะ ไมใชเอาแค ๓๒ คณะอยางทานนริศ กระผมบอกวาดวยรัฐธรรมนูญฉบับนี้
มันจํากัดบทบาทผูแทนราษฎร ดังนั้นผูแทนราษฎรตองแสดงออกในลักษณะเปน
กรรมาธิการ ผมผิดอยางไรครับ  
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ ผมวาเราตอง 
ตกลงกับทางนี้ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ผมเขาใจทานนะครับ ทีนี้ประเด็นเราตรงกัน ทานสุนัยขออยางนี้นะครับ ทานสุนัยใชสิทธิ
ไดเฉพาะในฐานะที่เปนกรรมาธิการเสียงขางมากเพื่อชี้แจงเทานั้น เพราะนั้นทานนริศ
สงวนความเห็นในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอย ขอคงไวรางเดิม ๓๒ คณะในรางเดิม 
แตในรางที่มีการแกไขของกรรมาธิการเสียงขางมากก็ ๓๒ คณะเหมือนกัน แตเอามายํากัน 
หลายคณะมายําใหเหลือ ๓๒ คณะ ถาเขาใจไมผิด หมายถึงอยางนี้นะครับ เพราะฉะนั้น
สรุปแลวทานสุนัยสามารถชี้แจงไดโดยผูสนับสนุนเสียงขางมากของคณะกรรมาธิการอยาไป  
เอาเสียงที่สงวนความเห็นที่เปนเสียงขางนอยมาพูด ตองใหอยูในกรอบตรงนั้น 
   นายสุนัย  จุลพงศธร (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ ผมปรึกษาทาน 
นิดนะครับ 
  นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ นิดเดียวครับ 
เปดเสียงผมนิดเดียวครับทานประธาน ทานประธานครับ กระผม นิพิฏฐ กรรมาธิการครับ  



๑๖๒ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๖๙/๒ 
 
ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา คณะกรรมาธิการเสียงขางมากเราคงไวที่ ๓๒ คณะ 
แตวาเพื่อนสมาชิกบอกวา ใชสิทธิชี้แจงแทนคณะกรรมาธิการ แตกําลังบอกเหตุผลวา
ทําไมตองเกิน ๓๒ คณะ ซึ่งผมคิดวาไมใช ทานเขาใจผิดหรือเปลา ทานตองอธิบายเหตุผลวา 
ทําไมคณะกรรมาธิการเสียงขางมากจึงยืนไวที่ ๓๒ คณะ ไมอยางนั้นน้ําหนักของคณะกรรมาธิการ 
จะเสียหมดเลยครับ นี่ทานกําลังพูดวาทําไมตองมีเกิน ๓๒ คณะ ซึ่งมันไมใชครับ 
ขอบพระคุณครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ก็ตรงกันนะครับที่กระผมไดพยายามอธิบายทานสุนัย  
  นายสุนัย  จุลพงศธร (กรรมาธิการ)  :  ผมลําดับนิดหนึ่งเพื่อไมใหสับสนครับ
ทานประธาน เดี๋ยวทานกรรมาธิการนิพิฏฐจะบอก ๓๒ คณะเหมือนเดิม ไมใชนะครับ 
เสียงขางนอย  ขางมากฟงก็ เ ร่ิมสับสน  ผมขออนุญาตลําดับอยางนี้ ได ไหมครับ 
ทานประธาน คําวา ๓๒ คณะ ตามที่นําเสนอตามมติของคณะกรรมาธิการเปน ๓๒ คณะ
ที่มีการยํากันแลว อันนี้ถูกตองนะครับ ที่เราตองยืนไวอยางนี้นะครับ และที่จะตองเพิ่มเติม
อีกนั้น เมื่อทานประธานบอกวาไมใหผมพูด ผมเองก็จะไม เดี๋ยวนี้ก็ปลงไปเยอะแลวครับ  
ก็จะอนุเคราะหสวนกุศลใหไป ไมพูดแลวเรื่องเผด็จการ แตผมบอกวาที่เราพูดกันในนั้นที่วา 
เกิน ๓๒ คณะ เพราะวาเราตองการใหผูแทนราษฎรมีบทบาทมากขึ้นในคณะกรรมาธิการ 
อ่ืน ๆ  เพราะเราถูกจํากัดบทบาทโดยรัฐธรรมนูญนี้ จะมาโกรธเครียดอะไรกับผม เอาละครับ  
ผมไมตอลอตอเถียงแลวเหมือนกัน เพื่อใหเพื่อนสมาชิกสบายใจผมก็จะยุติแลวก็นั่ง  
ไมตอลอตอเถียงกับทานหรอกครับเร่ืองเผด็จการรัฐธรรมนูญ ขอบคุณครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ชุดนี้ขามไปนะครับ ทานวิชาญจะชี้แจงหรืออยางไรครับ 
  นายวิชาญ  มีนชัยนันท (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม วิชาญ 
มีนชัยนันท ในฐานะกรรมาธิการครับ ขออนุญาตชี้แจงในประเด็นที่เพื่อนกรรมาธิการ 
ไดสงวนคําแปรญัตติไวใหคงไวตามรางของกรรมาธิการเดิม สาเหตุอันหนึ่งซึ่งกรรมาธิการ 
 



๑๖๓ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๖๙/๓ 
 
มีความเห็นที่แตกตางกัน จึงมีการเปลี่ยนแปลงในสวนของแตละคณะกรรมาธิการที่มี 
การเสนอเขามาสูสภาในวาระแรกคือ ๓๒ คณะ -------------------------------------------------- 
 
                  - ๗๐/๑ 

 
 



๑๖๔ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๗๐/๑ 
 
ประเด็นก็คือวา เรามีความเห็นที่แตกตางกันในเรื่องของการที่จะพิจารณาแตละคณะกรรมาธิการ 
โดยเฉพาะในสวนของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากตัวบทกฎหมายก็คือรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งบางสวนนั้นมีความเห็นที่แตกตางกัน ดังนั้นในกรณีของคณะกรรมาธิการที่จําเปนที่
จะตองมีการเปลี่ยนแปลง เราก็เอาคณะกรรมาธิการที่มีลักษณะของภารกิจที่คาบเกี่ยวกัน 
หรือสามารถ ที่จะเอาภารกิจตาง ๆ เหลานั้นมาควบรวมกัน ในกรณีที่ ขออนุญาตเอยนาม 
ทานถวิล  ไพรสณฑ เองนั้นไดมีความเห็นวาการที่เรานําคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว
กับคณะกรรมาธิการการกีฬานั้นเอามาควบรวมกัน ทางสมาชิกของกรรมาธิการเสียงสวนหนึ่ง
ที่มี ความเห็นวาภารกิจที่เหมือนกันในลักษณะของการดูแลกระทรวงซึ่งเปนกระทรวงเดียวกัน 
แตการแตกคณะกรรมาธิการโดยที่จะใหมีคณะกรรมาธิการที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นเปนเรื่องที่
คณะกรรมาธิการไปทํางานแลวกับกระทรวงซึ่งมีกระทรวงเดียวกันนั้นเปนเรื่องที่ยากลําบาก 
แลวก็เปนประเด็นอันหนึ่งครับวา ในการทองเที่ยวนั้นสวนใหญแลวก็มีการมุงเนน 
แลวก็มีการขายเกี่ยวกับเรื่องการกีฬาควบคูกันไปในปจจุบัน แลวการกีฬานั้นในปจจุบัน
คนที่มาจัดกีฬาหรือการแขงขันก็จะไดรับความสะดวกสบายเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา  
ในเรื่องของการทองเที่ยวควบคูกันไป และภารกิจตรงนี้ถาเราสามารถที่จะควบรวมกันก็จะเปน 
การดูแลวก็ประหยัดในเรื่องของการทํางาน ทําหนาที่ของแตละสวน ของแตละงาน  
และรวมถึงงบประมาณ จึงมีความเห็นในเบื้องตนวาการกีฬาและการทองเที่ยวในขณะนี้ 
ถึงแมวาเราจะเห็นวามีการขยายในเรื่องของการกีฬาเปนเรื่องสําคัญหรือการทองเที่ยวนั้น
เปนเรื่องของการหารายไดที่มากขึ้น แตก็มีสวนที่เกี่ยวโยงและสามารถที่จะนํามาบูรณาการ 
ใหอยูในคณะกรรมาธิการเดียวกันได กรรมาธิการจึงมีความเห็นสวนใหญนะครับวาคงจะตอง 
นํามาควบรวมกันอยูในคณะกรรมาธิการอันเดียวกัน สวนอีกอันหนึ่งนั้นเกี่ยวของกับ 
ในเรื่องของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎรที่มีการควบรวมกับคณะกรรมาธิการ 
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีการควบรวมภารกิจลวงหนาถึง
คณะกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม  ที่ เ รา เห็นภารกิจดั งกลาวในอดีต
คณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเพื่อนสมาชิก 
 



๑๖๕ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๗๐/๒ 
 
หลายทานเองเคยเปนกรรมาธิการเองนะครับ ขออนุญาตเอยนาม ทานนิพิฏฐนะครับ 
ก็มีความเห็นคลายกัน เพราะทานเองเคยอยูคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติ 
ของสภาผูแทนราษฎรทานบอกวา มติตาง ๆ  ที่ผานสภาแลวไปสูคณะกรรมาธิการติดตาม
ผลการปฏิบัติตามมติของสภาผูแทนราษฎรนั้น บางมตินั้นแทบจะไมไดติดตามเลย 
เพราะวามันเปนเรื่องตั้ง ๕ ป ๖ ป ๑๐ ป ถาจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันในคณะกรรมาธิการ
หรือยอนหนายอนหลังไปนั้นก็จะเปนเรื่องที่ยากลําบาก และการติดตามมติบางที 
ก็ไปคาบเกี่ยวกับคณะอื่นซึ่งทําในเรื่องดังกลาวอยูแลว จึงมีความเห็นวาควรจะควบรวมเขากับ 
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร เพราะคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎรนั้น 
เปนคณะซึ่งดูแลในเรื่องภารกิจหนาที่ของสภาโดยตรง และมีหนาที่เกี่ยวโยงกับในเรื่อง 
ของการทําสิ่งตาง  ๆที่เกี่ยวของกับสภาและตัวของสมาชิกเอง จึงไดควบรวมคณะกรรมาธิการ  
ทั้งสองเขาดวยกัน โดยขอบขายหนาที่ของคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
ของสภาผูแทนราษฎร  ซึ่งมีภารกิจนอยมากนะครับ  จึงเห็นวาจะนํามาควบรวม 
ในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎรก็เหมาะสมนะครับ จึงมีความเห็นตรงกัน 
สวนคณะกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งเปนคณะเกา ซึ่งครั้งที่แลวพูดไปแลว 
ในสวนของสภานะครับ  

อีกอันหนึ่งในเรื่องของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง ซึ่งมีการควบรวม
ของการสื่อสาร แลวก็ในสวนของการเผยแพรประชาธิปไตย ก็เห็นวาในสวนนี้นั้น 
การสื่อสารตรงนี้ก็นาจะควบรวมกันได เนื่องจากวาเปนภารกิจหนาที่ซึ่งคลายคลึงกัน  
ขออนุญาตชี้แจงครับ 

 
                  - ๗๑/๑ 

 



๑๖๖ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๗๑/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เฉพาะประเด็นนี้ครับ ทานบุญยอดประเด็นนี้หรือเปลาครับ เชิญครับ 
  นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย  (กรรมาธิการ)  :  ผมขอสงวนตามรางเดิมมีรายชื่อ  
อยูในขอที่เสนอครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญครับ 
  นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผม บุญยอด  
สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร เขต ๔ ผมเปนผูหนึ่งที่เปนกรรมาธิการ 
แลวก็ขอเสนอใหคงไวตามรางเดิมคือ การมี ๓๒ คณะเดิมกอนที่จะมาเปลี่ยนแปลง หลังจาก  
ที่ มีกรรมาธิการพิจารณารางในรอบหลังนี้  เหตุผลสําคัญที่ เ ราขอให มีการคง  
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาไว เปน  ๓๒  คณะเดิมนั้นก็ มี เหตุผลหลัก  ๆ 
อยูหลายขอเหมือนกัน  
  ประเด็นแรกก็คือวา ในครั้งแรกของการยกรางขอบังคับการประชุมนั้น  
เราไดดูวาคณะกรรมาธิการที่จําเปนที่จะตองมีคณะกรรมาธิการสามัญนั้นควรจะมี
อยางไรบาง ก็ไดดูขอบังคับการประชุมมาตั้งแตป ๒๕๔๒ ที่มาเปนตนแบบเปนตน 
มาถูกไหมครับ หลังจากนั้นเราก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเล็กนอยดวยการใหเหตุและผล  
นั่นก็คือมีการขอใหยุบรวมคณะกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมเขาไปกับคณะกรรมาธิการ
กิจการสภาผูแทนราษฎร ขอใหเพิ่มกรรมาธิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และอีกชุดหนึ่ง 
ก็คือคณะกรรมาธิการสื่อสารมวลชน ก็เปนจํานวนที่เพิ่มโดยการใหเหตุผล เหตุผลสําคัญ 
ที่ผมอยากจะขอหยิบยก ในเร่ืองของคณะกรรมาธิการสื่อสารมวลชนนั้น เปนเพราะวา 
เราไดดูความสําคัญตามรัฐธรรมนูญทั้งป ๒๕๔๐ และป ๒๕๕๐ นั้นมีรัฐธรรมนูญ 
หลายขอทีเดียวที่กําหนดถึงเสรีภาพในการสื่อสารอยูในมาตรา ๓๖ เสรีภาพในการแสดง
ความเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน มาตรา ๔๕ ถึงมาตรา ๔๘ สิทธิในขอมูลขาวสาร 
และการรองเรียนอยูในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๒ มาตราตาง ๆ เหลานี้ตองการที่จะใหมี 



๑๖๗ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๗๑/๒ 
 
การคุมครองทั้งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา 
การสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน แตเดิมนั้นคณะกรรมาธิการสื่อสารมวลชนผูที่จะดูแลงานนี้
นั้นก็จะเปนคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งก็เลยขอใหมีการแยกออกมา
เปนคณะกรรมาธิการโดยเฉพาะกิจขึ้นมาเปนอีกองคคณะหนึ่ง เนื่องจากเห็นวางานที่ตอง
ทํานั้นมีจํานวนมาก ทั้งไมวาจะเปนเรื่องของการดูแล เร่ืองการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ประชาชน การที่ประชาชนจะมีสิทธิในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา ไปจนถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพของบรรดาผูที่อยูในแวดวงสื่อสารมวลชนทั้งหลาย ซึ่งก็มีการแทรกแซงกัน  
มาโดยตลอดจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ นั่นหมายความวา ถาหากวามีคณะกรรมาธิการชุดนี้
เกิดขึ้น คณะกรรมาธิการชุดนี้ก็จะไดเปนเวทีใหกับทั้งคนที่อยูในอาชีพนี้ คนที่เกี่ยวของกับ 
การรับรูขอมูลขาวสาร ผูที่เกี่ยวของกับการดูแลนโยบายนั้นก็จะไดมาพูดกันในเวทีแหงนี้ 
ไดอยางชัดเจน ถาหากวาเราจะดูถึงบริบทของเรื่องเทคโนโลยีแลว การสื่อสารมวลชนนั้นก็มี
พัฒนาการที่กาวหนาออกไปอยางไมหยุดยั้งทีเดียวนะครับ ไมวาจะเปนการพิมพหนังสือพิมพ  
ที่รวดเร็วขึ้น การมีรายการโทรทัศน รายการวิทยุ ไปจนถึงการรับขอมูลขาวสารทาง
โทรศัพทมือถือ และจนกระทั่งถึงการอานขาวสารทางอินเทอรเน็ต (Internet) ก็สามารถ 
ทําได และเปนที่สําคัญอยางยิ่งจนกระทั่งเปนประเด็นถกเถียงกันอยูในวันนี้วาอินเทอรเนต็
หลายเครือขายนั้นก็ปรากฏวาไปตั้งอยูตางประเทศ นโยบายของรัฐบางทีก็ไปควบคุมไมถึง  
ไปจาบจวงบรรดาบุคคลสําคัญตาง ๆ เราก็ยังดูแลกันแทบไมไดดวยซ้ําไป เพราะฉะนั้น 
สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนงานที่มีจํานวนมากนะครับ และสําคัญอยางยิ่งก็คือเราตองปกปอง
และดูแล แตในขณะที่กรรมาธิการพิจารณานั้นกลับมองงานนี้อยางดูแคลนทีเดียววา 
งานสื่อสารมวลชน กรรมาธิการบางทานพูดในที่ประชุม ผมตองขออนุญาตที่จะนํามาพูดกัน
กับสมาชิกอื่น ๆ ดวย ทานจะไดรูวาทําไมผมจึงอยากใหมี แตกรรมาธิการบางคนไมอยาก
ใหมี กรรมาธิการบางคนนั้นบอกวา งานนี้มันงานนอยไปแตะอะไรเขาก็ไมได เรียกเขามา 
ก็ไมสําคัญอะไร บางคนบอกวา สื่อสารมวลชนเปนสื่อเทวดา มันจะเปนเทวดากันหมดแลวไมควรจะ  
ไปดูแลพวกตาง ๆ  เหลานี้ เปนตน มันจึงมีขอความที่เขียนเขาไปอยูในการยกรางอันใหมที่เกี่ยวของกับ
สื่อสารมวลชน ที่ผมตองใชคําวา ดูแคลน ก็คือวาทานมองเรื่องของการสื่อสารมวลชนนั้น   



๑๖๘ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๗๑/๓ 
 
เปนเพียงเรื่องของการเมืองเพียงอยางเดียว สโคป (Scope) งานการเมืองเพียงอยางเดียวหรือครับ 
ละครน้ําเนาที่เราพูดกันอยูตลอดเวลาวามันเปนปญหาของสังคม มันก็อยูในสื่อสารมวลชนครับ  
มันไมใชเร่ืองการเมืองอยางเดียว การเมืองไมใชเร่ืองเพียงเร่ืองเดียวในชีวิตของคนโดยทั่ว ๆ ไป 
เขาตองการทั้งขอมูลขาวสาร เขาตองการทั้งบันเทิง เขาตองการเพลง เขาตองการวัฒนธรรม 
ศาสนา ศิลปะ ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๗๒/๑ 
 
สิ่งตาง ๆ เหลานี้ถายทอดมาทางสื่อสารมวลชนทั้งสิ้น มันไมไดถูกการจํากัดบทบาทหนาที่ 
หรือวิธีการทํางานอยูเพียงแคการพัฒนาการเมืองเพียงเรื่องเดียวเทานั้น อยามองที่งานของ 
สื่อสารมวลชนเปนเรื่องที่แคบขนาดนั้นครับ นอกจากนั้นนะครับในการเขียนหนาที่ของ 
สื่อสารมวลชนในการพิจารณายกรางในฉบับปจจุบันนี้นะครับ ก็พูดถึงเรื่องของบรรทัด 
สุดทายนะครับ ตลอดจนคุมครองผูเสียหายจากการเผยแพรขอมูลและขาวสาร นี่ก็เปน 
อีกประโยคหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อวาโดยจิตวิญญาณของคนที่เปนสื่อสารมวลชนแลวนั้นไมมีใคร 
จะไปทํารายผูที่จะออกมาเปนขาวหรอกนะครับ เรารายงานขาวสารอยางตรงไปตรงมา 
อยางเนื้อแท เนื้อหาสาระ แลวเราก็วิพากษวิจารณอยางไมเกรงกลัวเทานั้นเอง ถาหากวา 
จะมีใครเดือดรอนนั้นทานก็สามารถจะใชเวทีนี้ไดเหมือนกันครับ แตจริง ๆ แลวก็ไมควร 
จะตองไปเขียนถึงขนาดวาจะตองไปดูแลผูที่เสียหายจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ถาไมอยางนั้นผมก็ตองขอใหทานเขียนดวยวาขอใหดูแลผูที่เสียหายจากตํารวจ ผูที่เสียหาย 
จากทหาร ผูที่เสียหายจากการประมง ผูที่เสียหายจากการเกษตร ถาอยางนั้นเราตองเขียน 
ทุกคณะกรรมาธิการไหมครับวา ตองดูแลผูที่เสียหายจากการนั้นการนี้ ถาอยางนั้นถาทาน 
ไมตองเขียนในทหาร ในตํารวจ ในประมง ในการเกษตร ทานก็ไมควรจะเขียนในเรื่องของ 
สื่อสารมวลชนเชนเดียวกัน ผมจึงขอยืนยันตอทานประธาน ตอสมาชิกสภาอันทรงเกียรติวา 
ขอโอกาสเถอะครับที่จะใหกับสื่อสารมวลชนใหมีเวทีคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นมาอีก 
คณะหนึ่งโดยเฉพาะ แลวก็ยังคงใหมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูเปนอีกคณะหนึ่ง 
ซึ่งก็เปนเรื่องที่สําคัญไมแพกันครับ เพราะวาตอนนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตางก็มี 
ความสําคัญแลวก็ดูแลตัวเองนะครับ มีงบประมาณตาง ๆ ที่จะตองลงไปใหกับบรรดา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากมาย ทั้งหมดนี้จะอยูใน ๓๒ คณะเดิม ซึ่ง ๓๒ คณะใหม 
ไมทํา ๓๒ คณะใหม สิ่งที่ทําก็คือยุบรวม ยํา ทําใหทุกอยางที่มันเกินออกไป มีการพูด  
มีการตั้งคณะอะไรทั้งหลายตาง ๆ ทั้งหลายทั้งปวงมากมายจนกระทั่งสับสนและสุดทาย 
ก็ตกลงกันในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรวา 
ถาอยางนั้นขอใหยุบรวมกลับเขามาแลวเปน ๓๒ คณะ ทานก็อัดรวมกอบป ยําทั้งหลาย 
 



๑๗๐ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๗๒/๒ 
 
ทุกอยางจนกระทั่งกลายเปน ๓๒ คณะ ซึ่งมองไปก็รูทานก็คงจะเห็นวามันสับสนมาก  
ทานก็เอาเรื่องของความมั่นคงแหงรัฐกับเร่ืองของทหาร ตํารวจแยกกันอยางไร ถามีเร่ือง 
เร่ืองหนึ่งทานตองเขา ๓ คณะกรรมาธิการหรือไม ใครจะเปนคนดูแลเรื่องตาง ๆ เหลานี้ 
ผมขอใหสมาชิกสภาอันทรงเกียรติพิจารณาดวยหัวใจของทานนะครับ วันนี้เปนงานของ 
สภาผูแทนราษฎรซึ่งตองดูแลพี่นองประชาชน คณะกรรมาธิการ ๑ คณะกรรมาธิการยอมมี 
ความสําคัญอยางยิ่ง แนนอนหลายคนอยากจะเปนประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งก็คงจะ 
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับหลายทานอยากจะเปน แตทานคงจะตองพิจารณาถึง 
ความสําคัญอยางยิ่ง เหตุผลที่จะรองรับ และงบประมาณคณะกรรมาธิการละ ๑๐ ลานบาท 
ตอปนะครับ นั่นเปนราคาคางวดที่แพงมากนะครับ ในขณะที่เศรษฐกิจของบานเราก็ไมดี 
อยูในขณะนี้ครับ ขอบคุณทานประธานครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานประธานคณะกรรมาธิการครับ ขออภัยครับ มีทานจะอภิปรายอีก เอาไวตอบทีเดียว 
ดีไหมครับ เชิญครับ 
  นายประสงค บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ กระผม 
นายแพทยประสงค บูรณพงศ ส.ส. นครพนม ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการนะครับ 
ทานประธานที่เคารพ เพื่อความเขาใจในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการซึ่งประกอบ 
ไปดวยทั้งหมด ๓๒ ทานนี่นะครับ กระผมอยากจะสรุปสักเล็กนอยเกี่ยวกับการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการมาถึงขอบังคับ ขอ ๘๒ นี่นะครับ เดิมทีมีคณะกรรมาธิการยกรางขอบังคับ 
การประชุมสภาผูแทนราษฎร ในขอ ๘๒ นี่มันจะมีทั้งหมด ๓๒ คณะ ก็มาแถลงตอที่ประชุม 
สภาแหงนี้ ที่ประชุมสภาแหงนี้ไดรับหลักการ เมื่อรับหลักการแลวก็ตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญนี้สวนใหญก็เปนคนเดิมบาง เปลี่ยนบางนะครับ 
เราก็มาพิจารณาในขอ ๘๒ นี้วา มาพิจารณาใหมีคณะกรรมาธิการทั้งหมด ๓๒ คณะ ดังตอไปน้ี 
คณะที่ ๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน คณะที่ ๒ 
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร  คณะที่ ๓ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน 
 



๑๗๑ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๗๒/๓ 
 
สตรี ผูสูงอายุและผูพิการ คณะที่ ๔ ถูกตัดไปครับ เปนคณะกรรมาธิการการเกษตร 
และสหกรณ คณะกรรมาธิการการคมนาคม คณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐ 
คณะกรรมาธิการการคุมครองผูบริโภค คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร 
และสถาบันการเงิน ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

        - ๗๓/๑ 
 
 
 



๑๗๒ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  สาริศา ๗๓/๑ 
 
คณะกรรมาธิการการตางประเทศ คณะกรรมาธิการการตํารวจ คณะกรรมาธิการติดตาม 
การบริหารงบประมาณ คณะกรรมาธิการการทหาร คณะกรรมาธิการการทองเที่ยวและกีฬา 
คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะกรรมาธิการการปกครอง 
คณะกรรมาธิการการปกครองสวนทองถิ่น  คณะกรรมาธิการการปองกันปราบปรามการฟอกเงิน 
และยาเสพติด คณะกรรมาธิการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
คณะกรรมาธิการการพลังงาน คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 
และการมีสวนรวมของประชาชน  คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ  คณะกรรมาธิการ 
การพาณิชยและทรัพยสินทางปญญา คณะกรรมาธิการการแรงงาน  คณะกรรมาธิการ 
การวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะกรรมาธิการการศึกษา คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม  คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม  
พอพิจารณาใหมก็มี ๓๒ คณะ นี่เปนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการนะครับ ซึ่งจะตอง 
มาเสนอในที่ประชุมนี้ก็มีผูแปรญัตติ เมื่อถึงตอนนั้นก็คงจะมีการอภิปราย ก็มีผูสงวน 
มาขอเพิ่มคณะกรรมาธิการทั้งหลายตาง ๆ หลายทานเสนอในที่นี้ที่ เพิ่มจากอันนี้ 
เพราะฉะนั้นเมื่อเพิ่มมานี่ก็อยูที่ที่ประชุมสภาวาจะเอาอยางไร เพราะฉะนั้นการที่จะกําหนดวา 
๓๒ คณะ หรือไม ๓๒ คณะก็ตองมาอธิบายกันเสียกอนวาเราไมมีล็อกตัวนั้นเสียกอน 
ตองมาพิจารณากันวามันสมควรแคไหน ซึ่งทางทานสมาชิกผูทรงเกียรติวา ๓๒ คณะ 
พอแลว แตทานกรรมาธิการสวนใหญก็บอกวาที่เพิ่มมันก็ดี เพราะฝายนิติบัญญัติของเรา 
ออนแอเหลือเกิน เราจะเพิ่มอะไร ทั้ง ๆ  ที่เราใหเงินคนอื่นเขาเปนลาน ๆ  แตเราไมมีอะไรเลย ก็มี 
ความคิดอยางนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องเงินก็เปนเรื่องรอง เร่ืองที่อํานาจในการจะทํางานก็มี 
เหตุผลมากมายครับในการที่มาเสนอตอคณะกรรมาธิการเพื่อขยายคณะกรรมาธิการนี้นะครับ 
ซึ่งเหตุผลแตละคนก็อยางที่หลาย ๆ ทานคงไดยินไปแลวนะครับ ผมขอสรุปเพื่อที่ประชุม 
จะไดเขาใจพิจารณาตอไปครับ ขอขอบพระคณุครับ  
 
 



๑๗๓ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  สาริศา ๗๓/๒ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสมาชิกครับ เรากําลังพิจารณาในเรื่องที่มีผูสงวนความเห็น โดยขอใหคงไวตามรางเดิม 
เพราะฉะนั้นคนที่จะมีสิทธิอภิปรายก็เฉพาะคนที่ไดสงวนความเห็นเรื่องนี้ไวเทานั้นนะครับ 
ทานอภิชาตไมไดสงวนนี่ครับ เฉพาะประเด็นนี้ครับ เฉพาะทานที่สงวนไวเทานั้นนะครับ  
   นายอภิชาต  การิกาญจน (นครศรีธรรมราช) : ผมขอเรียนปรึกษาประธาน 
นิดนะครับ ผมมีขอสังเกตสําหรับคณะกรรมาธิการจะมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นไหมครับ 
หลังจากผูสงวนเสร็จแลวครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ไดครับ ประเด็นนี้ทานไดสงวนไวหรือเปลาครับ  
   นายอรรถวิชช  สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ 
ขออนุญาตครับ อรรถวิชช สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต ๔ 
พรรคประชาธิปตยครับ ดวยความเขาใจของผมนั้น ผมเขาใจวาที่ผมกําลังจะขอ 
ทานประธานอภปิรายอยูในมาตรา ๘๒ (๒๑) ซึ่งมีการแกไขครับ ขอ ๘๒ (๒๑)  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานอรรถวิชชอยางนี้ครับ ผมกําลังพยายามดําเนินตามใหมันเปนระเบียบไววาอยูในสวน 
ของเรื่องนี้ ถาจะอภิปรายตรงนั้นเดี๋ยวคอยขออนุญาตอีกทีนะครับ เดี๋ยวจะอนุญาตใหครับ 
เฉพาะประเด็นที่ขอคงไวตามรางเดิม ไมมีใครอภิปรายนะครับ ทานเชนจะชี้แจงใชไหมครับ 
หรือใชสิทธิสงวนความเห็น  
   นายเชน เทือกสุบรรณ (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ ผมสงวนความเห็นไวครับ 
แตวาผมสงวนความเห็นไว ๓๒ คณะ ขออนุญาตทานประธานในฐานะกรรมาธิการขออนุญาต 
ชี้แจงเพิ่มเติมจากทานประธานไดชี้แจงไวดวย  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ  
 
 



๑๗๔ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  สาริศา ๗๓/๓ 
 
  นายเชน  เทือกสุบรรณ (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ 
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนราษฎรนี่นะครับ อยางที่เพื่อนกรรมาธิการ 
หลายทานไดพูดถึง อยางเชน คุณนริศไดพูดถึงนะครับ ในสภาผูแทนราษฎรของเรา 
เราตองถือวาขณะนี้เรามีคณะกรรมาธิการสามัญซึ่งมีจํานวนคณะมากที่สุดเทาที่ปรากฏ 
ในหลักฐานที่ทราบนี่เกือบจะมากที่สุดในทุกประเทศทั่วโลก ทานประธานครับ นอกจากนั้น  
ผมอยากจะขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมทานประธานครับวา --------------------------------------- 
 
                  - ๗๔/๑ 



๑๗๕ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ศิริลักษณ ๗๔/๑ 
 
ในการประชุมของคณะกรรมาธิการวาที่จริงกรรมาธิการในคณะนี้เปนกรรมาธิการที่ได 
พิจารณาในคณะกรรมาธิการยกรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรขึ้นมาดวยนะครับ 
สวนใหญแลวจะเปนอยางนั้น แตวามีเพียงบางทานที่เพิ่มเติมขึ้นมาภายหลังนะครับ  
ขออนุญาตเรียนทานประธานครับ ผมขออนุญาตยกตัวอยางคณะกรรมาธิการในประเทศไทย 
ที่เคยมีมาในอดีตนะครับ ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองและมี 
การรางขอบังคับคร้ังแรกนะครับ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๗๗ เรามีเพียง ๕ คณะ 
ทานประธานครับ มีคณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ แลวเราก็มีคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของ 
อีก ๒ คณะ หลังจากนั้นมาจะเปน ๒๗ มีนาคม ๒๕๐๔ เราเพิ่มขึ้นอีก ๔ คณะ เปน ๙ คณะ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๑๒ เรามี ๑๑ คณะ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๘ เราก็มี ๑๑ คณะ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๑๙ เรามี ๑๑ คณะเชนกันนะครับ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ เราก็มี ๑๑ คณะ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๒๖ เรามี ๑๕ คณะ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เรามี ๑๘ คณะ เชนเดียวกันนะครับ 
๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๓๑  เรามี  ๑๘  คณะในกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ในสภาผูแทนราษฎรนะครับเรามีคณะกรรมาธิการ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๔ มี ๑๕ คณะ 
๓๐ เมษายน ๒๕๓๕ เรามี ๑๘ คณะ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๕ เรามี ๒๑ คณะ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๓๘ เรามี ๒๓ คณะ  ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๓๙ เรามี ๒๓ คณะ ป ๒๕๔๔ เรามี ๓๑ คณะ 
๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ เรามี ๓๑ คณะเชนกัน ทานประธานที่เคารพครับ หลังจากเรา 
ไดพิจารณาในคณะกรรมาธิการยกรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรแลว เรามี 
ความเห็นและมีความเห็นตรงกันวาจํานวน ๓๒ คณะที่จะเพิ่มขึ้นมาตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น 
อยางเชน เรามีคณะกรรมาธิการทองถิ่นที่เราเห็นวามีความสําคัญมากขึ้นเพราะวาเปน 
องคกรสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น แลวก็การปกครองทองถิ่นมีความขยายตัว 
การกระจายอํานาจ สิ่งตาง ๆ เหลานี้เรามีความเห็นสมควรที่จะมีคณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้น 
อีก ๑ คณะ ทานประธานครับ ในที่ประชุมเรามีความเห็นสมควรตรงกันในเบื้องตนวา 
คณะกรรมาธิการจํานวน ๓๒ คณะเพิ่มจากป ๒๕๔๘ อยู ๑ คณะมีความเหมาะสมดี 
โดยคณะกรรมาธิการเราก็จะไมฟุมเฟอยมากเกินไป ยังคงความศักดิ์สิทธิ์ของสภา แลวเรา 
 



๑๗๖ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ศิริลักษณ ๗๔/๒ 
 
เชื่อม่ันวาจํานวน ๓๒ คณะเดิมมีความกะทัดรัดเพียงพอ เพียงพอตอสภาวะของสภา 
จํานวนหองประชุม กรรมาธิการเอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเอง เราเปลี่ยนจํานวน 
กรรมาธิการจาก ๑๗ คนใหเหลือ ๑๕ คน แตสิ่งนั้นเพราะเราคํานึงวากรรมาธิการสามัญ 
หรือที่พวกเราตั้งใจเปนกรรมาธิการสามัญถา ๑๕ คน เราจะลงตัวกับ ส.ส. จํานวนคนละหนึ่ง 
ในสภาผูแทนราษฎร 
  (รอยโท กุเทพ  ใสกระจาง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  รอยโท กุเทพ  ใสกระจาง (ศรีสะเกษ) : ขออนุญาตทานประธานประทวง 
นิดหนึ่งครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ 
  รอยโท กุเทพ  ใสกระจาง (ศรีสะเกษ) : ทานประธานที่เคารพ กระผม กุเทพ 
ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน ผมขออนุญาต 
ประทวงทานประธานที่ไมไดฟงทานผูอภิปรายวาทานอยูในประเด็นหรือเปลา ตองกราบเรียนวา 
สิ่งที่ทานกําลังอภิปรายมันไมใชประเด็นที่เปนขอขัดแยงระหวางกรรมาธิการเสียงขางนอย 
หรือขางมาก เพราะทั้ง ๒ ฝายก็ ๓๒ คณะเหมือนกันหมด แตเหตุผลที่อภิปรายนี่บอกวา 
มีฝายหนึ่งจะเพิ่มใหมากกวานี้ ซึ่งผมคิดวาประเด็นนั้นจะมีหรือเปลาผมไมแนใจครับ 
ทานประธาน แตวาถาปลอยใหทานอภิปรายลวงหนาโดยที่เรายังไมไดขอมูลนี่มันก็เหมือนกับ 
ความสับสนในสภา ดวยความเคารพผมก็คิดวาเขาใจครับทานครับวาอาจจะมีการสูกัน 
อยูระหวางกรรมาธิการ ๒ สวน แตในหลักฐานที่เราเห็นขณะนี้คณะกรรมาธิการที่ไปยํา 
ไปยุบรวมก็ยังอยูที่ ๓๒ คณะ แลวฝายที่สงวนความเห็นก็ยัง ๓๒ คณะตัวเลขไมไดแตกตางกัน 
แลวจะปลอยอภิปรายไปเรื่อย ๆ คงนอกประเด็นมากไปครับทานครับ ขอประทวงครับ 
 

- ๗๕/๑ 
 



๑๗๗ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      บุศยรินทร ๗๕/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณทานกุเทพครับ ทานเชนทานมีสิทธิที่จะลุกขึ้นอภิปรายได ๒ ฐานะนะครับ ทานฟง 
ผมวินิจฉัยนิดหนึ่ง ฐานะที่ ๑ พูดในฐานะผูที่สงวนความเห็นในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอย 
เพราะทานเปนหนึ่งในนั้นที่ไดสงวนความเห็นเอาไว สถานะที่ ๒ คือชี้แจงในฐานะ 
กรรมาธิการซึ่งก็ตองพูดในฐานะกรรมาธิการเสียงขางมาก เห็นดวยตามคณะกรรมาธิการ 
เสียงขางมากเห็นดวยอยางไรนะครับ หรือถาพูดในอีกสถานะหนึ่งในฐานะสงวนความเห็น 
ก็ตองพูดเห็นดวยกับรางเดิมอยางไร ประเด็นที่จะพูดพูดไดแคนี้ครับ 
   นายเชน  เทือกสุบรรณ (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม เชน 
เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุราษฎรธานี พรรคประชาธิปตย ในฐานะ 
กรรมาธิการ แตอยางที่ผมเรียนทานประธานวา ผมขอพูดในเรื่อง ๒ สถานะ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานครับ ทานพูดทีเดียวใน ๒ สถานะไมได เพราะมันขัดแยงกันนะครับ มันแยงกันในตัวครับ 
ทานตองไดแคสถานะเดียวเทานั้น 
   นายเชน  เทือกสุบรรณ (กรรมาธิการ) : ยินดีครับทานประธาน คือที่ผม 
เทาความทานประธานนี้ผมมีเพียงเรื่องเดียวครับ ที่ยืนยันกับทานประธานก็คือ ๓๒ คณะ 
ผมเห็นดวยกับกรรมาธิการสวนใหญ เรา ๓๒ คณะมีความเหมาะ กะทัดรัด สถานที่  
หองประชุมพอ กรรมาธิการก็สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสมบูรณ นอกจากนั้นแลว 
ในสภาเรายังมีคณะกรรมาธิการวิสามัญตาง ๆ ผมและเพื่อนสมาชิกในสภานี้ที่เคยดํารง 
ตําแหนงสภามาและเคยทํางานกรรมาธิการทั้งหลายมาคงทราบดีวา ขณะที่การประชุมสภา 
และพวกเราหลายคนที่ตองไปประชุมสภาหลาย ๆ ครั้ง บางคนมีประชุมวันเดียวกัน ๒-๓ ครั้ง 
มันไมสามารถปฏิบัติงานไดหรอกครับ อยางนี้เปนตน ผมถึงสนับสนุนกรรมาธิการวา เรามี 
๓๒ คณะ มีความเหมาะ ความพอควรอยูแลว แตสิ่งที่ผมแตกตางไปจากกรรมาธิการ 
ผมกราบเรียนทานประธานวา เดิมผมเองผมก็สนับสนุนวาถาจํากัดอยูภายใต ๓๒ คณะ 
เหมือนเดิมผมก็สนับสนุนอยางนั้น แตวาพอมาภายหลังเรามีกรรมาธิการหลายคนแลวก็เสนอ 
 



๑๗๘ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     บศุยรินทร ๗๕/๒ 
 
เราไมปฏิเสธขอเท็จจริง ทานประธานครับ ผมไมอยากจะใชเวลาของสภานี้ใหเปลืองไป 
เพราะวาถาผมลุกขึ้นมาพูดหลาย ๆ ครั้งในเรื่องเดียวกันนี่ก็จะเปนเรื่องที่ไมสมควร  
ผมก็อยากจะเรียนทานประธานวา ขอสนับสนุนของผมนะครับ คณะกรรมาธิการ ๓๒ คณะ 
เดิมผมก็เห็นวาเหมาะสมอยูแลว แตเมื่อมีภารกิจที่หลาย ๆ  คนเสนอความเห็นในคณะกรรมาธิการ  
ในระยะหลังผมก็คิดวาถาเราใหอยูใน ๓๒ คณะ เราก็เห็นดีเห็นงามดวย แตวามาภายหลัง
มันเพิ่มมากขึ้น ทานประธานเห็นในขอเท็จจริงวาในการแปรญัตติมันมีถึง ๓๕ คณะ  
หรือเรามีการพูดกันมากกวานั้น เมื่อเชานี้พวกกรรมาธิการทั้งหลายเราก็นั่งประชุมกัน  
สิ่งที่เราเห็นนี่นะครับ สิ่งที่จะเกิดปญหาในอนาคตมันคืออะไร เราคงไมปฏิเสธขอเท็จจริงวา 
สิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่จะตองเกิดขึ้น ผมถึงเรียนทานประธานนะครับวา โดยขอเท็จจริงอยางนี้ 
เราไมเคยปรากฏวาสภามีคณะกรรมาธิการมากกวานี้มากอน ๓๒ คณะนี่ก็มากที่สุดแลว  
และผมวา เราตองตอบกับสังคม ตอบกับบุคคลภายนอกใหไดดวยวาจํานวนผูแทนราษฎร 
ที่ตั้งคณะกรรมาธิการใน ๓๒ คณะนี้พี่นองประชาชนสามารถรู สามารถเขาใจไดดวยนะครับ แลวก็ 
มีความเปนสากลเพียงพอ พวกเราทุกคนตองแบกหนาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไป 
ทานประธานที่ เคารพครับ ผมยืนยันกับทานประธานวาผมสนับสนุนในฐานะของ
กรรมาธิการเสียงขางนอย ๓๒ คณะ แลวก็มีคณะกรรมาธิการตามเดิม ทานประธานครับ 
ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ ผมไปที่ทานนัจมุดดนีเลยนะครับ 
   นายนัจมุดดนี อูมา (นราธวิาส) : ทานประธานสภาทีเ่คารพ  กระผม นัจมุดดีน 
อูมา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคพลังประชาชน ในฐานะผูแปรญัตติ  
ไดขอสงวน  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผมไดขอแปรญัตติเพิ่มความเปน (๒/๑) ในขอ ๘๒  
โดยใหมี คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทยเพิ่มอีก ๑ คณะ -------------------------------- 
 

- ๗๖/๑ 
 



๑๗๙ 

 

 สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๗๖/๑ 
 
ซึ่งขอจํากัดที่วาจะมี ๓๒ คณะ หรือเกินจากนี้หรือไมผมไมมีความจํากัดอยูตรงนั้น ผมมี
ความตั้งใจจะใหมีคณะกรรมาธิการชุดนี้ โดยใหมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณา
สอบสวน  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแกปญหาและการพัฒนาชายแดนไทย 
ทานประธานสภาที่เคารพ ประเทศไทยของเรานั้นมีพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบานทั้ง ๔ ทิศ 
รวมทั้งหมด ๓๒ จังหวัดซึ่งใน ๓๒ จังหวัดนั้นหลาย ๆ พื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน 
มีพื้นที่ที่มีความสําคัญทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอยูหลายจุด พื้นที่ที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจนั้นก็จะเปนที่รูจักในหมูสาธารณะอยางกวางขวาง แตพื้นที่ที่มีความสําคัญ
ดานความมั่นคงมักจะไมเปนที่รับรูของสาธารณะหรือแมแตฝายนิติบัญญัติของเราเอง  
ทานประธานสภาที่เคารพ ความสําคัญของความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่
แถบชายแดนนั้นเปนสิ่งที่มีความจําเปนที่สภาแหงนี้จะตองมีขอมูลรองรับเพื่อการเตรียม
ความพรอมในทุก ๆ ดานสืบเนื่องจากวาในแตละชายแดนนั้นจะมีปญหาอยูคลาย ๆ กัน
กลาวคือ  
   ปญหาขอที่ ๑ ปญหาการกอการรายระหวางประเทศ 
   ปญหาขอที่ ๒ ปญหาแรงงานเถื่อนและการคามนุษยเหมือนที่เกิดขึ้น 
ที่จังหวัดระนองเมื่อไมกี่วันที่ผานไป 
   ปญหาขอที่ ๓ ปญหายาเสพติดที่ขามเขามาจากประเทศเพื่อนบาน 
   ปญหาขอที่ ๔ คือปญหาโจรผูรายตามแนวตะเข็บ 
   ปญหาขอที่ ๕ ปญหาสินคาเถื่อนขามแดน 
   ปญหาสุดทาย คือปญหาบุคคล ๒ สัญชาติที่เปนเรื่องปกติของผูคนที่อยู
ตามแนวชายแดนอยูแลว  
   ทานประธานสภาที่เคารพ ตามแนวชายแดนนั้นนอกจากจะมีปญหา 
ดานความมั่นคงแลวก็จะมีปญหาดานเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นระหวางประเทศเพื่อนบาน 
ที่ผานการคาขายระหวางประเทศซึ่งนับวันจะมีปญหาเพิ่มทวีคูณทุกวัน ขณะเดียวกัน
ปญหาสังคมที่เกิดจากแรงงานอพยพหรือบุคคลไรสัญชาติก็จะเปนปญหาอยูตลอดเวลา 



๑๘๐ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๗๖/๒ 
 
และจะเปนปญหาที่มีความทับถมตอไปเร่ือย ๆ ทานประธานสภาที่เคารพ ประเทศไทย 
ของเรานั้นมีพื้นที่ที่ติดกับแนวชายแดนทั้งสิ้น ๓๒ จังหวัด กลาวคือ ทิศเหนือติดกับ 
สหภาพพมาและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งมีทั้งสิ้น ๑๐ จังหวัด 
กลาวคือ จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดตาก จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย ทิศใต
ติดกับประเทศมาเลเซียซึ่งอยูทางใตสุดคือ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งมีจังหวัดที่ติด
พรมแดนทั้งสิ้น ๔ จังหวัดคือ สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส ทิศตะวันออกติดกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชาซึ่งมีทั้งสิ้น ๗ จังหวัด คือ 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย สระแกว จันทบุรี และตราด และทิศตะวันตก 
ติดกับประเทศสหภาพพมา และทิศตะวันออกติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและกัมพูชา ทานประธานสภาที่เคารพ จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นที่ผมไดกลาว
เมื่อขางตนจะเห็นไดวาขณะนี้มีความจําเปน อยางยิ่งที่สภาแหงนี้จะตองมีคณะกรรมาธิการ 
กิจการชายแดนไทยเกิดขึ้น เนื่องจากวาในทุกสมัยที่มีการเลือกตั้งหรือในทุกสมัยที่มี 
สภาผูแทนราษฎรก็ดี ที่มีสภานิติบัญญัติก็ดี ทานจะเห็นไดวาก็จะไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการ 
เพื่อศึกษาปญหาชายแดนเกือบทุกครั้ง ผมจึงขอสงวนแลวก็ขอเรียนตอทานประธานสภา 
ใหทราบวา ขอใหสภาแหงนี้ไดมีการพิจารณา เพื่อเพิ่มคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย 
ในขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรฉบับนี้ดวย -------------------------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๗๗/๑  



๑๘๑ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๗๗/๑ 
 
และหากสภาแหงนี้ไดเห็นชอบตามขอเสนอของผมเพื่อใหมีคณะกรรมาธิการกิจการ 
ชายแดนไทยแลวขอใหคณะกรรมาธิการไดแกไขใน (๖/๑) หนา ๑๕ โดยตัดขอความที่ 
เขียนวา  (๖/๑)  คณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐ มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณา 
สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการชายแดนและความมั่นคงแหงรัฐ โดยผม 
ขอเสนอวาหากสภาแหงนี้ไดพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะเพิ่มใหมีคณะกรรมาธิการกิจการ 
ชายแดนไทยแลว ขอใหคณะกรรมาธิการไดตัดขอความใน (๖/๑) ที่ระบุวา กิจการชายแดน 
ออกไป ขอขอบคุณครบั  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ขอประเด็นนี้นะครับ มีทานใดจะอภิปรายไหมครับ กรรมาธิการจะชี้แจงใชไหมครับ  
เชิญอาจารยพีรพันธุครับ  
   นายพีรพันธุ  พาลุสุข (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม 
พีรพันธุ พาลุสุข ขอชี้แจงเพิ่มเติมในฐานะกรรมาธิการเพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
เหตุผลของคณะกรรมาธิการนะครับ ในจํานวนของคณะกรรมาธิการทั้ง ๒ ฝาย ไมวาจะ
เปนฝายขางนอยหรือขางมาก ก็มีความเห็นในตอนตนวาจะตองมีอยู ๓๒ คณะ แตผมจําได  
ในการประชุมหลายครั้งนะครับวา ๓๒ คณะนี้จะมีคณะไหนบาง ถาเราจะจํากัดตัวเองอยูแค 
๓๒ คณะ มันก็คงจะไมยากครับที่จะดูตามรางที่มีการยกรางมาแลวก็ลอกจํานวนเหลานั้น  
โดยไมตองเพิ่มเติมอะไรขึ้นมา แตวาในที่ประชุมนั้นกรรมาธิการหลายทานก็ไดอภิปรายวามันมี 
ภารกิจใหม ๆ ที่เกิดขึ้น มีหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นและอยูนอกเหนือตามรางที่ไดเสนอ 
ขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นในงานของคณะกรรมาธิการมันควรที่จะมีภารกิจที่มันจะกาวหนากัน 
ออกไปมากกวานั้นอีก อยางเชน ในเรื่องขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ถึงแมจะมีหลายทาน
บอกวา องคกรตามรัฐธรรมนูญนี้สภาจะไปตรวจสอบไมได แตเราก็ตรวจดูกฎหมายแลววา
สภาหามตรวจสอบคณะกรรมการองคกรอิสระ แตเขาไมไดหามที่จะไปตรวจสอบตัวองคกร 
หรือสํานักงานเลขาขององคกร เพราะองคกรเหลานี ้ยังตองเสนอรายงานตอสภา 
อยูเปนประจําทุกป เพราะฉะนั้นมันก็นาจะแยกสวนกันได ยังมีอีกหลายองคกร องคกรมหาชน 
 



๑๘๒ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๗๗/๒ 
 
เหมือนกัน กองทุนตาง ๆ ซึ่งมีอยูมาก รัฐวิสาหกิจก็เชนเดียวกัน มีเร่ืองของความมั่นคงครับ  
ในเรื่องของความมั่นคงขณะนี้มันมีแนวคิดใหมที่นักวิชาการหลายทานไดพยายามเสนอวา  
ถาเราพูดถึงเรื่องความมั่นคงปจจุบันนี้ถาเราจํากัดตัวเองอยูแคเร่ืองความมั่นคงทางทหาร  
เราก็จะมีความคิดที่จะจํากัดกรอบอยูมากครับ ถาทานมีโอกาสไปรวมประชุมในเรื่องของ 
องคการระหวางประเทศ ทานประธานครับ ผมเพิ่งกลับจากการประชุมไอพียู (IPU) มา เขาก็มีการตั้ง
คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงขึ้นมาเชนเดียวกัน แตวาในเรื่องความมั่นคงของเขานั้น
เขาไมไดจํากัดตัวเองอยูแคเร่ืองความมั่นคงทางทหาร เขาพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
พูดถึงเรื่องความมั่นคงทางสังคม แมกระทั่งพูดเรื่องความมั่นคงทางประชาธิปไตยซึ่งเปน
กระแสของโลกอยู เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีคณะกรรมาธิการเรื่องของความมั่นคงแลวก็พิจารณา 
เร่ืองเหลานี้ใหมัน ชัดเจนยิ่งขึ้น ก็นาจะเปนประโยชนนะครับ ในเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 
ซึ่งมันเกิดอยูบอยมาก ผมเพิ่งไดรับขาวเอสเอ็มเอส (SMS) เมื่อตอน ๖ โมง วันนี้เกิดฝนตก  
ฟาผา พายุ ปายโฆษณายักษหลนทับคนเสียชีวิตอีกแลว เหตุการณอยางนี้มันเกิดขึ้นบอยมาก 
เพราะฉะนั้นถาจะมีคณะกรรมาธิการสักชุดหนึ่งมาดูแลเรื่องการบรรเทาสาธารณภัย 
และภัยธรรมชาติ ไมใชไปรอใหมันเกิดขึ้นแลวก็ไปเที่ยวแจกขาวของกันอยูทุกวัน ๆ อยางนี้ 
มันก็จะไมทันเหตุการณ แตถามีเร่ืองขึ้นมาอยางนี้มันก็นาจะเปนประโยชน แตเนื่องจาก
คณะกรรมาธิการนั้นไดไปจํากัดตัวเองอยูที่ ๓๒ คณะ  
  (รอยโท กุเทพ ใสกระจาง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  : ผมขออนุญาตประทวงครับ ทานประธาน  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน  
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณกุเทพประทวงอะไรครับ  
 
 



๑๘๓ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๗๗/๓ 
 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ) : ขออนุญาตประทวงนะครับ กระผม
กุเทพ ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน ขออนุญาต 
ประทวงทานประธานอีกครั้งหนึ่ง ------------------------------------------------------------------- 
 

            - ๗๘/๑



๑๘๔ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๗๘/๑ 
 
คือถาเราจะปลอยใหกรรมาธิการมาตอบที่ไมตรงประเด็นแบบนี้มันไมมีทางจะบริหาร
เวลาได เมื่อสักครูนี้ทานสมาชิกผูแปรญัตติแปรในกรณีจะตั้งคณะกรรมาธิการกิจการ
ชายแดน ผมก็เขาใจวาทานกรรมาธิการจะมาตอบประเด็นนั้น แตนี่ทานมาตอบประเด็น
ทั่วไปหมด ซึ่งผมคิดวามันอยูนอกประเด็น ถาผมไมประทวงเหมือนกับวาผมไมรักษามาตรฐาน 
เมื่อสักครูผมประทวงสมาชิกที่อยูซีกประชาธิปตย วันนี้ผมตองประทวงอีกเพราะทาน 
ไมฟงเลยวาสมาชิกอภิปรายเรื่องอะไร และทานประธานเมื่อสักครูนี้ทานเปนคนตรงประเด็น  
ทานก็หวังวาทานที่ขึ้นมาชี้แจงตองชี้แจงประเด็นที่ทานนัจมุดดีนอภิปรายวาทานเห็นดวย 
หรือไมเห็นดวยอยางไร นี่ทานไปไลเอาคณะกรรมาธิการทั้งหมดอยางนี้เวลาสภามันเสียไป 
เพราะผมไดฟงหลายครั้งแลว ประเด็นมันอยูตรงนี้ครับทาน ผมจึงกราบเรียนทานประธานวา 
ตองใหกรรมาธิการตอบใหตรงประเด็นและเวลาจะไดกระชับ ขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณกุเทพครับ ผมวินิจฉัยนะครับ ก็ตองขอความกรุณากรรมาธิการไดตอบคําถาม 
ตรงตามที่ผูสงวนคําแปรญัตติไวนะครับ สงวนความเห็นไว ขอความกรุณาอาจารยพีรพันธุ 
รวบรัดดวยครับ  
   นายพีรพันธุ พาลุสุข (กรรมาธิการ)  : ขอบพระคุณทานประธานครับ ก็กําลัง 
จะไปถึงจุดนั้นพอดี เพียงแตผมขอยอนนิดหนึ่งเพื่อใหเกิดความเขาใจนะครับ ฉะนั้นเมื่อลิมิท 
(Limit) ไวที่ ๓๒ คณะแลวก็เดินหนากันไปตามนั้น บัดนี้ไดมีผูขอสงวนคําแปรญัตติเพิ่มขึ้นมาครับ 
ซึ่งทานจะสังเกตวาผูสงวนคําแปรญัตตินั้น คณะกรรมาธิการที่ทานสงวนไมใชคณะกรรมาธิการ 
ที่อยูใน ๓๒ คณะ เปนเรื่องใหมเลยครับ เปนคณะกรรมาธิการกิจการชายแดน คณะกรรมาธิการ
กิจการชาวไทยโพนทะเล คณะกรรมาธิการสงเสริมราคาพืชผลเกษตรกรรมและคณะกรรมาธิการ
แกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ เปนเรื่องใหมมันอยูนอกเหนือ ๓๒ คณะ ฉะนั้นคณะกรรมาธิการ 
ก็เห็นวาขอใหทานที่สงวนเหลานี้ไดมาชี้แจงตอที่ประชุม และถาหากที่ประชุมเห็นดวยกับ 
ผูสงวนคําแปรญัตติ มันก็จะเปนผลทําใหจํานวนคณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้น ถามันเพิ่มขึ้น
แบบนี้แลวการที่ไปลิมิทไวกับตัวเองวาอยูที่ ๓๒ คณะก็อาจจะเปนปญหา ซึ่งอันนี้ก็คงจะขึ้นกับ 
 



๑๘๕ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๗๘/๒ 
 
ทานประธานวาในการขอมตินั้นทานจะขออยางไร ถาไปลิมิทไวแค ๓๒ คณะ ไมเปดเลยนะครับ 
แตวาถาที่ประชุมนี้เห็นดวยวาที่สงวนไว ๓-๔ ทาน มันนาจะมี เพราะฉะนั้นมันจะเกิน ๓๒ คณะ 
เพราะฉะนั้นการลงมติตรงนี้ก็คงจะตองหารือกันกับที่ประชุมตอไปวาจะทําอยางไรครับ 
ขอบคุณทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณหมอวรงคพาดพิงหรืออะไรครับ  
   นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม ประชาธิปตย พิษณุโลก พอดีเมื่อสักครูที่มีการอภิปรายคือ
ทานนัจมุดดีน ขออนุญาตเอยนาม ใน (๒/๑) ซึ่งมันเกิน (๒๙) ผมเลยขออนุญาตกลับมา 
(๒๙) นิดหนึ่งครับทานประธาน เนื่องจากวา (๒๙) วาดวยคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขนั้น
กรรมาธิการไดมีการเปลี่ยนแปลง ผมจะขอใชสิทธิตรงนี้กลับมาที่ (๒๙) ในกรณี 
ที่คณะกรรมาธิการไดมีการเปลี่ยนแปลงในขอที่วาดวยคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  
ซึ่งทางคณะกรรมาธิการไดเปลี่ยนแปลงแกไขเขียนออกมาสั้น ๆ ดังนี้ครับ ทานเขียนไววา
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน  
หรือศกึษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทยและการสาธารณสุข ซึ่งตรงนี้ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมตองขอคุณหมอวรงคอยางนี้นะครับ ขอใหผูสงวนคําแปรญัตติไดอภิปรายไปจนจบกอนครบั 
แลวเดี๋ยวเราก็มาอภิปรายในสวนที่คณะกรรมาธิการแกไขกันทีหลังนะครับ เดี๋ยวตอจาก 
อีก ๓ ทาน ขอความกรุณาดวยครับ ตอไปเชิญนายแพทยชลนาน ศรีแกวครับ 

นายชลนาน  ศรีแกว (นาน)  : ทานประธานที่เคารพ กระผม นายแพทยชลนาน
ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนาน พรรคพลังประชาชน กระผมไดแปรญัตติ 
ในขอ ๘๒ (๒๙) เร่ืองของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ผมขออนุญาตอาน ทานประธานครับ 
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เร่ืองใด ๆ ที่เกี่ยวกับ คําแปรญัตตินะครับ -----------------------------------------------  - ๗๙/๑ 

 



๑๘๖ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กุลนิษฐ ๗๙/๑ 
 
การแพทย การสาธารณสุข ในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล 
การฟนฟูสุขภาพ  ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน ซึ่งคําแปรญัตติ 
ของผมเองทางทานกรรมาธิการไมเห็นดวย แลวไปขอแกไขในสวนของกรรมาธิการ 
เปนอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมาธิการแกไขตามรางใน (๒๙) ของขอ ๘๒ ขออนุญาต
ทานประธานนะครับ กรรมาธิการแกไขเปน คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข มีหนาที่
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทยและการสาธารณสุข  
นอกนั้นตัดออกหมดเลย ทานประธานที่เคารพครับ ผมเองสงวนคําแปรญัตติของผมไว
เพื่อมากราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาแหงนี้เพื่อชวยพิจารณาวา คําแปรญัตติ 
ของผมนาจะเปนความหมายที่ครอบคลุมเร่ืองอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  
โดยแทที่จริงแลวผมคิดวาคณะกรรมาธิการสวนใหญมีความเห็นคลายกับผม เพราะวา 
ไดเพิ่มคําวา การแพทยและการสาธารณสุข เขาไป แลวตัดถอยคําขางหลังออกทั้งหมด 
ทานประธานที่เคารพครับ ในเรื่องของการแพทย การสาธารณสุขมีหลายมิติมาก แตมิติ 
ที่เรายอมรับวาเปน ๔ มิติใหญ ๆ ที่จะมาดูแลสุขภาพของพี่นองประชาชน ไมวาจะเปน
รางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคมมันตองครอบคลุมทั้ง ๔ ดานก็คือ เร่ืองของการสงเสริม 
สุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ผมเองยังคงรางเดิมไว
เร่ืองของการพัฒนาสุขภาพอนามัยของพี่นองประชาชนและชุมชน เพราะความหมายของ
คําวา สาธารณสุข โดยเฉพาะในยุคปจจุบันนี้เราไดทําพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ
ออกมา ซึ่งไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตสมัยรัฐบาลทานนายกรัฐมนตรีทักษิณที่ผานมาเขาสู
คณะกรรมาธิการ แลวก็ทาง สนช. (สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ) ไดใหความเห็นชอบ 
แลวก็กฎหมายประกาศใชแลว ทานประธานครับ เนื้อหาตรงนั้นสวนใหญมุงเนนวิถี
สุขภาพทางดานชุมชนและสังคมรวมดวย ทานประธานครับ ความหมายของอํานาจ
หนาที่ตรงนี้ เองเขียนลักษณะอยางนี้ คนที่มาทํางานในฐานะเปนกรรมาธิการก็มี 
ความชัดเจนในเรื่องบทบาทและหนาที่ ไมวาจะไปสืบสวน ศึกษาในเรื่องของการสงเสริม
สุขภาพ เร่ืองการปองกันโรค การดูแลรักษาพยาบาล การฟนฟูสุขภาพ ตลอดจนบริบท 
 



๑๘๗ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๗๙/๒ 
 
เร่ืองการพัฒนาสุขภาพดานตาง ๆ ไมเฉพาะระบบสุขภาพ ภาพรวมทั้งหมดที่เปน 
องครวมที่เกี่ยวเนื่องกัน เพราะฉะนั้นผมเองก็กราบเรียนทานประธานดวยความเคารพวา 
ถาคําแปรญัตติของผมเองสามารถที่จะชวยสภาแหงนี้ ชวยคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ไดไปทําหนาที่อยางครบถวน ไมมีขอสงสัยหรือไมมีการแปรความที่ขาดหายไปนี้  
ก็กราบเรียนทานประธานไปยังทานประธานคณะกรรมาธิการ แลวก็ทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติที่เคารพทุกทานโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบกับคําแปรญัตติของผมดวย
จะเปนพระคุณอยางสูงครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญกรรมาธิการครับ เชิญนายแพทยวรงคครับ 
   นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดพิษณุโลก ผมเห็น 
การเขียนรางของทางคณะกรรมาธิการในมาตรา ๘๒ (๒๙) นี้ผมจําเปนที่จะตองใหคําแนะนํา 
และพรอมกับแสดงความเห็นผานประธานไปยังคณะกรรมาธิการ เหตุผลที่ผมตองพูด
อยางนี้ เนื่องจากวางานทางดานสาธารณสุขเปนงานวิชาการ การที่เราจะถกเถียงวา
จะตองใชคําพูดวา การแพทยและสาธารณสุข แลวใชเสียงขางมากยกมือนั้นไมได ผมกําลังจะ
ชี้ใหเห็นวา ถาทานเอาไฮโดรเจน ๒ ตัว กับออกซิเจนมาภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสมจะไดเปนน้ํา 
ไมมีทางที่จะใชเสียงสวนใหญในการโหวตวาใหไฮโดรเจน ๒ ตัว บวกออกซิเจน  ๑ ตัวไปเปน 
โซเดียมคลอไรด (Sodium chloride) เหมือนกันครับ ตรงนี้ทานเขียนไววา พิจารณา สอบสวน 
หรือศึกษาเรื่องใด  ๆที่เกี่ยวกับการแพทยและการสาธารณสุข และหมายเหตุวา ทุกดาน คําวา 
การแพทยและการสาธารณสุข  มันเปนคําโบราณครับ คือ บุคลากรทางดานสายแพทย  
หรือพยาบาลสมัยกอน หรือแมแตคนทั่ว ๆ ไปเวลาพูดถึงงานสาธารณสุขก็จะพูดถึงเรื่อง
งานการแพทยและงานสาธารณสุข พยาบาลก็จะถามวางานการพยาบาลและสาธารณสุขไดไหม 
ทันตแพทยก็จะถามวาเปนงานทันตกรรมและงานสาธารณสุขไดไหม ดังนั้นผมถือวา 
เปนความผิดพลาดอยางมหันตที่ทางคณะกรรมาธิการ เติมคําวา การแพทยและการสาธารณสุข  
                     - ๘๐/๑                                



๑๘๘ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๘๐/๑ 
 
ผมจะชี้อยางนี้นะครับวา ในหลาย ๆ ครั้งที่เราไปประชุมรวมกับบุคลากรทางดานสาธารณสุข 
เราก็จะติดปากวา ขณะนี้สังคมไทยขาดแคลนบุคลากรทางดานการแพทย หรือขณะนี้
สังคมไทยขาดบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุข เราถูกประทวงตลอดครับ  
เขาบอกวา  สังคมไทยไมไดขาดแตแพทย  ขาดพยาบาลดวย  ขาดเภสัชกรดวย 
ขาดทันตแพทยดวย จนกระทั่งมีการเรียกรองวาอยาเรียกวา บุคลากรทางการแพทย 
ใหใช คําวา บุคลากรทางดานสาธารณสุข หรือ บุคลากรทางดานสุขภาพ แลวแต 
แตสวนใหญแลวขณะนี้นักวิชาการสวนใหญจะแนะนําใหใชคําวา บุคลากรทางดาน 
สาธารณสุข ดังนั้นบทบาทหนาที่ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขที่คณะกรรมาธิการ
เขียนอยางนี้ เขียนไมไดนะครับ ทานอาจจะยอมตัดคําวา การแพทย ออก อาจจะเขียน 
คําวา มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การสาธารณสุข แตถาเขียนแคนี้ไมไดเหมือนกัน ถาออกไปแคนี้คนในสังคมจะเห็นวา
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขมีความรูเร่ืองสาธารณสุขแคนี้เองหรือ เพราะทานก็รูอยูแลววา
งานสาธารณสุขอยางที่คุณหมอชลนานพูดนี่ครอบคลุมงาน ๔ ดาน ทานก็ควรจะเอางาน  
๔ ดานไปขยาย งาน ๔ ดานก็คือ งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันโรค งานฟนฟูสุขภาพ และงาน
รักษาพยาบาล ผมตองย้ําตรงนี้นะครับวาที่ผมไลลําดับงานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันโรค  
งานฟนฟูสุขภาพ และงานรักษาพยาบาล ถาทานไปพูดคําวา งานสาธารณสุข นั้นครอบคลุม 
ไปดวยเรื่องรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสุขภาพ ก็จะถูกนักวิชาการ
ทางดานสาธารณสุขตําหนิครับ เนื่องจากวาขณะนี้แนวโนมของกระแสสังคมตองการ 
ใหเนนการสงเสริม ปองกัน มากกวาการรักษาพยาบาล ดังนั้นแคการเรียงลําดับก็มี
ความหมายทางดานสาธารณสุข ดังนั้นอยากจะฝากเรียนทานประธานไปยังคณะกรรมาธิการวา  
ใหทานตัดคําวา การแพทย ออก แลวใหใชคําวา การสาธารณ สุขครอบคลุมในดานสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาล ซึ่งจะครอบคลุมงานทั้งหมด
ทางดานสุขภาพหรือสาธารณสุขทั้งหมดและถูกตองตามหลักวิชาการครับ ขอบคุณครับ 
 
 



๑๘๙ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๘๐/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญกรรมาธิการครับ 
   นายวรรณรัตน ชาญนุกูล (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ 
ผม นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา  
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา กรรมาธิการ ในนามของคณะกรรมาธิการใครขออนุญาต
เรียนชี้แจงใหทาน ส.ส. ผูทรงเกียรติผูที่ไดอภิปรายเมื่อกี้ทั้ง ๒ ทานนะครับวา ตามที่ 
ทานนายแพทยชลนานไดขอแปรญัตติไวจากตามที่ทางคณะกรรมาธิการสวนใหญไดพิจารณา  
แปรญัตติจากรางเดิม ขออนุญาตอานรางเดิมนะครับวา คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย 
และการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การสงเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและชุมชน ซึ่งโดยหลักแลวการใหบริการสุขภาพหรือการแพทยนั้นมีองคประกอบ  
๔ องคประกอบอยางที่ทั้ง ๒ ทานไดกลาวไปแลว กอนการเจ็บไขไดปวยก็มี ๒ องคประกอบหลัก
คือ การปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพหรือการสรางเสริมสุขภาพ  ถาเจ็บปวยแลวก็มี  
๒ องคประกอบหลักอีกคือ การรักษาพยาบาล ถาการรักษาพยาบาลหายก็แลวไป ถาหายแลว
ยังมีความพิการหลงเหลืออยูก็กลายเปนฟนฟูสมรรถภาพหรือฟนฟูสุขภาพ ตามที่ 
ทาน ส.ส. ทานนายแพทยชลนานไดแปรญัตติเพิ่มเติมมาจริง ๆ แลวไมผิดครับ ถูกตอง  
แตคณะกรรมาธิการเห็นวา คําวา การแพทย นั้นมันก็ครอบคลุมทั้ง ๔ องคประกอบอยูแลว 
แลวทําไมไมตัดสาธารณสุข การสาธารณสุขก็มีหลายองคประกอบของมัน มีหลายองคประกอบ 
เชน การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การสุขาภิบาลอาหาร การอนามัยแมและเด็ก การวางแผน
ครอบครัวเหลานี้เปนตน ถาเราจะเขียนรายละเอียดมันจะมีรายละเอียดเยอะ เราจะเขียน 
คําวา การแพทยและการสาธารณสุข ครอบคลุมอยูแลว แลวถามวาทําไมไมเกี่ยวกับการพยาบาล 
ไมเกี่ยวกับการทันตกรรม เภสัชกรรม มันก็จะเยอะแยะไปอีก ดังนั้นคําวา การแพทย  
นั้นครอบคลุมไปอีกทั้ง ๔ องคประกอบแลว แลวครอบคลุมทั้ง ๓ มิติ ทั้งการวิจัย การรีเสิรช 
(Research) ศึกษาหาความรู องคความรูใหมทั้งการเทรนนิ่ง (Training) การศึกษาอบรมครับ 
 



๑๙๐ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๘๐/๓ 
 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู การถายทอดความรูและการใหบริการ ทั้ง ๓ มิติและ ๔ องคประกอบ
มันครอบคลุมเร่ืองการแพทยเรียบรอยแลว และการสาธารณสุขพูดคําเดียวก็ครอบคลุมได
ทุก ๆ  มิติที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข เพราะฉะนั้นกรรมาธิการจึงมีความเห็นวาใชคําวา การแพทย 
และสาธารณสุข นั้นครอบคลุมหมดทุกอยางแลวไมมีความจําเปนตองอธิบายรายละเอียด
เพิ่มเติม เพราะเราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นมันจะยืดยาว จะฟุมเฟอยเกินไป 
กรรมาธิการก็เลยใชคําพูดสั้น ๆ วา มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการแพทยและการสาธารณสุข ขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณหมอวรงคครับ  
 

          - ๘๑/๑ 
 
 



๑๙๑ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       นิวรา  ๘๑ /๑ 
 
  นายวรงค  เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปตย จังหวัดพิษณุโลก ผมขออนุญาต
กราบเรียนผานทานประธานไปยังคณะกรรมาธิการ ผมเขาใจดีวาคําพูดที่วา การแพทย
และสาธารณสุขเปนคําที่ใชกันติดปาก แตมันเปนคําโบราณครับทาน วันนี้สังคมแนวโนม
ในเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนมันเปลี่ยนไปเยอะ มีการเรียกรองจากนักวิชาการ 
ทางดานสุขภาพหรือนักวิชาการทางดานสาธารณสุขพยายามไมใหใชคําวา การแพทย  
ใหใชคําวา การสาธารณสุข อยางเดียว เพราะวาขณะนี้บุคลากรทุกอาชีพในดานสาธารณสุข 
ของประเทศนั้นมีคุณคาและมีความสําคัญเทา ๆ กัน ไมวาจะเปนพยาบาล เปนเภสัชกร 
เปนเจาหนาที่อนามัยลวนมีความสําคัญเทา ๆ กัน แตผมเขาใจดีครับวาทานก็เปนแพทย
รุนผูใหญและอาจจะคุนคํานี้จริง ๆ คุนคําวา การแพทยและสาธารณสุข แตวันนี้เขากําลัง
เปลี่ยนแปลงไมใหใชคํานี้เพื่อกําลังจะยกฐานะทุกวิชาชีพในการดูแลสุขภาพอยางเทาเทียม 
และเสมอภาค ทีนี้ผมตองย้ํานะครับ อยาใหปลอยหลุดออกไปนะครับ ขอใหตัดคําวา 
การแพทย ทิ้ง และทานจะขยายคําวา สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสุขภาพและ 
การรักษาพยาบาล จะขยายหรือไมขยาย อันนี้อยูที่ทาน ขอบคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญนายแพทยวรรณรัตนครับ  
  นายวรรณรัตน  ชาญนุกูล (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับวา คําวา การแพทย
สาธารณสุข นั้นความจริงแลวไมใชคําเกานะครับ เปนคําที่คงใชอยูในวงการแพทย แมแต 
พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติก็ยังใชคําวา การแพทยและสาธารณสุข อยูนะครับ ขอบคุณครับ
ทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
นายแพทยชลนานครับ 
  นายชลนาน  ศรีแกว (นาน)  : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม นายแพทยชลนาน 
ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดนาน  ตองขออภัยทานประธานจริง ๆ   



๑๙๒ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       นิวรา ๘๑/๒ 
 
ที่ตองแสดงความคิดเห็น จริง ๆ ผมไมอยากใชคําวา นายแพทย หรอกครับทานประธาน 
ผมเองไดแปรญัตติเอาไว สาเหตุที่ยังคงชื่อวา  คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เอาไว  
ซึ่งจริง ๆ ผมอยากเปลี่ยนมาก แตผมไมเปลี่ยนเนื่องจากวาประเทศไทยเราเองภาคบริหาร
ราชการแผนดินคือภาคฝายบริหาร เขาใชกระทรวงที่เขาไปดูแลยังใชชื่อวากระทรวง
สาธารณสุขอยู ซึ่งถาแปลมิติของคําวา สาธารณสุข ในทางวิชาการ ในทางนิยามแลว
ความหมาย ตองขออภัยทานประธานครับที่ตองใชภาษาอังกฤษคือเร่ือง พับลิก เฮลท 
(Public health : สาธารณสุข) นี่ก็จะเปนไปอีกมุมหนึ่ง เพียงแตวาในสมัยกอนเราอนุโลม
ชื่อตามกระทรวง  แตวาภารกิจหนาที่นี่ มันเปนอํานาจหนาที่ของการแพทยและ 
การสาธารณสุข  ผมเลยเขียนคําวา  การแพทย  ลงไปในภารกิจหนาที่ของคณะ 
กรรมาธิการไป ไมใชชื่อของคณะกรรมาธิการครับเปนภารกิจ ก็ขยายความออกมา 
ทั้ง ๔ ดาน ทีนี้ถากรรมาธิการเองไปตัดรางเดิมออกในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและชุมชน ตรงนี้นี่ทอดทิ้งหลายมิติออกไปโดยเฉพาะวิถีของชุมชน การดูแล
สุขภาพจริง ๆ ชื่อควรจะเปนคณะกรรมาธิการการสุขภาพดวยซ้ําไป ความหมายกวาง
เร่ืองของสุขภาพ เร่ืองของเฮลท (Health) แตวาเมืองไทยเรากระทรวงมันเปนอยางนี้อยู 
เมื่อเปลี่ยนชื่อกระทรวงไมไดก็ตองเอาตามนี้กอนไมเปนไร  แตสิ่ งที่ผมอยากจะ 
กราบเรียนวา การที่กรรมาธิการไปตัดออกนะครับ ผมขออนุญาตใช ๒ ฐานะนะครับ 
อภิปรายในสิ่งที่กรรมาธิการแกไขดวย และสิ่งที่ผมไดแปรญัตติแลวก็สงวนความเห็น 
ไวดวยก็คือวา การพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชนมันมีความเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกัน ผมอยากใหเห็นภาพรวมเปนองครวมนะครับ สุขภาพไมใชเฉพาะปจเจกชน
ในขณะนี้ตองเปนสุขภาพของชุมชนดวย การดูแลสิ่งแวดลอม การดูแลองคประกอบ 
อ่ืน ๆ มันก็อยูในนี้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นผมเองตองกราบเรียนกับทานประธานผาน 
ไปยังกรรมาธิการครับ ไมไดถือวาเปนเรื่องชนะคะคานใด  ๆ  แตมันเปนเรื่องของ 
ความชัดเจนในการที่จะทําใหคณะกรรมาธิการชุดนี้เขาเห็นภาระหนาที่เขาอยางชัดเจน 
ฝากทานประธานครับ ไมอยางนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยางจังหวัดนานบานผมนี่ซื้อลูกชิ้นปลา  
 



๑๙๓ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       นิวรา ๘๑/๓ 
 
ทานประธานครับ เขาเขียนวา เปนลูกชิ้นปลากรายเอามาทําเปนแกงจืดในงานศพ  
คนกิน ๓๐๐ คนนี่ปวย ๒๐๐ คน ภาษาอังกฤษใชคําวา ท็อกซิน (Toxin) ตองขออนุญาต 
ทานประธานครับ ที่เกิดจากสิ่งที่ปนเปอนอยูในลูกชิ้นปลา ถามวาลูกชิ้นปลานี่ ปลากราย
มีพิษหรือ ไมมีครับ เราสงสัยวามันจะเปนปลาปกเปา จะทะเลหรือน้ําจืดเราไมวา  
เทโทรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) ของปกเปาทะเล ซึ่งมี ส.ส. เราหลายทานใหความสนใจ
อยูเปนพิษมาก พิษรุนแรงกวา แตปลาปกเปาน้ําจืดนี่ เเซ็กซี่ท็อกซิน (Saxitoxin) นี่ฤทธิ์
มันเบาบาง --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๒/๑ 
 
 
 



๑๙๔ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๘๒/๑ 
 
พี่นองบานหลวงผมนอนโรงพยาบาลคืนสองคืนเขาก็กลับบาน ลิ้นชา ปากชา ตาแหง คอแหง  
หายใจไมออกครับทานประธานครับ เหมือนโดนสารพิษเขาไป แตตอนนี้ผมเองไมกลาวหาใคร 
เพราะวาเราเอาเศษที่เหลือไปตรวจมันไมเจอครับ แตอาการ อาการแสดงระบาดวิทยา 
มันเขาทุกอยาง เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้เองครับผมอยากจะยกตัวอยางใหทานประธานไดเห็นวา
ภาพรวมมันเกี่ยวกับวิถีชุมชน วิถีประชาชนเขาดวย ก็ฝากทานประธานไปยังทานประธาน
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขซึ่งเปนนายแพทยดวยครับ ฝากไวเถอะครับใหความชัดเจน 
กราบขอบพระคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณสมบูรณ ทานกรรมาธิการจะตอบกอนใชไหมครับ ขอคุณสมบูรณเกี่ยวกับเรื่องที่
คณะกรรมาธิการแกไขใชไหมครับ เชิญคุณสมบูรณครับ 
  นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย
ทานประธานครับ พอถึงมาตรานี้ รูสึกคึกคักขึ้นในสภาแหงนี้ กวาที่สมาชิกซึ่งจะรอ
อภิปรายในหัวขอของการแกไขก็ตองใชเวลาของกรรมาธิการกันกอน ผมวาจริง ๆ แลว
กรรมาธิการนาจะคุยกันใหจบกันเสียกอนวาเราจะเอากันเทาไรดี เราจะเอาคณะไหนบาง 
ผมเชื่อวาขณะนี้กรรมาธิการเองยังไมลงตัวครับ ตางพรรคก็อยากจะเอาคณะนี้เขามา 
พรรคเดียวกันก็บอกอยากเอาคณะโนนเขามา เร่ืองจริงครับทานประธาน ผมรูวาขณะนี้มี
การตั้งธงวาจะตองเอา ๓๕ คณะ หรืออาจจะเอา ๓๖ คณะ เอาคณะไหนบาง ประชาธิปตย 
เราก็เสนอวาเอา ๓๒ คณะเดิม ทางกรรมาธิการก็บอกวาเอา ๓๒ คณะที่แกไขใหมแลวกัน 
รวมกับของที่แปรญัตติอีกสัก ๓ คน หรือ ๔ คนเขามาเปน ๓๕ คณะ ๓๖ คณะ เพราะอางวา
รัฐธรรมนูญมันบังคับ รัฐธรรมนูญมันเผด็จการ ทานครับ เราก็เกิดมาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้
แหละครับ ไมควรจะไปโทษที่มาของมัน ถือวาที่มาเปนสิ่งที่มีพระคุณ ทานจะตั้งเทาไร 
ก็ตั้งเถอะครับ แตเราขอใหสิ่งที่เกิดนั้นมันเกิดกับพี่นองประชาชนจริง ๆ ผมจะพูดถึง  
๓๒ คณะเดิม แลวก็ ๓๒ คณะใหมครับ อยากแสดงความคิดเห็นใหกรรมาธิการและ 
 



๑๙๕ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๘๒/๒ 
 
เพื่อนสมาชิกไดพิจารณา ๓๒ คณะเดิมมาเปน ๓๒ คณะใหม มีการยุบคณะกรรมาธิการ 
การกีฬาไปบวกกับคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว ยุบคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติ 
ตามมติของสภาผูแทนราษฎรไปรวมกับคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร ยุบสื่อมวลชน 
ไปรวมกับคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน ไปเพิ่ม 
คณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน และกองทุน 
ไปเพิ่มคณะกรรมาธิการปองกันภัยธรรมชาติ ไปเพิ่มคณะกรรมาธิการมั่นคงชายแดน 
ทานประธานครับ ผมไปดูวาเราพยายามตั้งคณะกรรมาธิการกันโดยยึดอะไรบาง ก็ไปดูวา 
มีการยึดตามกระทรวง มีการเปลี่ยนกระทรวงกันทั้งหมดเปน ๒๐ กระทรวงเมื่อในสมัย 
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ผมไปดูแลวคณะกรรมาธิการทั้ง ๓๒ คณะมีครบครับ  
มีครบทุกกระทรวง ตั้งแตสํานักนายกรัฐมนตรีไปจนถึงกระทรวงศึกษาธิการ ทานประธานครับ 
มีภารกิจ เชน กิจการสภาผูแทนราษฎร คุมครองผูบริโภค 
  (นายสถาพร  มณีรัตน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณสถาพรประทวงอะไรครับ 
  นายสถาพร มณีรัตน  (ลําพูน)  : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม สถาพร  
มณีรัตน พรรคพลังประชาชน จังหวัดลําพูน ผมขอประทวงทานประธานครับ คือตอนนี้ผม 
ก็เปนผูแปรญัตติคนหนึ่งที่กําลังแปรญัตติที่จะอภิปรายจํานวนคณะกรรมาธิการ และขณะนี้  
เปนเรื่องของการแปรญัตติของหมอชลนาน เร่ืองของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  
แตทานประธานก็ปลอยใหสมาชิกบางคนก็ไดแปรญัตติ บางคนก็ไมไดแปรญัตติไดอภิปราย 
ซึ่งจะทําใหเสียเวลา เพราะฉะนั้นผมอยากจะใหมันชัดวาคนที่ตั้งใจแปรญัตติคือคนที่จะตอง  
ไดสิทธิกอนเพราะมีความตั้งใจอยางแรงกลา ตรงนี้ตางหากครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทราบแลวครับ เชิญนั่งลงครับ กอนที่ผมจะเปดโอกาสใหคุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล 
 
 



๑๙๖ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๘๒/๓ 
 
อภิปรายนะครับ ก็ไดถามคุณสมบูรณวาขอใหอภิปรายในสวนที่คณะกรรมาธิการแกไข 
ซึ่งเปนสิทธิโดยชอบธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนจะอภิปรายได ---------------- 
 

- ๘๓/๑



๑๙๗ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                               สายชล ๘๓/๑ 
 
ซึ่งก็คิดวาคุณสมบูรณจะอภิปรายในเร่ืองที่คุณหมอชลนานไดขอสงวนคําแปรญัตติไว  
แตปรากฏวาคุณสมบูรณพูดถึงการแกไขในเรื่องอื่น แตอยางไรก็ตามผมขออนุญาตอยางนี้เลย
ขออนุญาตคุณสมบูรณกอน ใหผูที่เสนอคําแปรญัตติไดอภิปรายใหจบนะครับ แลวเดี๋ยว
ผมก็จะเปดโอกาสใหสมาชิกทุกทานที่ตองการอภิปรายในเรื่องที่คณะกรรมาธิการแกไข 
ไดอภิปรายกันทุกคนครับ ตองขอความกรุณาคุณสมบูรณรอสักนิดนะครับ แลวเดี๋ยวจะ 
เรียนเชิญใหลุกขึ้นมาเปนคนแรกครับ ทานกรรมาธิการ  คุณหมอประสงค บูรณพงศ ไดตอบสิ่งที่ 
คุณหมอทั้ง ๒ ทานไดอภิปรายไปเมื่อกี้นะครับ  
   นายประสงค บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยประสงค บูรณพงศ ส.ส. นครพนม ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการครับ 
กระผมไดรับฟงการอภิปรายของคุณหมอชลนาน ขออภัยที่เอยนาม คุณหมอวรงคก็มี
เหตุผลรายละเอียดที่นารับฟงครับ สวนทานวรรณรัตนนั้นทานก็มีเจตนาที่ถูกตอง ทานเปน 
กรรมาธิการทานบอกวา การแพทย การสาธารณสุขก็ครอบคลุมแลว แตวาเมื่อฟงดูแลว 
ก็นาจะสงเสริมในการที่จะเพิ่มเติมรายละเอียดอีกมากมายนะครับ แลวก็มีทั้งการแพทย 
การสาธารณสุขไวหมดก็คงจะเปนประโยชนไมใชเฉพาะกรรมาธิการเทานั้น คงจะขยายความ 
ไปถึงประชาชนดวยนะครับ เพราะฉะนั้นกระผมเห็นวาเพื่อไมใหเสียเวลาในการที่จะมา
โหวตอะไรกัน ผมขอเสนอคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขดังนี้นะครับ ก็มีอํานาจหนาที่
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย ไมตัด
การแพทย การสาธารณสุข ในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค รักษาพยาบาล การฟนฟู
สุขภาพตลอดจนการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชนใชไหมครับ เอาอยางนี้
ดีไหม เห็นดวยไหมครับ ทานวรงคครับ ถาอยางนั้นก็ไมตองโหวตนะครับ อันนี้ก็ขอผานไปเลย 
ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปก็จะเปนผูสงวนคําแปรญัตติทานตอไปคุณสถาพร มณีรัตน ครับ  
 
 



๑๙๘ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                               สายชล ๘๓/๓ 
 
  นายสถาพร มณีรัตน (ลําพูน) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
สถาพร มณีรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดลําพูน กระผม 
ขอแปรญัตติในขอ ๘๒ ตามความในวรรคหนึ่ง แกความในวรรคหนึ่ง และเพิ่มความเปน 
(๓๓) (๓๔) และ (๓๕) ในขอ ๘๒ ดังนี้  
   ขอ ๘๒ ใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นสามสิบหาคณะ แตละคณะ 
ประกอบดวยกรรมาธิการมีจํานวนสิบหาคน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังนี้ ซึ่งประเด็นนี้ผมจะ 
ขออนุญาตอภิปรายเพื่อผานไปยังทานกรรมาธิการวิสามัญยกรางขอบังคับการประชุม 
สภาผูแทนราษฎรและเพื่อนสมาชิกอันทรงเกียรติ ซึ่งยุทธศาสตรนี้กระผมเรียกวา กุงฝอย 
ตกปลากะพง ทานประธานที่เคารพครับ คณะกรรมาธิการที่ผมเสนอขึ้น ๓ คณะนั้น  
ประกอบไปดวย  
   (๓๓) คณะกรรมาธิการตรวจสอบองคกรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับองคกรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ ไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
   (๓๔) คณะกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบกองทุนตามบทบัญญัติ 
ของกฎหมาย มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ 
กองทุนตาง ๆ ที่จัดตั้งตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
   (๓๕) คณะกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ มีอํานาจหนาที่ 
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย   
 

        - ๘๔/๑ 
    

                                                   
 



๑๙๙ 

 

๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   จีรนชุ ๘๔/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพ ทั้ง ๓ คณะที่ผมขอเพิ่มนั้น ถาดูจํานวนงบประมาณที่สภาแหงนี้ 
ไดอนุ มัติ มี เงินจํานวนหลายแสนลานบาท  ทานประธานครับ  ผมเองนั้นคิดวา 
คณะกรรมาธิการ ๓๕ คณะนั้นถือวาพอเหมาะพอควรกับยุคสมัยของบานนี้เมืองนี้  
ยามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ กําลังถกเถียงกันอยูวามาจากเผด็จการจะแกหรือไมแก  
ทานประธานครับ ผมเองเปนสมาชิก สภาผูแทนราษฎรมาหลายสมัย สมัยนี้นอยเนื้อต่ําใจ
เหลือเกินในการที่จะเขาไปสูองคกรตาง ๆ ที่พี่นองประชาชนของผมตั้งความหวังไว  
เราจําเปนที่จะตองเขามาพิจารณาถึงเนื้อหาสาระอยางแทจริงครับ ไมควรใชอารมณ 
ในการพิจารณาประกอบ เราควรใชสติใชความสมานฉันท และความตองการของ 
พี่นองประชาชนเปนหลัก ผมเขาใจครับวากรรมาธิการแตละคณะที่ตั้งขึ้นนั้นจําตองมี
งบประมาณที่เพิ่มขึ้น จําตองมีวัสดุ อุปกรณเจาหนาที่ที่เพิ่มขึ้น ที่กระผมอุปมาอุปไมย 
เปนกุงฝอยตกปลากะพงนั้น เนื่องจากวาคณะกรรมาธิการแตละชุดถาเราเอาสาระ 
กันจริง ๆ มาพูด ๑ คณะมีคณะอนุกรรมาธิการหลายสิบคณะครับ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ
เหลานั้นก็มีความจําเปนที่จะตองใชวัสดุ อุปกรณ หองประชุมเหมือนกัน แตถาเรามี  
๓๕ คณะ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ไมวาคณะอนุกรรมาธิการหรือประเด็นปญหาตาง ๆ จะไดรับ
การแกไขครับ หลายคนทวงติงวา คณะกรรมาธิการตรวจสอบองคกรอิสระตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญนั้น เราจะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖ ผมเองนั้นก็ยังแปลกใจวา
แลวทําไมองคกรอิสระเหลานั้นมารายงานสภา ถาเรามีอํานาจตรวจสอบไมได เขาก็เปน
องคกรอิสระที่ไมตองกลับมาสภา ตรงนี้เปนประเด็นวินิจฉัยที่เราเองก็ทาทายเหมือนกัน 
เราไมใชไปตรวจสอบคําวินิจฉัยขององคกรอิสระ แตเราอยากจะทราบวาองคกรอิสระ
เหลานั้นไดงบประมาณแผนดิน ไดมีการวัดผล ประเมินผล ไดมีการกระทําการใด ๆ 
บริสุทธิ์โปรงใสหรือเปลา วันนี้เรากําลังสงสัยองคกรอิสระหลายองคกรครับ ที่ผานมานั้น
เราก็ยังสงสัยไมวา กกต. (คณะกรรมการารเลือกตั้ง) สตง. (สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน) ไมวา ป.ป.ช. (คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไมวา
ผูตรวจการแผนดิน ซึ่งยังมีที่มาที่ยังหงุดหงิดกันอยู ตรงนี้ตางหากครับทานประธานที่เคารพ 
  



๒๐๐ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๘๔/๒ 
 
ที่เราคิดวาสภาคงจะมีสวนตรวจสอบดวย แตถาคณะกรรมาธิการยกรางขอบังคับ 
การประชุมสภาผูแทนราษฎรเห็นวาไมมีใครเปนประธานคณะกรรมาธิการคณะนี้  
ผมสมัครเองครับ ผมสมัครเองในการเปนประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้ เพราะนี่คือ 
การตรวจสอบที่มีศักดิ์ มีศรี เพราะเปนองคกรอิสระที่ มีที่มาบอกวาบริสุทธิ์ผุดผอง  
สามารถชี้ เปนชี้ตายนักการเมือง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อเขามาแลวตอง 
ถูกตรวจสอบ ใบเหลือง ใบแดง ตองแจงบัญชีทรัพยสิน ติดที่ศาลากลางไมพอ จายไป 
ให อบต. ดวย เราถูกตรวจสอบ ประทานโทษ โลงโจงหมดแลว ขนกี่เสนไมเหลือแลว 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเห็นหมด ลูกกี่คน เมียกี่คน มีทรัพยสินเทาไร บางทีชาวบาน 
ยังสงสัยอีกวาผูแทนราษฎรที่แจงทรัพยสินนี่จริงหรือเปลา นี่คือขอเท็จจริงในสังคม
ปจจุบัน แตในทางกลับกันผูมีอํานาจในองคกรเหลานี้ผมไมรูครับ ผมไมรูวาทานมีที่มา
บริสุทธิ์หรือเปลา มีทรัพยสินอยางไร จางลูกตัวเองเปนเลขานุการหรือเปลา สิ่งเหลานี้ 
ตางหากครับทานประธาน ผมอยากจะใชกลไกรัฐสภา กลไกสภาผูแทนราษฎรขีดเสนใต 
หมื่นครั้งผูแทนราษฎร เขาไปใชบทบาทของผูแทนราษฎรไปตรวจสอบ ไปรูไปเห็น 
ในองคกรอิสระ นี่คือเหตุผลความจําเปนที่ผมขออนุญาตสภาแหงนี้ใหความเมตตา 
ในการที่จะรับคําแปรญัตติของผม ซึ่งผมอุปมาแลววากุงฝอยตกปลากะพง เราใช
คณะกรรมาธิการ ๑ คณะตรวจสอบสิ่งเหลานี้อาจจะประหยัดงบประมาณและหรือ 
อาจจะรูในสิ่งที่พี่นองประชาชนไมรูก็ได  

            
         - ๘๕/๑ 



๒๐๑ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 วันทนา ๘๕/๑ 
 
   ประการที่ ๒ ที่ผมขออนุญาตแปรญัตติในการตั้งคณะกรรมาธิการติดตาม 
และตรวจสอบกองทุนตามบทบัญญัติของกฎหมาย ทานประธานที่เคารพ จากการที่
รวบรวมกองทุนตาง ๆ ที่รัฐบาลอยูในกํากับเงินอุดหนุนงบประมาณ ปรากฏวารวบรวม
เปนรอยกวากองทุนครับทานประธาน มีเงินที่อยูในกองทุนนั้นมากกวางบประมาณ 
ในแผนดินเสียอีก เปนกองทุนที่สะสมครับ ผมยกตัวอยางเชน กองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
ซึ่งรัฐบาลแตละป อยางป ๒๕๕๐ เราอุดหนุนใหกองทุนตาง ๆ เหลานี้ กองทุนสงเคราะห
เกษตรกรอุดหนุนใหปละ ๕๐๐ ลานบาทครับ แลวมีเงินสะสมอยูในกองทุนนี้เปนจํานวน
มหาศาล แตเราไมทราบเลยครับวากองทุนเหลานี้เอาเงินไปใชอะไรบาง กองทุนหมุนเวียน
โรงงานเภสัชกรรมทหารอุดหนุนใหปละ ๑๐ ลานบาท กองทุนหมุนเวียนโรงงานฟอกหนัง 
๑๒๐ ลานบาท กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ๕๐ ลานบาท กองทุนจัดสวัสดิการ
สังคม ๔๕๐ ลานบาท กองทุนคุมครองเด็ก ๖๐ ลานบาท กองทุนสนับสนุนคนพิการ  
ฟนฟูคนพิการ  ๖๐  ลานบาท  กองทุนผูสูงอายุ  ๖๐  ลานบาท  กองทุนจัดรูปที่ดิน  
๑๓๐ ลานบาท กองทุนพัฒนาสหกรณ ๕๐๐ ลานบาท กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๕๐๐  ลานบาท  กองทุน  โครงสรางการผลิตเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถ 
การแขงขันของประเทศดานเกษตรกร ๑๐๐ ลานบาท กองทุนสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ ๔๕๐ ลานบาท และกองทุนอีกจํานวนมาก กองทุนเหลานี้เปนกองทุนภาษี  
แตไมมีหนวยงานใดไปตรวจสอบ มีแตบอรด (Board) ขาราชการระดับ ๑๐ ระดับ ๑๑  
มีรถประจําตําแหนง มีเบี้ยประชุมครับ แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่อนุมัติเงินไปนี่ 
ยังโบกแท็กซี่เลยครับ ยังไมมีหองทํางานเลย วันนี้ผมจึงบอกวาแมแตกองทุน กบข.  
ยังดีอยูนะครับ มีกองทุนชื่อประหลาด ๆ กองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ แปลกนะครับ  
นี่ใชงบเปนรอยลานบาทครับ กองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ แลวสิ่งที่ยังคาใจพี่นอง
ประชาชน กองทุน ปรส. (องคการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน) ตอนลดคาเงินบาท 
เมื่อป ๒๕๔๐ แลวเอาของแพงไปขายถูก เอาของถูกไปขายแพงนี่ยังคาใจประชาชน 
อยูนะครับ ปรส. นี่ ถาเรามีคณะกรรมาธิการกองทุนเหลานี้จะไดมีที่ไปที่มา จะไดรูวา 
 



๒๐๒ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๘๕/๒ 
 
เงินเหลานี้อยูที่ไหนบาง กองทุนประกันภัยตัวเองของเครื่องจักรรัฐวิสาหกิจ ผมเองนั้น 
เปนอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจแตละรัฐวิสาหกิจไมตองไปพึ่งบริษัทประกันภัย 
ภายนอกครับ ตัดเอางบประมาณของตัวเองแลวไปประกันภัยตัวเอง มีเงินหลายหมื่น 
ลานบาท การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ปตท. (การปโตรเลียมแหงประเทศไทย) 
การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาควางสายพาดเสา มีเงินประกันแตไมใชเงิน 
ของบริษัทประกัน เปนงบประมาณที่เขากันออกนอกงบประมาณใชจายโดยอิสรเสรี 
ที่จะโยกเงินเหลานี้ไปใชอยางไรก็ได โดยมีบอรดซึ่งเปนขาราชการระดับ ๑๐ ระดับ ๑๑ 
ดูแลอยูหาง ๆ ครับ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจ กองทุน กบข. ของขาราชการ 
กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กองทุนออยและน้ําตาล กองทุนอุดหนุนเรื่องสงเคราะห 
สวนยาง กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้มีเงินจํานวนมหาศาล กองทุน 
น้ํามันเชื้อเพลิงวันนี้เราเติมน้ํามันไปลิตรหนึ่งเขาหัก ๕๐ สตางค บาทสองบาท แลวเอา 
ไปใชอะไรนอกจากเบอร ๕ เราไมรูครับ แทนที่กองทุนเหลานี้จะมาชวยกันถาเราเขาไป
ตรวจสอบ มาชวยกันในการที่จะสงเสริมพลังงานทดแทนโดยใชเงินกองทุนเหลานี้ 
เปนประโยชน วันนี้ใครใชเบอร ๕ ไดเงินทอน ๕,๐๐๐ บาท ผมก็ไมรูวาเท็จจริงนั้น 
เปนอยางไร ใครใชบางผมอยากรูครับ ผมอยากตั้งขอสงสัยกองทุนเหลานี้ เพราะมี 
เงินจํานวนมากกวางบประมาณแผนดินนี้อีกครับทาน นี่คือสิ่งที่ผมเองนั้นตั้งอกตั้งใจ 
ที่จะขอแปรญัตติและสงวนคําแปรญัตติ ----------------------------------------------------------- 
 
                   - ๘๖/๑ 



๒๐๓ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๘๖/๑ 
 
เชื่อม่ันวาพวกเราที่มาจากพี่นองประชาชนคงจะมีใจเปนธรรมและเชื่อม่ันวากรรมาธิการ 
ที่นั่งอยูขางบนนั้นคงจะมองออกวาการที่ไดแปรญัตตินั้นไมไดแปรเพื่อตัวเอง ทุกสวนลวนแต
ตองการเห็นงบประมาณแผนดินและตองการเห็นองคกรของรัฐสภาแหงนี้มีความสงางามครับ 
ทานประธานที่เคารพ คณะกรรมาธิการอีกคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ 
ทานประธานที่เคารพ ทานทราบไหมครับวา ประเทศไทยนี้มีรัฐวิสาหกิจมากมายเหลือเกินครับ 
ทั้งตั้งโดยคณะปฏิวัติ ตั้งโดยรัฐบาล ตั้งโดยพระราชบัญญัติ ตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี  
มีทั้งหมด ๗๑ รัฐวิสาหกิจครับ สํานักนายกรัฐมนตรีมีบริษัท อสมท มีโรงพิมพตํารวจ 
กระทรวงกลาโหมนี่มีบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด  กระทรวงการคลังครับ ซึ่งถือวาเปนมหาสมบัติของ
กระทรวงการคลัง มีรัฐวิสาหกิจที่อยูในกํากับ ๑๕ แหงครับ โรงงานยาสูบ สํานักงานสลาก 
กินแบงรัฐบาล โรงงานไพ องคกรสุรา บริษัทสหโรงแรม ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ธนาคารเพื่อการสงออก 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย บริษัทตลาดรองสินเชื่อ 
ที่อยูอาศัย บรรษัทประกันภัยสินเชื่ออุตสาหกรรม บรรษัทธนรักษพัฒนาอุตสาหกรรม 
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ๑๕ แหง ทานประธานครับ แลวโครงสรางของรัฐวิสาหกิจเหลานี้
เขียนล็อกไวเลยครับวา คนจะไปเปนบอรดรัฐวิสาหกิจอยางนอยขาราชการ ซี ๙ ผมถามวา
ขาราชการ ซี ๙ กระทรวงการคลังวันนี้มีกี่คน แลวบอรดอยางต่ํานี่นะครับ บอรดรัฐวิสาหกิจ 
อยางต่ํานี่มีบอรดไดประมาณ ๗ คน เบี้ยประชุมครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาท เดือนหนึ่งประชุม  
๒ ครั้ง โบนัสตางหาก หุนตางหาก ทําไมสภาไมคิดตรวจสอบครับ ทําไมสภาไมคิดปกปอง
ผลประโยชนของพี่นองประชาชนโดยการตั้งคณะกรรมาธิการเหลานี้ครับ ยังมีอีกนะครับ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีการกีฬาแหงประเทศไทย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีการเคหะแหงชาติ สํานักงานธนานุเคราะห 
หรือโรงรับจํานํา กระทรวงเกษตรและสหกรณครับ มีองคการสงเสริมโคนม มีองคการ 
สวนยาง องคการตลาดเพื่อการเกษตร องคการสะพานปลา สํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง 
 



๒๐๔ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๘๖/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสถาพรไมตองมาอานครบ ๗๑ หรอกครับ เดี๋ยวหมดเวลาเสียกอนครับ  
  นายสถาพร มณีรัตน (ลําพูน) : ผมเขาใจทานประธานที่ตองการรักษาเวลา 
แตผมเองก็ตองการรักษาผลประโยชนของสภาแหงนี้เพื่อใหสภาแหงนี้ไดรูขอเท็จจริง 
บางประการครับ ซึ่งนานเหลือเกินเราไมไดมีเวลาอภิปรายในเนื้อหาสาระเหลานี้ ทานครับ บางที 
เราเสียเวลาเรื่องที่ไมเปนเรื่องเยอะเหลือเกินครับ แตเร่ืองที่เปนสาระขอโอกาสผมเถอะครับ  
ผมนั่งสภานี้ตั้งแตเมื่อเชาแลวนะครับ เตรียมขอมูลนานเหลือเกินครับ เพื่อโนมนาวให
ผูแทนราษฎร ๔๘๐ คนเห็นผมครับ เพื่อเห็นวาเราไดรักษาผลประโยชนขององคกร ถาให
เวลาผมนอยนิดนี่เขาไมเชื่อนะครับ เพราะทุกทานมาจากพี่นองประชาชน และกรรมาธิการนี่  
วันนั้นเรียกผมไปชี้แจงก็ดวยเวลาจํากัดเหมือนกัน ทายที่สุดนี่ครับทานประธานครับ  
ดวยความเคารพในสภาแหงนี้ ผมเองเชื่อในเกียรติยศของพี่นองสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ขีดเสนใตอีกครั้งครับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และขออนุญาตทานประธานคณะกรรมาธิการ 
และทานกรรมาธิการวิสามัญยกรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ถาเห็นวา 
การสงวนคําแปรญัตติของกระผม ขอ ๑ คือเพิ่มคณะกรรมาธิการขึ้นมาอีก ๓ คณะ  
เปน ๓๕ คณะ ถาเห็นวามันสมควรพอเหมาะพอควรกับการที่จะไดเขาไปทํางาน ซึ่งเชื่อวา 
สภาแหงนี้มีอายุ ๔ ปนี่ก็ไดโปรดเถอะครับ และเชื่อวา ๓ คณะกรรมาธิการที่ผมไดแปรญัตติ 
ผมมีความคิดเห็นวาจะเปนประโยชนกับสภา จะเปนประโยชนกับรัฐบาล จะเปนประโยชน 
กับพี่นองประชาชนมหาศาล และทายที่สุดผมเชื่อม่ันในเกียรติยศของสภาผูแทนราษฎร 
ทั้ง ๔๘๐ คนวาจะเชื่อในสิ่งที่ผมสงวนคําแปรญัตติและสนับสนุนตัวกระผม ขอขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญนายแพทยประสงค บูรณพงศ ครับ  
 
                       - ๘๗/๑ 



๒๐๕ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๘๗/๑ 
 
  นายประสงค บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ  ผม ประสงค บูรณพงศ ส.ส. นครพนม ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการนะครับ 
ก็ตองขอขอบพระคุณทานผูแปรญัตติ ทานสถาพร มณีรัตน ที่ทานสงวนไวนะครับ พอดี 
ก็ตรงกับความคิด แนวคิดของกรรมาธิการเรานะครับ ผมก็กราบเรียนทานผูแปรญัตติ 
แลวก็ทานสมาชิกทานผูอ่ืน ๆ ที่มีความเห็นตรงกันวาเราไดใสไวแลวในรายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ทานดูหนา ๑๔ ใน (๒๑) เรามีคณะกรรมาธิการกิจการองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และกองทุน มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานขององคกร 
ตามรัฐธรรมนูญ การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการบริหารจัดการขององคการมหาชน 
และกองทุนก็คงจะเปนคณะกรรมาธิการที่ใหญมากนะครับ ไมใช ๓ คณะ เปนคณะเดียว 
จึ งเรี ยนท านกรรมาธิการผู ทรงเกี ยรติ ไดทราบครับ เรี ยนท านสมาชิกผู แปรญัตติ 
ไดทราบครับ ขอบคุณครับทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ ขณะนี้ผูสงวนคําแปรญัตติไดอภิปรายจบหมดแลวนะครับ ตอไปผมจะ 
เปดโอกาสใหทานสมาชิกทั่วไปไดอภิปรายในสวนที่คณะกรรมาธิการแกไขนะครับ ตามที่
ผมไดจดเรียงลําดับไวมีดังนี้นะครับ คุณนริศ ขํานุรักษ คุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ คุณอรรถวิชช 
สุวรรณภักดี คุณรังสิมา รอดรัศมี แลวยกมือไวเดี๋ยวผมก็จะจดเพิ่มตามลําดับไปนะครับ 
ขอเชิญคุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ที่เมื่อกี้คางอยูกอนนะครับ 
   นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : กราบเรียนประธานสภาที่เคารพครับ 
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตยครับ 
ขอขอบคุณครับทานประธานที่ใหโอกาสไดแสดงความคิดเห็นในขอ ๘๒ ของขอบังคับ 
ในครั้งนี้ ดีใจที่มีเพื่อนสมาชิกบางทานก็ประทวงเนื่องจากจะขอเพิ่มคณะกรรมาธิการ  
ขอเปนประธานดวยก็ดีใจดวยครับ เปนความกาวหนาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
ทานประธานครับ เราดูภารกิจของคณะกรรมาธิการตอการทําหนาที่ในกระทรวงตาง ๆ  
 



๒๐๖ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทพิ ๘๗/๒ 
 
๒๐ กระทรวงนะครับ แลวก็มีภารกิจที่เพิ่มเติม เชน กิจการสภา การคุมครองผูบริโภค  
ตํารวจ ฟอกเงิน รวมดวยยาเสพติด หรือของ ป.ป.ช. เร่ืองพัฒนาการเมือง สื่อมวลชน  
การมีสวนรวมของประชาชน แลวก็ติดตามงบประมาณ ทานครับ ผมก็ดูวากรรมาธิการ
เขาใชวิธีไหนคิดกัน ผมคิดวา ๑. ก็คือเขาเอาไปใสในกระทรวง กระทรวงมีภารกิจอะไรบาง
ก็ใสเขาไป เชน กระทรวงกลาโหมมีภารกิจอะไรบาง ก็ตั้งคณะกรรมาธิการการทหารขึ้นมา 
มีความมั่นคงชายแดนแหงรัฐขึ้นมา  กระทรวงการคลังก็ใสคณะกรรมาธิการเขาไป ตางประเทศก็มี 
ทองเที่ยวและกีฬาก็จับไป พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยก็เอาเด็ก สวัสดิการ
สังคมเขาไป ๒๐ กระทรวงครับ ก็มีครบ ทีนี้ภารกิจกอนหนานี้ครับ ทองเที่ยวและกีฬา 
เปนภารกิจแยกภารกิจกัน ก็มีคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว ๑ คณะ คณะกรรมาธิการ 
การกีฬา ๑ คณะ แตผลปรากฏวาทานกรรมาธิการไมรูคิดกันอยางไรเห็นมีกระทรวงการทองเที่ยว 
และกีฬา  ก็เลยเอาทองเที่ยวและกีฬาไปจับตอกันครับประธาน ตอไปนี้ก็มีคณะกรรมาธิการการ
ทองเที่ยวและกีฬาตอกันไป ทานเปนกรรมาธิการการตัดตอหรืออยางไรครับ ทานรูไหมวา  
กีฬากับทองเที่ยวมันไมเหมือนกันครับ ขอบคุณทานกรรมาธิการถวิล ไพรสณฑ มากครับ 
ที่ท านเข าใจบทบาทของการกีฬากับการทองเที่ ยว แตกรรมาธิการบางทานไม รู ครับ  
รูแตวานักกีฬาสามารถไปทองเที่ยวได รูแคนั้นจริง ๆ ครับทานประธาน กระทรวงการทองเที่ยว 
และกีฬาขณะนี้พอเกิดขึ้นมาแลว ทานประธานทราบไหมครับ มีคนเขาพูดกันทั่วประเทศเลยวา  
การทองเที่ยวเราเคยที่เจริญขึ้น ๆ  อะเมซิ่ง ออฟ ไทยแลนด (Amazing of Thailand) ในสมัย ฯพณฯ  
ชวน  หลีกภัย  ทํารายไดเขาประเทศเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ เปนแสนลานบาทแลวตอนนี้ --------- 
 

 - ๘๘/๑ 
 
 



๒๐๗ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   สภุาภรณ ๘๘/๑ 
 
แตพอเขาไปสูระบบรัฐจากรัฐวิสาหกิจเปนรัฐบาลดูแลควบคุม รายไดไมรูเพิ่มขึ้นเทาไร 
กีฬาครับทานประธาน เปนกิจกรรมที่เขาไปสงเสริมสรางสุขภาพใหกับประชาชนใหมี 
ความแข็งแรงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สรางวินัยใหคน สรางความภาคภูมิใจ  
ใหกับประเทศชาติเมื่อสงนักกีฬาไปแขงขันแลวไดรับรางวัลชนะเลิศเหมือนกับการทองเที่ยว  
อยูนิดเดียวทานประธาน ก็คืออาจจะออกไปที่อ่ืน หรือใครเลนกีฬาเกงก็ไปเปนกีฬาอาชีพ
สรางรายไดแคนั้นเองครับทานประธาน ทานเคยเห็นมีการรายงานงบประมาณไหมครับ 
รายงานรายไดของประเทศจากการกีฬามีกี่บาทมันไมมี เพราะฉะนั้นทานประธานนึกภาพ
ผมเถอะครับ วันนี้กรรมาธิการการทองเที่ยวและการกีฬามานั่งกันเต็มเลย ผมเชิญโคช 
(Coach) ชาญวิทย ผลชีวิน มาดวย โคชหรั่งครับ โคชฟุตบอล แตพอดีวันนี้มีญัตติที่จะพูดกัน 
ในคณะกรรมาธิการ ๒ เร่ือง เร่ืองแรกคือ การพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยการเอาเครื่องบิน 
ไปทําปะการังเทียมที่จังหวัดภูเก็ตแลวเราจะไปทําที่พังงา ไปทําที่ตรังเพื่อใหนักทองเที่ยว 
ไปเที่ยวกัน ครูหรั่ง ชาญวิทย ผลชีวิน เปนโคชแชมปของยุโรปครับ โคชยอดเยี่ยมแหงเอเชีย 
ทําทีมฟุตบอลไทยไดเหรียญซีเกมส แกไมรูหรอกเรื่องปะการังจะทําอยางไร ทีนี้พอเราจะพูดถึง 
ญัตติที่ ๒ ก็คือ การสรางนักกีฬาหรือนักกีฬาไทยโดนหลอกเนื่องจากมีสโมสรทีอั่งกฤษหลอกวา 
ไปแขงแลวจะเปนตัวทีมสโมสรแตวาไมใหเงิน เราพอพูดตรงนี้ ส.ส. เฉลิมลักษณ เก็บทรัพย 
เกงทางดานทองเที่ยวแกจะรูเร่ืองหรือครับ ทานเอาอะไรคิด แตยังทันนะครับทันที่ทานจะ 
เปลี่ยนแปลง ที่ยุบอีก ๑ คณะกรรมาธิการครับทานประธาน คณะกรรมาธิการติดตามผล 
การปฏิบัติตามมติของสภาผูแทนราษฎร ในขณะที่ทานคิดวาอันนี้เปนเรื่องสภาก็เอาไป 
รวมกับคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎรแลวกัน คณะกรรมาธิการตรวจรายงาน 
การประชุมรวมแลวก็รวมอันนี้ไปอยูดวยกัน แตรูไหมทานประธานเขาเอาอะไรไว คณะกรรมาธิการ  
ติดตามการบริหารงบประมาณชี้ใหเราเห็นอะไรครับทานประธาน เอาคณะกรรมาธิการ  
ติดตามการบริหารงบประมาณไวสํานักงบประมาณจะไดมานั่ง คุณทําไมใหที่นี่ไปเทาไร 
ตองลงไปที่จังหวัดนี้ เผื่อผมจะไดเปอรเซ็นต บริษัทผมจะไดทํา อยางนั้นหรือทานประธาน 
สิ่งที่มันมีคุณคาคุณไมเอา แตคุณเอาคิดวามันอาจจะเกิดประโยชนกับคุณอยางนั้นหรือครับ  
 



๒๐๘ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   สภุาภรณ ๘๘/๒ 
 
คณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผูแทนราษฎรคราวที่แลวทานวินัย 
เสนเนียม ส.ส. จังหวัดสงขลา เปนประธาน ผมเปนเลขานุการครับทานประธาน ทานตั้งคณะ
อนุกรรมาธิการติดตามชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิครับทานประธาน รัฐบาลบอกวา เด็กทุกคน 
ที่เกิดปญหา เราจะใหทุนการศึกษาคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ใครที่พอแมเสียชีวิตถือเปนเด็กกําพรา 
ให ๒๕,๐๐๐ บาท กอนวันเกิดสึนามิคือวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ เขาไปหลอกไว พอคลื่น 
ซัดหายไปแลว คนตายตายไปแลว การเลือกตั้งเสร็จสิ้นแลว เงินไมถึงเด็ก ผมเปนประธาน
ติดตามครับ ไดเงินชวยเหลือเด็กทุนสึนามิจนไดครบทุกคน สิ่งนี้มันเกิดประโยชนกับพี่นอง
ประชาชนทานเอาไปรวม ไปยุบไว ทําไมคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณเอาไวละ 
ทานประธานครับ ทานจะเอา ๓๒ คณะ ๓๕ คณะ ๓๖ คณะ หรือ ๔๘ คณะก็ไดครับทานประธาน 
แตขอใหคิดอยางเดียวคิดวาทําใหเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนเถอะครับ เรากําลังหวงกัน
มากวาขณะนี้การเมืองเปนที่เอือมระอาของพี่นองประชาชน สภาเราเราตองยึดความเปน 
ผูแทนราษฎรของเราทําหนาที่ใหกับพี่นองประชาชน ทานครับ บางคณะที่ทานตั้งขึ้นมา เชน  
ความมั่นคงแหงรัฐ ทานทราบไหมครับวา จังหวัดชายแดนมีกี่จังหวัด มี ๓๐ จังหวัด แลวเขารวม 
จังหวัดปตตานีเขาไปดวย เนื่องจากปตตานีอาจจะไมติดชายแดน แตถือวารวมเปนจังหวัดอยูใน 
ชายแดน อยูในคณะกรรมาธิการทหารก็ไดครับ ทําเปนแคสวนสวนหนึ่งและการทําภารกิจ 
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงมันแยกออกมา ทําไมไดหรอกครับ มันตองใชการบูรณาการกัน ---------- 
 
                                                                                                                      - ๘๙/๑ 



๒๐๙ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๘๙/๑ 
 
การปองกันภัยครับ สาธารณภัยทั้งหลาย ตั้งคณะกรรมาธิการเดียวไมไดเชนเดียวกันครับ
ทานประธาน เหมือนที่ผมบอกวา ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ครับ ประเทศไทยมีคนตายกัน 
๕,๐๐๐ กวาคน สูญหายกัน ๓,๐๐๐ กวาคน บาดเจ็บกันหมื่นกวาคน ทั่วทั้งเอเชีย ทั่วทั้งโลก 
ตายกัน ๒ แสนกวาคน เวลาเกิดเหตุการณถามวา คณะกรรมาธิการคณะเดียวไปชวย 
ไดหรือครับ มันตองชวยกันทั้งหมดครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอเรียนทานประธานวา 
ทานจะเอากี่คณะก็ไดครับทานประธาน ทานจะยึด ๓๒ คณะเดิมก็ได แตขอใหทานเลือก 
ภารกิจที่คิดวามันเกิดประโยชน ผมมีอยู ๒ วิธีครับทานประธานตอนนี้ ๑. ก็คืออาจจะ 
เอาตามกรรมาธิการที่ทานกรรมาธิการแกไขมาแลว ๓๒ คณะ หรือทานจะเอา ๓๒ คณะก็ได  
๓๓ คณะก็ได ๓๕ คณะก็ได หรือ ๔๘ คณะก็ได เผื่อบางทีทานอาจจะโดนบีบมาจาก
พรรคการเมือง ตั้งเลยครับ แตขอใหเราลงมติกันแตละคณะกรรมาธิการไดไหม เชน 
คณะกรรมาธิการการยุติธรรมเอาไหม ถาเอาก็ลงคะแนนกันไป เอาใหไดจนถึง ๓๕ คณะ 
หรือ ๔๘ คณะ มันจะเกิดประโยชนจริง ๆ ก็ขอกราบเรียนวา การอภิปรายในครั้งนี้อภิปราย 
ดวยความปรารถนาดีตอพี่นองประชาชนอยากใหเขาไดมีความสุขครับ ขอบคุณครับ 
ทานประธาน  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญนายแพทยประสงค  บูรณพงศ ครับ 
  นายประสงค บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพครับ 
ผม นายแพทยประสงค  บูรณพงศ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ผมตองขอขอบพระคุณ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่ไดอภิปรายอยางกวางขวางนะครับ ผมอยากจะกราบเรียนวา  
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการนี้เราพิจารณามีกฎ มีเกณฑโดยใชหลักของป ๒๕๔๔  
เสร็จแลวเราก็มีทั้งหมด ๓๒ ทาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งนั้น โดยทุกพรรคการเมือง 
เขามารวมกันทุกทานคงทราบดีนะครับ แลวก็กราบเรียนวาไดพิจารณาโดยสุจริตไมมีใคร 
มาบีบคั้น เรามองเสมอไปที่ประชาชน เราตองตอบประชาชนได สื่อมวลชนมาถามตองตอบ 
ไดวาจะมีประโยชนอะไร แตละทานที่พูดในคณะกรรมาธิการก็มีเหตุผล พูดที่สภาใหญก็มี 
 



๒๑๐ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๘๙/๒ 
 
เหตุผล แตเราคงจะยึดถือตามหลักประชาธิปไตยนะครับ เมื่อมีเหตุผลแตละคนก็คงจะมี 
การมาลงมติกันวาจะเอาอยางไร แตแนนอนความเห็นทั้งหลายที่ทานเสนอมานั้นเปนสิ่งที่ 
ถูกตองเปนสิ่งที่เราจะมาปฏิบัติดวยครับ ทางกรรมาธิการพวกกระผมและตอนประชุมก็รับฟง
อยูตลอด แตการรับฟงนั้นก็ตองมีขอสรุป ยกตัวอยางวา เร่ืองการทองเที่ยวและกีฬานี้นะครับ 
กราบเรียนตอทานผูทรงเกียรติวา เราก็ไมไดเห็นเหมือนกันหมดนะครับ แตโดยเหตุที่กระผม 
กราบเรียนวาเราประชุมมีกฎมีเกณฑ เมื่อเสียงสวนใหญเห็นวาจะตองรวมก็รวมไป แตก็ 
มีโอกาสที่จะยื่นญัตติสงวนมาพูดในที่นี้ได ถาที่ประชุมเห็นวาแยกก็ตองแยกครับ รวมก็ตอง 
รวมครับ นี่คือหลักประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นผมขอกราบเรียนที่ประชุม ผูทรงเกียรติ 
ผูที่กลาวถึงอีกครั้งหนึ่งครับวา กระผมทําโดยสุจริตใจนะครับ ไมมีใครบีบคั้นทั้งสิ้น ไมมี 
ไบแอส (Bias : อคติ) วาจะไดกี่คณะไมสําคัญ สําคัญตั้งเปาไววาเราเปนฝายนิติบัญญัติ 
สิ่งใดที่จะทําเพื่อประโยชนกับประชาชนใหสูงสุดนั้นก็ตองทํา เงินทองหามาได ถามัน 
จะตองเพิ่มก็เพิ่ม ลดก็ลด อยูที่ที่ประชุมของสวนรวมในคณะกรรมาธิการ แลวก็ตัดสิน 
โดยสภาใหญนี่ละครับทานประธาน ขอขอบคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณนริศ  ขํานุรักษ ครับ  คุณอภิชาต  การิกาญจน ครับ เมื่อกี้นี้ผมขออภัยครับ ไปเรียกเปน
คุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ ครับ  
   นายอภิชาต การิกาญจน (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ กระผม อภิชาต  การิกาญจน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตยจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผมมีเพียงประเด็นเดียวในขอบังคับ ขอ ๘๒ (๒๗) ในสวนของ
คณะกรรมาธิการ การศึกษาครับ คณะกรรมาธิการไปขยายขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมาธิการออกไปอีก ๒ สวน ซึ่งผมจะขออานนะครับ ----------------------------------- 
 

 - ๙๐/๑ 
                             



๒๑๑ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๙๐/๑ 
 
คณะกรรมาธิการการศึกษา มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เร่ืองใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาของชาติ อันนี้เดิมนะครับ 
เดิมจะจบแคนี้ ๒ สวนคือ เกี่ยวกับระบบจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
คณะกรรมาธิการเพิ่มเติมไปอีก ๒ สวน เปน และการสงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
รวมทั้งแนวทางการปรับฐานการเรียนรูของประชาชนสูโลกยุคโลกาภิวัตน ผมขออนุญาต
อานเหตุผลของคณะกรรมาธิการประกอบนิดหนึ่งกอนที่จะแสดงความคิดเห็น คณะกรรมาธิการ 
ใหเหตุผลวา เนื่องจากปจจุบันปญหาอันเนื่องมาจากความแตกตางของแนวคิดทุนนิยม
และแนวคิดตอตานทุนนิยมมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก จึงควรให
คณะกรรมาธิการการศึกษามีภารกิจเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องดังกลาวใหแกประชาชน 
ประเด็นของการเพิ่มเติมในสวนของการสงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย ผมคิดวาเปน
ความจําเปนภายใตกระแสสังคมของเรา เราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแตป ๒๔๗๕ 
แตผมคิดวาวันนี้เรายังมีปญหาในเรื่องการจัดการในเรื่องการเมืองอยูหลายเรื่อง ทั้งการเมือง  
ในเชิงหลักการและการเมืองในเชิงกระบวนการ ความเขาใจการเมืองในเชิงหลักการ  
ผมคิดวานอกจากประชาชนสวนใหญยังตองการการเรียนรู ตองการการเขาใจแลว ในบรรดา 
นักการเมืองก็เชนเดยีวกัน ผมคิดวาความจําเปนที่เราจะตองทําความเขาใจในเรื่องเหลานี้
ตั้งแตเบื้องตนเปนความสําคัญอยางยิ่งครับ ตัวอยางที่ผมจะเรียนทานประธานก็คือ  
เราอยูในระบอบรัฐสภาแบบมีการอภิปราย มันมีหลักอยู ๓ เร่ืองครับ เร่ืองที่ ๑ การอภิปราย  
ในสภาผูแทนราษฎรจะตองอภิปรายบนขอมูล บนขอเท็จจริงที่จะมานําเสนอ เมื่อเรามี
ขอมูลแลว ประการที่ ๒ ก็คือการเสนอความคิดเห็นในสภาผูแทนราษฎรเปนการเสนอ
ขอมูลที่ไดมาบนหลักของเหตุและผล แนนอนครับ เนื่องจากเปนการแสดงความคิดเห็น
ยอมมีผลกระทบ ถาพูดดีก็พอใจ ถามีการพูดแลวกระทบกระทั่งกันก็ทําใหเกิดความไมพอใจ 
มันจึงมี ขอที่ ๓ วา เนื่องจากเปนระบอบการอภิปราย ขอที่ ๓ เลยเปนเรื่องสําคัญวา 
ทุกคนที่ทําหนาที่ในสภาผูแทนราษฎรจะตองทําขอนี้ใหไดคือตองใหอภัยในการทําหนาที่
ของกันและกัน นี่เปนตัวอยางหนึ่งเทานั้นเองในหมูนักการเมือง ในสวนที่เกี่ยวของกับพี่นอง 
 



๒๑๒ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๙๐/๒ 
 
ประชาชนก็ยังมีหลายเรื่อง เชน การพัฒนาประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการ กระบวนการ 
ในการจัดการเลือกตั้ง กระบวนการในการไปใชสิทธิ ใชเสียงของพี่นองประชาชน กระบวนการ 
ในการตัดสินใจทางการเมืองที่โปรงใสเปนธรรม ที่มีเหตุมีผล สิ่งเหลานี้ตองไดรับการดูแล
ซึ่งผมไมขัดของ แตประเด็นที่ ๒ ที่เพิ่มขึ้นมาที่เปนการปรับฐานการเรียนรูของประชาชนสู
โลกยุคโลกาภิวัตน ผมคิดวาเปนเรื่องเขาใจยาก ผมคิดวาปญหาของประชาชนชาวไทย
ไมใชปญหาการเรียนรู เราพัฒนาการศึกษาเรามีการปฏิรูปมา ๒ ครั้งใหญ วันนี้คนมี 
การเรียนรูที่เพียงพอ มีความเขาใจ มีดุลยพินิจในการใชชีวิต แตปญหาที่เกี่ยวของกับผูคน 
ไมใชเร่ืองการเรียนรู เปนปญหาในเรื่องระบบการคิด ปญหาระบบการคิดกลายเปนเรื่อง 
ที่เปนปญหาในสังคมไทย คนเรียนรูเยอะ เรียนสูงแตตัดสินใจไมไดวาสิ่งไหนถูกตองควรทํา 
สิ่งไหนไมถูกตองไมควรทํา เราเรียนมากแตไมสามารถตัดสินไดถึงความผิดชอบชั่วดี 
ในสิ่งที่เราพบในชีวิต ผมจึงขอเสนอคณะกรรมาธิการอยางนี้นะครับวา เพื่อใหเปนผล 
ในการไปดําเนินงานของคณะกรรมาธิการการศึกษาอยางแทจริงจะปรับเปนวา รวมทั้ง
แนวทางการปรับฐานระบบคิดใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกยุคโลกาภิวัตน 
ผมขอเสนอกรรมาธิการนะครับ จากเดิมวา ------------------------------------------------------- 
 

                          - ๙๑/๑ 
 



๒๑๓ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   สิริพร ๙๑/๑ 
 
รวมทั้งแนวทางการปรับฐานการเรียนรูของประชาชนไปสูโลกยุคโลกาภิวัตน เปน รวมทั้ง
แนวทางการปรับฐานระบบคิดของประชาชนใหทันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค
โลกาภิวัตน ซึ่งผมวานาจะเปนประโยชนมากกวา ปญหาเรื่องระบบคิดเปนปญหาของคน
ทุกกลุมในสังคมของเรา คณะกรรมาธิการจะไดไปทําหนาที่วาเราจะทําอยางไรใหคนในสังคม 
ซึ่งผมเชื่อวันนี้เขามีฐานความรู มีความรู มีความรอบรูเพียงพอ แตระบบคิดจะทําอยางไร
ใหคนในสังคมนี้คิดใหแตกตาง คิดอยางทาทาย คิดอยางสรางสรรค แลวก็คิดอยางเชื่อมโยง 
ถาเรามีระบบคิด การมีความรู การมีขอมูล การมีความรอบรู ยกระดับขึ้นมาสูการมีระบบคิด 
ที่ดี จะนําไปสูการตัดสินใจที่เชื่อวาตัดสินใจไดถูกตองในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิต 
อยางรอบดาน ผมไม ไดแปรญัตติแตอยากจะเสนอความคิดเห็นเหลานี้ ผ านไปยั ง
คณะกรรมาธิการ เพื่อขอปรับความคิดในเรื่องเหลานี้ แลวมันเปนไปไดในทางปฏิบัติที่นาจะ 
งายกวาการที่ไปใหความรูกับคนซึ่งคอนขางจะลดระดับต่ําลงไปมากและยุงยากมากครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณนรศิ ขํานุรักษ ครับ  
   นายนริศ  ขํานุรักษ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพ กระผม นริศ ขํานุรักษ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย กรณีที่ทานประธานไดเรียก 
ชื่อผมเมื่อสักครูนะครับ ที่จริงผมเปนคนสงวนความเห็นไวแลวก็ไดอภิปรายในขอ ๘๒  
ไปแลว เผื่อจะมีคนฟงอยูทางบานนึกวาผมไมอยูในที่ประชุม แตวาผมไดอภิปรายขอนี้ 
ไปกอนหนานี้แลวครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็ตองขออภัยคุณนริศดวยนะครับ ผมนึกวาคุณนริศยังอยู แลวก็มีชื่อที่ทานรองสมศักดิ์
ฝากไว ตอไปคุณรังสิมา รอดรัศมี คุณอรรถวิชช สุวรรณภักดี ตามลําดับที่เมื่อกี้ไดพูดไว  
   นายอรรถวิชช  สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธาน
ที่เคารพครับ กระผม อรรถวิชช สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
เขต ๔ พรรคประชาธิปตย ผมมีประเด็นในเรื่องของตัวหนังสือที่เขียนผิด แตไมแนใจวา 
 



๒๑๔ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  สิริพร ๙๑/๒ 
 
ผิดโดยความตั้งใจหรือผิดโดยความประมาท ในขอ ๘๒ (๒๑) เร่ือง การตั้งคณะกรรมาธิการ 
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน เขาใจวาเปน 
การนําเอา ๒ คณะกรรมาธิการ ในเรื่องของการพัฒนาการเมืองและสื่อสารมวลชน 
มารวมกัน แตมีถอยคําอยูคําหนึ่งที่ทานตัดแลวผมกังวลใจเหลือเกิน ของเดิมที่ประชาธิปตย  
เราพยายามที่จะสนับสนุนอยูใชคําวา เผยแพรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัม ี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ขีดเสนใต ๕๐๐ ครั้งอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
แตสิ่งที่ทานแกแลวใน (๒๑) ทานใชคําวา สงเสริมวิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เปนประชาธิปไตย  
ผมไมทราบวา เกิดโดยความตั้งใจหรือความประมาทที่ตัดคําวา อันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข ทานประธานครับ ระบอบประชาธิปไตย และระบอบประชาธิปไตย 
ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนั้นมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง และนี่เปน 
ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ที่เรามีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข ทานลองดูนะครับ เพราะวาในรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ทานตัด 
คํานี้ทิ้งไป ขอใหทานประธานชวยชี้แจงในหัวขอนี้ดวยวาเกิดโดยประมาทหรือเกิด 
โดยตั้งใจ ขอใหชวยอธิบายนะครับ  
  อีกประเด็นหนึ่ง ใน (๒๖) (๒๗) ตอเนื่อง (๒๖) นั้นใชคําวา เปนเรื่องของ
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีคําวา วัฒนธรรมประชาธิปไตย  
ที่ทานตองสงเสริมอยู ขีดเสนใต ๕๐๐ ครั้งในคําวา วัฒนธรรมประชาธิปไตย ใน (๒๖) 
ปรากฏวา (๒๗) เร่ืองของคณะกรรมาธิการการศึกษามีผูสงวน ขอประทานโทษนะครับ 
กรรมาธิการเพิ่มมาบอกวา สงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย ----------------------------------- 
 
                  - ๙๒/๑ 



๒๑๕ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      พรภิมล ๙๒/๑ 
 
รวมทั้งแนวทางการปรับฐานการเรียนรูของประชาชนสูโลกยุคโลกาภิวัตนโดยใหเหตุผลวา
ปจจุบันคนสับสนเรื่องแนวคิดทุนนิยม พูดกี่ครั้งก็งงครับวา วันนี้มันมีแนวทางที่เกิดขึ้นใหม  
เร่ืองของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แตวันนี้ทานยังติดอยูแนวคิดทุนนิยม ผมยอนกลับ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยนั้นเขามีอยูแลวใน (๒๖) ในชุดของคณะกรรมาธิการการศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ไมมีความจําเปนเลยครับที่ตองมาเพิ่มเติมอีกใน (๒๗) ในเร่ืองของ 
คณะกรรมาธิการการศึกษาเพราะซ้ําซอนครับ ผมมี ๒ ประเด็นฝากเรียนทานประธาน  
ชวยตอบดวยครับวาที่หายไป คําวา อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นี่เกิดขึ้นโดย 
การประมาทถาประมาทก็แกเสียแตถาตั้งใจตองอธิบายครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณรังสิมา รอดรัศมี ครับ  
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน รังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดสมุทรสงคราม 
ดิฉันอยูพรรคประชาธิปตย ทาน ส.ส. สมบูรณก็อยูพรรคประชาธิปตย แตความคิดมันไมตรงกัน
แตประชาธิปตยเปนพรรคที่เปนประชาธิปไตยนะคะ เพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะกราบเรียน 
ทานประธานวา ทาน ส.ส. สมบูรณอยากใหมีคณะกรรมาธิการ ๓๕ คณะ ๔๘ คณะ  
แตดิฉันไมเห็นดวย ดิฉันคิดวาไมควรมีมากกวา ๓๒ คณะ เพราะวาการที่ควบรวมนีด่ฉินักเ็หน็ดวย 
เพราะวาปจจุบันที่มีอยูทานลองสังเกตดูสิคะ ดิฉันเคยอภิปรายไวเมื่อวาระที่ ๑ ขนาดมีอยูแค  
๓๒ คณะ หองประชุมก็ไมพอตองมานั่งแยงกัน แลวสวนใหญก็จะตองมาประชุมวันพุธกับ 
วันพฤหัสบดีซ่ึงตรงกับวันประชุมสภาใหญ ดิฉันจึงอยากจะเสนอนะคะวา ดิฉันไมเห็นดวย 
ที่จะใหคณะกรรมาธิการมาประชุมในวันพุธกับวันพฤหัสบดีซึ่งตรงกับที่ประชุมสภาใหญ  
เพราะอะไรรูไหมคะ อันที่ ๑ ส.ส. ที่เปนกรรมาธิการบางคนเปน ๒ คณะ วิ่งเซ็นชื่อคณะนี้ 
เสร็จวิ่งไปเซ็นชื่อคณะโนนพอเสร็จบอกไมวางเดี๋ยวจะตองเขามาประชุมสภาใหญ  
หองประชุมสภาใหญก็ไมมี ส.ส. ประชุมไมพอนะคะ เพราะฉะนั้นดิฉันคิดวาถามีมาก 
อยางที่ ส.ส. สมบูรณเสนอนี่ดิฉันคิดวาสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุแลวเจาหนาที่ 
 



๒๑๖ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      พรภิมล ๙๒/๒ 
 
ก็ไมเพียงพอตองจางเจาหนาที่เพิ่มมากขึ้น และดิฉันก็อยากจะกราบเรียนวา การที่จะเปน
คณะกรรมาธิการอะไรก็แลวแต หรือแมจะควบรวม อยางเชน คณะกรรมาธิการการทองเที่ยว 
คณะกรรมาธิการการกีฬา แตถา ส.ส. ของเรามีจิตสํานึก มีความรับผิดชอบ มันตองทาํได ส.ส. 
นี่มันทําไดทุกอยางละคะ สากกระเบือยันเรือรบทําไดหมด เพราะฉะนั้นดิฉันจึงอยากจะใหทุกทาน 
ถึงแมจะรวมก็จะตองทําใหดีนะคะ แลวก็ตองศึกษาใหตรงกับคณะกรรมาธิการที่ทานเปน 
เพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะใหมีนอยกวา ๓๒ คณะดวยซ้ําไปคะ ขอบคุณคะ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เดี๋ยวนี้ขอมาทางขวาบางนะครับ คุณสุชาติ ลายน้ําเงิน ครับ  
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
สุชาติ ลายน้ําเงิน พลังประชาชน เขต ๑ จังหวัดลพบุรี ก็ขอสนับสนุนนะครับ ที่จะตั้ง
คณะกรรมาธิการก็ไดอานหลายคณะแลว อานไปอานมาก็ทั้งงง ทั้งเวียนหัว อันที่จริงแลว
วันนี้เราตองมองเรื่องจริง ตองมองเรื่องระบบประชาธิปไตยกวาเราจะไดประชาธิปไตย 
แยงอํานาจมาจากเผด็จการนี้เลือดตาแทบกระเด็น พอวันนี้ประชาชนอยากจะมีความหวัง 
เหลือเกินนะครับวากลับไปบานเขาถามวาทาน ส.ส. เปนกรรมาธิการคณะอะไร ไดเปน 
ประธานไหม เปนมากี่สมัยแลว ผมก็ตอบวาผมเปนมา ๓ สมัยประธานยังไปไมถึงหรอก ผมก็ 
บอกวาอยางนี้ทานประธานครับ เพราะมันยังมีคนที่มากกวาเราไปเปนประธาน อาจจะ 
ไมตรงประเด็นนะครับ อารัมภบทครับทานประธาน ทําไมตองพูดอยางนี้ ที่ผมพูดอยางนี้ 
เพราะสภาอันทรงเกียรติตรงนี้แหละครับที่จะมีคณะกรรมาธิการเทานั้นที่จะไปทํางาน 
ใหประชาชนไดเอาไวคอยตรวจสอบ เอาไวคอยศึกษา เหตุผลที่ตองเอามาศึกษาเพราะอะไร  
ทานครับ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                    - ๙๓/๑ 



๒๑๗ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๙๓/๑ 
 
ผมยกตัวอยาง อยางเมื่อกี้นี้เพื่อนผมอธิบายแลวกลับบานไปหรือเปลาก็ยังไมรู สถาพร 
มณีรัตน ผมนั่งฟงอยูน้ําตาแทบไหลแทนประชาชน บอกใหมีอีก ๓๕ คณะ คณะที่ ๑ นั่งอยู
ตรงนี้เพิ่งไดยินวา งบประมาณที่ไปอยูที่อ่ืนนะครับเปนแสน ๆ ลานบาท จริงครับผมเคยอยู 
คณะกรรมาธิการการแรงงานไปตรวจสอบเงินประกันสังคมไมไดดวยซ้ําไป เพราะเขาไปตั้ง
คณะขึ้นมา บอรดไปนั่งอยางที่ทานสถาพรพูด ประชุมครั้งหนึ่ง ๓๐,๐๐๐ บาท เดือนหนึ่ง
ประชุม ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาท ๒ ครั้ง ๖๐,๐๐๐ บาท ทานประธานครับ ผมเปน
ผูแทนราษฎรเงินเดือนแสนกวาบาทโดนหักกูธนาคารไปเหลืออยู ๓๐,๐๐๐ บาท  กลับไปบาน 
งานศพ งานแตง งานบวชหมดแลวครับ นี่คือความเปนจริง วันนี้ผมเลยลุกมาสนับสนุน
เพื่อนผมที่เสนอ ๓๕ คณะ เหตุผลที่ผมจะบอก ๓๕ คณะ คือ ๑. เหตุผลเขาดี คือเขา 
ไดเพิ่มอีก ๓  คณะขางทาย  ๑. เร่ืองรัฐวิสาหกิจ ประเทศไทยรัฐวิสาหกิจไปอยูตรงไหนบาง  
๒. ตรวจสอบเรื่ององคกรอิสระนะครับผมวาดี ทําไมผมถึงพูดวาดี ทานประธานครับ อํานาจสูงสุด 
ก็อยูขางบน ผมเลือกตั้งผมกลัวที่สุด กลัว กกต. ทานประธานไมกลาพูด กลัวเหลือเกิน เขาบอก 
ถาพูดมากใบแดง พูดนอยหนอยใบเหลือง พูดมาก ๆ ยุบพรรคเลย นี่แหละครับตองเอาคน
ไปดูบางเขาจะไดกลัวครับ มันเหมือนพระครับ ผมยกตัวอยาง พระถาเปนเจาอาวาสไปวาเณร
ไมไดเลย และถาเณรไปบอกแมมาดาพระไมไดครับทานประธาน นี่มันก็เหมือนกัน วันนี้
เราตองมีคนไปดูองคกรอิสระ ไปดูนะครับ ไมตองไปตรวจสอบเขาหรอก ตั้งคณะกรรมาธิการ 
ขึ้นมาอยางที่เพื่อนผมอภิปรายไป ๑๕ คน เอา ๑๕ คนไปคอยกันไววาคุณอยาเดินล้ําเสนนะ  
คุณทําเพื่อประชาธิปไตย คนหนึ่งไปเดินหาเสียงมา ๑ คนตอ ๑ เขต ๑๕๐,๐๐๐ คน ประชาชน 
ใหเกียรติมาอยูในสภาผูแทนราษฎร แตโดนคน ๔-๕ คนกําชับไววา เฮย มึงเดือดรอนนะ นี่คือ 
เหตุผลทานประธานครับ ผมก็เลยเห็นวาเห็นเพื่อนผมพูดดีแลวไมรูอยูตรงไหนสนับสนุนไป 
๓๕ คณะ อีกคณะหนึ่งที่ เพื่อนผมพูดไวก็คือคณะคณะกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบ 
กองทุน ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ทานประธานดูที่เมืองไทยหรือเปลา กองทุนมีกี่กองทุน 
คณะอื่นที่เพื่อน ๆ พูดมาดีหมดครับผมชื่นชมหมด แตผมยังชื่นชนเพื่อนผมคนที่พูดไวเสนอไว 
๓ คณะทีหลังนะครับ กองทุนในประเทศไทยมีไมรูเทาไร ทานประธานครับ ไปตั้งกองทุน 
 



๒๑๘ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๙๓/๒ 
 
ทุกชนิด ๆ  แลวเอาบอรดไปนั่งหาประโยชน ซี ๙ ซี ๑๐ ตอไปผูใชแรงงานอยางพวกผมนี่เดินหนา  
ทํางานทั้งวันทั้งค่ํา ไมมีโอกาสที่จะไปนั่งขางบน  ถาตั้งคณะนี้ขึ้นมาครับมาอยูในคณะกรรมาธิการ  
เชิญมาเปนที่ปรึกษา ตอไปคุณจะไดไปสูกับเขาได เหมือนสหภาพตั้ง ทานประธานครับ  
สหภาพตั้งใหแรงงานเพื่อไปตรวจสอบผูบริหาร วันนี้ถาตั้งคณะกรรมาธิการปุบ เอาพวกนี้ 
ไปตรวจสอบบอรด งบประมาณประเทศจะไดขาวสะอาดขึ้น ขอบคุณครับทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
กรรมาธกิารทานอาจารยผุสดี  ตามไท 
   นางผุสดี  ตามไท (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพคะ ดิฉัน ผุสดี ตามไท 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบสัดสวน พรรคประชาธิปตยนะคะ ในฐานะกรรมาธิการ
ขออนุญาตเรียนชี้แจงตอขอซักถาม แลวก็ขอสังเกตของสมาชิกซึ่งอภิปรายไปกอนหนานี้
ถามถึงวามันเปนความจงใจหรือเปนอะไรที่ปรับเปลี่ยนขอความในขอ ๘๒ (๒๑) ซึ่งเรา 
เขียนไววาไปเนนในเรื่องวิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เปนประชาธิปไตย ตรงนี้ไมไดหลงลืม 
ไมไดละเลย และไมไดอะไรแตเปนความจงใจอยางยิ่ง ดวยเหตุที่วาอันนี้แหละคะก็คือ
กรรมาธิการคิดแลวก็ถกสนทนาธรรมกันมากเหลือเกิน และเราบอกวา นี่แหละคือหัวใจ
ของการที่จะลุกขึ้นพัฒนาใหสังคมนั้นเปนประชาธิปไตยที่แทจริง วิถีคิดตรงนี้แหละที่สําคัญ 
และวิถีปฏิบัติตรงนี้แหละคะที่สําคัญ เราบอกวาถาเราคิดวาเราเปนประชาธิปไตยจริง 
อะไรคะที่เปนตัวบอก เปนตัวชี้บง ก็คือการที่เราจะตองคิด เราจะตองปฏิบัติในเร่ืองของ
การเคารพคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเสมอกัน เราจะตองยอมรับในกติกา 
และกฎหมายที่เรารวมกันกําหนดขึ้นมาในสังคม แลวเราก็คงจะตองเชื่อวาอํานาจใด ๆ  ก็แลวแต 
ตองมีการตรวจสอบ มีการคานอํานาจ ------------------------------------------------------------- 
 
                   - ๙๔/๑ 
 
                                                                                                                     
                                                                                                                     



๒๑๙ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๙๔/๑ 
 
และเราก็มีทั้งเสียงขางมากและเสียงขางนอย เราก็ตองยอมรับในเสียงขางมาก และเรา 
ก็ตองฟงเสียงขางนอยดวย หลักก็คือตัวอยางนี้ละคะ เวลาเราพูดถึงระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนั้นถูกตอง และเขียนไวในรัฐธรรมนูญแลวเรียบรอย 
ดังนั้นตรงนี้ไมไดพูดถึงเรื่องของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
เรามีเขียนไววา การพิทักษรัฐธรรมนูญซึ่งหมายความรวมถึงสิ่งที่กลาวไป แตตรงนี้หัวใจ
คือทําอยางไรคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง รวมถึงการสื่อสารมวลชน แลวก็การมี
สวนรวมของประชาชนจะไดใชพลังสรางสรรครวมกันสรางพลเมืองที่มีวิถีคิด และวิถีปฏิบัติ  
ที่เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง เปนความเจตนาคะ ขอบพระคุณคะ  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
รอยโท ดอกเตอรกุเทพ ใสกระจาง ครับ  
  รอยโท กุเทพ  ใสกระจาง (ศรีสะเกษ) : ทานประธานที่เคารพ กระผม กุเทพ 
ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน ผมไดรอคอย
ที่จะอภิปรายในสวนที่จะมีสิทธินั่นนะครับ กอนอื่นตองกราบเรียนวา ก็มีความของใจ 
ในเรื่องการใชภาษา แตก็เชื่อวาทางคณะกรรมาธิการก็มีนักภาษาที่เกงอยางอาจารยผุสดี 
ตามไท เมื่อสักครูนี้ก็เขาใจวาคงเหมือนกับที่ปรึกษาดานภาษาของคณะกรรมาธิการอยู 
แตผมก็ยังไดยินกรรมาธิการบางทานยังอาน กัน-มา-ทิ-กาน อยูนะครับ เร่ิมตั้งแตการอานเลย 
เราตองพูดตรงกันวาที่ถูกตองก็คือ  กํา-มา-ทิ-กาน เวลาพูดก็ตองกํากําปนกันเลยทีเดียวครับ 
ผมเขาใจวาการตั้งชื่อคณะกรรมาธิการนี่ทางกรรมาธิการก็คงมีหลักตรรกะที่จะพิจารณา 
ชื่ออยู แตดูชื่อที่ปรากฏนี่ไมคอยสอดคลองกันทั้งหมด เราจะนิยมอยางชุดแรกทานใชวา 
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เมื่อไปดู (๑๕) คณะกรรมาธิการ
การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดูเหมือนวาทานตองการอยากจะวางหลักวา 
ถาเปนชื่อคณะกรรมาธิการมันจะมี ๒ ลักษณะที่ใชอยางใดอยางหนึ่ง คือถาไมใชกิจการ 
ก็เปนการ เพราะฉะนั้นกระผมคิดวาใน (๑) ถาจะเอาหลักแบบนี้ เอา การ ตัวแรกก็คงจะ 
เปนวา คณะกรรมาธิการการกฎหมาย  ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เพราะยุติธรรมก็เปนคํานาว 
 



๒๒๐ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๙๔/๒ 
 
(Noun) หรือวาเปนคํานามอยูแลวนะครับ คลาย ๆ กับ (๑๕) ที่ทานไมเติมคําวา การที่ดิน  
การทรัพยากรธรรมชาติ แตก็ตองมีขอยกเวน  ถาเปนการเงิน การคลังก็อาจจะมีขอยกเวน 
ตรงนั้นนะครับอาจารย แตประเด็นก็คือวาในเรื่องภาษานี่ผมพยายามตรวจสอบดู อยาง (๖/๑) 
ที่เพิ่มขึ้นมา คณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐ ทานไมไดเติมวา คณะกรรมาธิการ 
การความมั่นคงแหงรัฐ เพราะฉะนั้นในเรื่องภาษาตั้งขอสังเกต ทานจะตอบก็ตอบเลยนะครับ 
แตกราบเรียนวาดูแลวไมคอยจะมีความสอดคลองอยาง (๒๑) ที่บอกวา คณะกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมือง สื่อสารมวลชนและการมีสวนรวมของประชาชน ทานยังไปเติม  
การสื่อสารมวลชนอยู ซึ่งจริง ๆ แลว การ นั้นถาใชบรรทัดฐานเดียวกันก็ไมนาจะมี  
และตองดวยความเคารพทานประธานคณะกรรมาธิการเวลาทานตอบทานอานคณะกรรมาธิการ
ใหผมฟงเมื่อสักครูทานตก การ ทั้งหมด ทานอานเปนชื่อคณะกรรมาธิการแบบคําพูด 
ไปเลย  ประเด็นที่อยากกราบเรียนทานประธานในเวลาที่จํากัดสั้น  ๆ  ตรงนี้ก็คือ
คณะกรรมาธิการ  (๒๖)  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตองกราบเรียนวา ทาน
พยายามจะไปเปลี่ยนแปลงแกไขภาระหนาที่ อํานาจหนาที่ แตผมกราบเรียนอยางนี้นะครับ สิ่งที่
ทานพยายามแกไขนี่มันเกิดความสับสนอยูพอสมควรและไมสอดคลองกับสิ่งที่ควร 
จะเปน ทานบอกวา มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเรื่องใด  ๆ 
ที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ ทํานุบํารุงและคุมครองศาสนาและโบราณสถาน อานไปก็ฟงดูดีครับ
ทานครับ แตตองดูดี ๆ วาทํานุบํารุงหรือทะนุบํารุง คํานี้ผมก็ไมไดตรวจสอบพจนานุกรม 
แตคําในรัฐธรรมนูญตั้งแตป ๒๕๔๐ ถึงปปจจุบัน ป ๒๕๕๐ ก็จะใชคํานี้วา ที่เกี่ยวกับ 
การอุปถัมภและคุมครอง จะไมมีทํานุบํารุงมา เพราะอุปถัมภมันรวมทุกอยางอยูแลว 
อุปถัมภและคุมครอง ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๕/๑ 
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แตถาจะใหสวยงามตามหลักที่เราเขียนกันมาแตตนตองบอกวา และคุมครองพระพุทธศาสนา 
และศาสนาอื่น ตรงนี้เราตองยอมรับวาสังคมพุทธเปนสังคมที่ตองการเชิดชูวาพระพุทธศาสนา 
มีความสําคัญจึงไดเขียนไวในรัฐธรรมนูญวา อุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
สวนโบราณสถานก็ควรจะบอกวา  การดูแลรักษาโบราณสถาน การอนุรักษและสงเสริมศิลปะ  
ซึ่งหลังจากนั้นไปผมก็ไมไดติดใจและที่ทานเพิ่มคําวา วัฒนธรรมประชาธิปไตย มา ผมก็ชื่นชม 
จากคําอภิปรายของทานกรรมาธิการผุสดี ตามไท เมื่อสักครูก็จะเห็นวาคณะกรรมาธิการ
ชุดนี้ไดพยายามปลูกฝงวัฒนธรรมประชาธิปไตยเปนวิถีชีวิตก็เปนเรื่องที่ดี แตถาเอามาอยู 
ในคณะกรรมาธิการชุดนี้ เราเคยศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งแนนอนครับ วัฒนธรรม
ทางการเมืองของเราก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยนั่นเอง ผมก็จึงชื่นชม แตก็กราบเรียน
ทานประธานฝากไปยังประธานคณะกรรมาธิการและคณะนะครับวา ในชุดนี้ถาจะปรับเปลี่ยน 
ใหสอดคลองกับขอความในรัฐธรรมนูญ ซึ่งทานสุนัย จุลพงศธร ดวยความเคารพอาจจะ
ติดใจวาในฉบับปจจุบันมีขอความไมอยากจะไปอางนัก แตก็อยูในฉบับประชาชนคือ  
ป ๒๕๔๐ ดวย เพราะเปนขอความที่ลงตัวแลว ถาจะแกก็กรุณา ถาไมแกก็ไมไดติดใจอะไรครับ 
เพียงแตวาอยากกราบเรียนใหทานไดเห็นมุมมองของสมาชิกที่ไมไดมีโอกาสไปนั่งถกแถลง
กับทานในหองหองประชุมคณะกรรมาธิการ แตเมื่อทานนํามาเสนอก็มีความเห็นเพิ่มเติม
ก็อยากกราบเรียนทานประธานไวในชวงเวลาสั้น ๆ อยางนี้ครับ ขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญกรรมาธิการ อาจารยดอกเตอรผุสดี ตามไท ครับ  
   นางผุสดี  ตามไท (กรรมาธิการ) : ขอบพระคุณคะ ทานประธานคะ ดิฉัน  
ผุสดี ตามไท สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย ในฐานะ
กรรมาธิการ ขออนุญาตอีกนิดเดียวนะคะ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ดิฉันไมใชเปน
ผูชํานาญการที่ไหน แตวาไดรับมอบหมายจากทานประธานแลวก็กรรมาธิการทานอื่น 
ใหชวยไปสนทนาธรรมและปรึกษาหารือในเรื่องของการใชภาษา ซึ่งดิฉันก็ไดไปทํางาน 
อยางนี้ แลวก็ไดไปพูดคุยปรึกษาหารือกับทานราชบัณฑิตทางภาคภาษาไทย แลวก็ได 
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ความมาวาอยางนี้ละคะ ก็คือในแตละคํานั้นเราไมอาจที่จะใชกฎเดียวกันกับคําทุกคําได 
ดิฉันก็ใหชื่อเหลานี้ไปแลวก็สนทนาธรรมกัน อันนี้คือสิ่งที่ไดรับคําตอบมานะคะ คําวา  
การยกตัวอยาง ในอันแรกเลย กฎหมายเวลาจะตองเติมคําวา การ นั้น มันเปนคําที่สะทอน  
ถึงความครอบคลุมทั้งหมด หากใชคํากฎหมายคําเดียวก็จะหมายถึงตัวกฎหมายแท ๆ  
แตวาถาใชคําวา การ เพิ่มเขาไป ก็หมายความถึงความกวางขวางขึ้น หมายถึงทั้งวิธีการ 
กระบวนการ ขั้นตอนในเรื่องของการพิจารณาดวย ก็ขออนุญาตชี้แจงไวในลักษณะที่จะ
เปนคําอธิบายตอ ๆ ไป ในสวนคําอื่นที่ไมไดเติมนั้นโดยความของมันก็กวางอยูแลว เชน 
ความมั่นคงแหงรัฐ เปนตน ขอบพระคุณคะ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสัมพันธ ตั้งเบญจผล ครับ คุณอรรถวิชชมีอะไรที่จะติดพันหรือเปลาครับ  
   นายอรรถวิชช  สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ อรรถวิชช 
สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต ๔ พรรคประชาธิปตยครับ 
ประเด็นที่ผมอภิปรายไปครับ เกรงวาจะเขาใจกันคลาดเคลื่อนนะครับ เกรงวาทานดอกเตอรผุสดี
อาจจะคลาดเคลื่อนสักนิดนะครับ ขออนุญาตเอยนามครับ ผมย้ําอีกครั้งรางเดิมใชคําวา 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อันใหมเหลือเพียงแตคําวา ประชาธิปไตย 
ผมไมไดถกเถียงคําวา วิถี ทานดอกเตอรผุสดีพยายามจะพูด แลวพยายาม จะอภิปราย 
ในเรื่องของวิถีซึ่งมันถูกตองแลว คํานั้นผมเห็นดวยและเปนคําใชภาษาไทยที่สละสลวย 
แตคําที่กังวลวาหายไปครับ เพราะวาระบอบประชาธิปไตยกับระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนั้นไมเหมือนกัน เลยอยากจะฝากทานประธานไปยัง 
ทานประธานคณะกรรมาธิการและทานกรรมาธิการทั้งชุดชวยอธิบายผมหนอยครับวา  
ตัดออกคําคํานี้นั้นดวยความจงใจ หรือดวยความประมาทครับ ถาประมาททานยอมรับแลวก็  
ใสมันกลับเขาไปที่เดิมเหมือนในรางที่พวกเราเห็นดวยครับ ประเด็นนี้ไมใชเร่ืองวิถี 
หรือไมวิถีครับ ขออนุญาตครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญอาจารยผุสดีครับ  
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   นางผุสดี ตามไท (กรรมาธิการ) : ขอบพระคุณคะ กราบเรียนทานประธาน
ดิฉัน ผุสดี ตามไท สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย  
ก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง ไมไดเปนความประมาทแตประการใด หากทานจะชวย 
กรุณาอานดี ๆ นะคะ วันนี้ตรงนี้ไมไดพูดถึงระบอบประชาธิปไตยเลยนะคะ เราจะพูดถึง 
วิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เปนประชาธิปไตย ไมมีที่ไหนในโลกกระมังคะที่จะตองเขียนวา ------ 
 
                  - ๙๖/๑ 
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เปนวิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพราะฉะนั้น 
ตรงนี้ละคะเปนความที่เราพูดถึงเรื่องของวิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่ เปนประชาธิปไตย 
เทานั้นเอง เพราะฉะนั้นคําวา อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตรงนั้นมันเปน 
คําอธิบายความเรื่องระบอบประชาธิปไตย ดิฉันขออนุญาตชี้แจงไวแคนี้คะ ขอบคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณอรรถวิชชผมวาพอแลวครับผมฟงเอง 
  นายอรรถวิชช สุวรรณภกัดี (กรุงเทพมหานคร)  :  นิดเดียวครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ที่อาจารยผุสดีอธิบาย ผมเองผมวาก็เขาใจดีนะครับ 
  นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร)  :  นิดเดียวครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
จะไดเปดโอกาสใหทานอื่นอภิปรายตอนะครับ  
  นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร)  :  นิดเดียวครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอสั้น ๆ นะครับ 
  นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร)  :  ผมไมสบายใจครับ แมทาน 
เปนพรรคเดียวกับผมก็คงตองชี้แจงครับ มีที่ประเทศไทยนี่ละครับทาน ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสิ่งที่ยืนพูดนี้ สิ่งที่ขอไมไดขอทานกรรมาธิการ 
ขอทั้งสภาผูแทนราษฎรครับ ขอใหใสคํานี้ครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เทาที่ผมฟงทานอาจารยผุสดีอธิบายผมเขาใจอยางนี้นะครับวา ถาพูดถึงเรื่องระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยก็จะตองบอกวา ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข แตคณะกรรมาธิการกําลังพูดถึงวิธีคิดในวิถีประชาธิปไตยก็เปนเรื่องที่เปน
ความคิดนะครับ เขาใจอยางนี้นาจะถูกตองนะครับอาจารย เชิญคุณสัมพันธ  ตั้งเบญจผล ครับ 
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  นายสัมพันธ  ตั้งเบญจผล (สุโขทัย)  :  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม 
สัมพันธ  ตั้งเบญจผล สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคประชาธิปตย จังหวัดสุโขทัย 
กระผมขอโอกาสที่จะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมาธิการนะครับ ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
จะมี ๓๒ คณะหรือ ๓๕ คณะนั้นผมวาทุกคนก็ทราบดีอยูแลววา ตอนนี้มีธงอยูแลววา 
จะมีกี่คณะ แตคณะกรรมาธิการคณะหนึ่งที่ไดเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อเกานั้นไมมีคณะนี้เลย ก็คือ 
ใน (๑๗) คณะกรรมาธิการการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเขียนไววา มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการและการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฉะนั้นจะเห็นไดวาในคณะกรรมาธิการชุดนี้นะครับเปนคณะกรรมาธิการ
การปกครองสวนทองถิ่นนั้น  มีอํานาจหนาที่สอบสวนเกี่ยวกับเร่ืองในกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทานประธานครับ จะเห็นวาปจจุบันนี้ที่ขาวฮือฮามากก็เกี่ยวกับ 
เร่ืองการที่ทองถิ่นนั้นมีการทุจริตมาก จนเปนขาวหนา ๑ มาตลอดของหนังสือพิมพ ไมวา 
จะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทางเทศบาล ทางองคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการ 
บริหารสวนตําบล แตในการเขียนขอความใน (๑๗) นั้น  ผมก็ฝากถึงคณะกรรมาธิการไดโปรด 
พิจารณาดวยนะครับวา การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น คําวา 
ผูบริหาร หมายถึง ตัวนายกองคการบริหารสวนทองถิ่น รองนายกองคการบริหารสวนทองถิ่น  
สวนเรื่องเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นก็มีคําจํากัดความในพระราชบัญญัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางชัดเจนก็คือ ตั้งแตปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เจาหนาที่สวนทองถิ่นทั้งหมด แตในขอความ (๑๗) นั้นไมมีเขียนคําวา ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เลยนะครับ มีแตเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉะนั้นถาหาก 
มีการกระทําความผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องที่ ป.ป.ช. เขาไปดําเนินการ สตง.  
เขาไปดําเนินการทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูบริหารนั้นจะรอดพนมาตลอด เจาหนาที่ 
จะเปนผูรับกรรมมาตลอด แตในขอนี้ไมมีเขียนถึงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ผมฝากกับคณะกรรมาธิการไดโปรดพิจารณาเรื่องนี้ดวยนะครับ ใหเขียนเพิ่มคําวา ผูบริหาร 
 



๒๒๖ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ศิริลักษณ ๙๖/๓ 
 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สักนิดหนึ่ง แลวคําวา เจาหนาที่ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ป ๒๕๕๐ นี้ก็เปลี่ยนใชคําวา เปนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวนะครับ  
ไดโปรดลองพิจารณาดูครบั ขอบคุณมากครับ 
 

- ๙๗/๑ 



๒๒๗ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      บุศยรินทร ๙๗/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง ครับ 
   นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ทานประธานที่เคารพ ผม ชัยวัฒน 
ทรัพยรวงทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคพลังประชาชน ผมขอกราบ 
ขอบพระคุณทานประธานเปนอยางยิ่งที่ใหโอกาสผมไดมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 
ในครั้งนี้ ตองถือวาขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรนั้นเปนเรื่องใหญแลวก็เปนเรื่อง 
สําคัญ เพราะวาการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาของเรานั้นจะไดดีมากนอย
ขนาดไหนอยางไรก็ตามแต จะมีผลงานมากนอยขนาดไหนอยางไรก็อยูที่ขอบังคับการประชุม 
สภานี้ครับ ในความเห็นของคณะกรรมาธิการที่สภาไดมอบไปใหดําเนินการในการศึกษา พิจารณา 
ในการปรับและแกไข ไดไปดําเนินการแลว ไดยังคงอยูในคณะกรรมาธิการเชนเดิมคือ ๓๒ คณะ 
 แตก็ปรากฏวาไดเปลี่ยนแปลงคณะหรือชื่อคณะใหม ๒ คณะดวยกัน คือ คณะที่ ๔  
และคณะที่ ๑๒ คณะที่ ๔ ที่เพื่อนสมาชิกไดมีโอกาสอภิปรายไปแลวก็คือ การนําคณะกรรมาธิการ 
การกีฬานั้นไปรวมกับคณะอื่น อีกคณะหนึ่งนั้นก็เรียนตอทานประธานวา นั่นคือเปน 
การตัดออกเชนเดียวกัน ผมเองในสวนความเห็นของผมนั้นตองเรียนตอทานประธานวา  
มีคณะกรรมาธิการหลาย ๆ คณะ หลาย ๆ เร่ืองที่เราอยากจะใหมีเขาไป แตก็อาจจะทําให
คณะกรรมาธิการนั้นเยอะเกินไปหรือมากเกินไป มีจํานวนสูงหลายคณะ เพราะวาแตละ
คณะนั้นตองใชงบประมาณหรือใชเงินนับจํานวนพอสมควรทีเดียว แตก็เพื่อไมใหมาก
จนเกินไปหรือนอยจนเกินไป ผมคิดวานาจะตามภารกิจหนาที่ ผมเองมีความเห็นอยางนี้ครับ
ทานประธานครับ คณะกรรมาธิการที่นาจะคงมีหรือนาจะมีในบานเมืองของเรา นั่นก็คือปญหา
ที่พี่นองประชาชนหรือคนในแผนดินนี้ครับ ในประเทศเรานี้  ซึ่งเราถือวาประเทศเรานี้ 
เปนประเทศยากจน แลวคนที่นาเห็นใจที่สุด คนที่นาสงสารที่สุด แลวก็นาใหความชวยเหลือ
หรือดูแลที่สุดก็คือคนที่มีหนี้มีสิน คนมีหนี้มีสินนี่อยาวาแตคนจนเลยทานประธาน คนมี 
ฐานะ คนมีก็เปนปญหานะครับ เพราะวาสิ่งตาง ๆ นี้จะตองใชความรูหรือองคความรูที่เขามา
แกไข ปจจุบันนี้ตองบอกอยางนี้ครับทานประธานวา เราไดใชความรูที่เขามีอยูโดยตัวตน 
 



๒๒๘ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     บศุยรินทร ๙๗/๒ 
 
เขาเอง ซึ่งความจริงแลวตองกราบเรียนตอทานประธานครับวา แตละคน แตละทานนั้น 
มีความรูและความเขาใจที่ตางกัน แนนอนที่สุดครับ เขาไมไดมีความรูที่จะไปดําเนินการ
ในการแกไขปญหาหนี้สิน เขาไมมีความรูความเขาใจในการที่จะไปขอสินเชื่อหรือใด ๆ  ก็ตามแต 
เทาที่มีมาก็คือการที่จะเก็บหอมรอมริบทํามาหากินไปวันหนึ่งเกิดปรากฏมีปญหาทางดาน 
การบริหารประเทศเหมือนกับในป ๒๕๔๐ ก็ดี หรือในปนี้ก็ตามแต ในปนี้ตองบอกกับ 
พี่นองประชาชนหรือทานประธานอยางนี้ครับ บางคนเห็นวาเศรษฐกิจคอนขางจะไปได
หรือมีปญหานอย ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานครับวา ปนี้พี่นองประชาชนเกษตรกร 
สวนหนึ่งดีใจ ดีใจเพราะขายขาวราคาไดดี แตคนที่กลุมใจแลวคนที่มีปญหาก็คือคนที่ 
หลายคนกําลังพูดบอกคนที่ไปซื้อขาวกิน ไมใชครับ สวนหนึ่ง ใช แตไมใชทั้งหมด มีคน 
อีกจํานวนหนึ่งที่แมจะทํานา แตวาเขาขายขาวไปหมดแลว คือหมายความวาผลผลิตนี่กอนที่ 
ราคาขาวเปลือกมันสูงเขาไมมีแลว หมดแลว เขาขายไปหมดแลว แตอันใหมที่กําลังลงทุน 
นี่ทุนมันสูง ถามคําถามกลับวาที่ดินก็เอาไปจํานอง จํานําหมดแลวที่ ธ.ก.ส. ธนาคารก็เอาไป 
จํานอง จํานําหมดแลวครับ ถามคําถามวา วันนี้ถาคาลงทุนการทํานานี้มันสูงขึ้น ไรหนึ่ง 
ตั้งประมาณ ๒,๐๐๐ บาท คําถามถามกลับวา แลวจะเอาเงินที่ไหน เอาเงินที่ไหน เอาทุน 
ที่ไหนไปทํา นี่คือสิ่งที่ตองไปชวยกันขบคิดวา ----------------------------------------------------- 
 

                   - ๙๘/๑ 
 



๒๒๙ 

 

สผ ๑๘/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๙๘/๑ 
 
แลวเราจะขยายอยางไร เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนทานประธานครับวา ตรงนี้ 
เพื่อใหดําเนินการไปลักษณะของการกระตุนเปนนโยบายที่ผูแทนราษฎร หรือสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรจะมีสวนรวมในการทํางานเพื่อกระตุนการทํางานของฝายบริหารนั่นก็คือ  
ผมอยากจะใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแลวก็ทุนในการที่จะทํามาหากิน 
ใหกับพี่นองประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ มีอํานาจหนาที่ในการกระทํากิจการ
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับหนี้สินนะครับ ภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม ขาราชการ แลวก็เกษตรกรรวมทั้งประชาชนทั่วไป นี่คือสิ่งที่อยากจะใหมี 
เพราะวาเราจะไดไปชวยกันดําเนินการในการที่จะสรางสิ่งเหลานี้ใหเปนกลไกให 
พี่นองประชาชน วันนี้ลําพังแตทานรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีทํางานทานเหนื่อย ปญหา 
ประเทศชาติเราเยอะครับ เดี๋ยวน้ํามันราคาขึ้น อายโนนจะนี่  อายโนนจะนั่น อายนี่จะโนน 
เยอะแยะไปหมดครับทาน เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญเราตองมาชวยกันผูแทนราษฎร 
ที่มีกันอยู ๔๘๐ ทานมาชวยกันทํางานตรงนี้เพื่อใหเปนผลประโยชน เปนมรรคผลกับ 
พี่นองประชาชน เพราะฉะนั้นผมขอกราบเรียนทานประธานวา ผมเองก็มีความเห็นอยางนี้ 
ในคณะกรรมาธิการอีก ๒ คณะเพื่อน ๆ ก็ไดแสดงความคิดเห็นไปแลว เพื่อประหยัดเวลา 
ผมขอกราบขอบคุณทานประธาน เพราะฉะนั้นก็หวังเปนอยางยิ่งทานกรรมาธิการ 
ชวยนะครับ เพื่อชวยเหลือพี่นองประชาชน ขอกราบขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกที่รักครับ เดิมผมตั้งใจวาจะเปดโอกาสใหพวกเราอภิปรายจนหมดนะครับ  
แตไดเห็นวาเราอภิปรายกันมาเปนเวลาพอสมควร มีรายชื่อที่ผมจดไวที่จะตองอภิปราย 
ตอไปก็คือ อาจารยผองศรี ธาราภูมิ คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ คุณจุมพฏ บุญใหญ คุณนิยม  
เวชกามา  แตผมเห็นวาวันนี้เราอภิปรายมาพอสมควรแลว ขอปดประชุมกอนครับ แลวเลื่อน
การอภิปรายการลงมติไปไวในวันพรุงนี้นะครับ ปดประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา ๒๒.๑๓ นาฬิกา 

 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
 ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป)  

 วันพุธที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      
   นางสุจิตรา อรุโณ    ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔ 
   นางสติมา จนัทรไพจิตร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสันทนา ทรัพยพูนผล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสาวพัชรี ไชคําพา    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางเยาวเรศ นวลสกุล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางรพีพร ดียามา   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวชนิกา ศรีสมวงษ  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๔) 

  นางสาวประภาลักษณ ปนุบุดดา นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล 
  นางจงถนอม ศรีธนูมาศ   นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ 
  นางสาวสิริพร ณ นาน       นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ 
  นางสาวพรภิมล ยอดทอง  นางดวงใจ ม่ันคงดี 
  นางสาวยุพเยาว แพงไธสงค  นางนิวรา คํางาม 
  นางณัฐชนก วงษนลิ   นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง 
  นางสาวสารศิา สิงหเมธา  นางสาวสายชล  ไทยรวมมิตร 
  นางศิริลักษณ สุวัตถี   นางจีรนุช มานะกอบการ 



- ๒ - 
 

   นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย  นางวันทนา วงษชมภ ู
  นางกมลทิพย บุญรอดฤทธิ ์  นางสาวรัชนพีร มณีนิล 
  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ นางสาวสุทธาทิพ ศรีทองอินทร 
  นางสุภาภรณ เพ็ชรนิล 
 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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